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คํานํา

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
สภาผูแทนราษฎร เปนกลไกหนึ่งของฝายนิติบัญญัติ ซึ่งเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ และขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๘๒ (๒๔) มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริมและเผยแพร
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิถีคิดและวิถีปฏิบัติ
ที่เปนประชาธิปไตย รวมทั้ง ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบในการ
แสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน การคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง และการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐทุกระดับ

การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมี
สวนรวมของประชาชน สภาผูแทนราษฎร มีฝายเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการปฏิบัติหนาที่
สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการทั้ งดานเลขานุการและดานวิชาการ ซึ่ งภารกิจหลัก
ของคณะกรรมาธิการ ไดแก การจัดประชุมคณะกรรมาธิการ การจัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
การจัดกิจกรรมการสัมมนาในภูมิภาคตาง ๆ การเดินทางศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
การพิจารณาเรื่องรองเรียน การแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ หรือเสนอความเห็น
ของคณะกรรมาธิการไปยังหนวยงานหรือบุคคลที่ เกี่ยวของ เพ่ือใหรับทราบขอมูล ขอเท็จจริง
ตลอดจนขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขปญหาตอฝายบริหาร เพ่ือปองกัน บรรเทา และเยียวยา
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ

รายงานเลมนี้  ไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเ พ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปฏิบัติหนาที่ระหวางวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
คณะกรรมาธิการหวังเปนอยางย่ิงวารายงานเลมนี้จะเปนประโยชนแกผูที่สนใจ และเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชนของประเทศตอไป

กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

สํานักกรรมาธกิาร ๒





บทสรุปผูบริหาร

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ กําหนดให
สภาผูแทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้น เพ่ือกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา แลวรายงานตอสภา และใหคณะกรรมาธิการมีอํานาจ
ออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็น
ในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได และใหคําสั่งเรียกดังกลาว
มีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ และตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๒
ไดกําหนดใหสภาผูแทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นสามสิบหาคณะ แตละคณะประกอบดวย
กรรมาธิการจํานวนสิบหาคน คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมี
สวนรวมของประชาชน เปนคณะกรรมาธิการสามัญคณะหนึ่งของสภาผูแทนราษฎร ตามขอบังคับ
การประชุมสภาผูแทนราษฎร ขอ ๘๒ (๒๔) มีอํานาจกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
การสงเสริม และเผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข วิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เปนประชาธิปไตย รวมทั้ง ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ
บังคับใชรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน การคุมครองผูเสียหาย
จากการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ทางการเมืองและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ

จากอํานาจหนาที่ดังกลาว จึงมีภารกิจที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน จะตองดําเนินการภายใตกรอบอํานาจหนาที่ ซึ่งมีทั้งการประชุม
หารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และการจัดสัมมนาในภูมิภาคตาง ๆ และการเดินทางศึกษาดูงาน
ภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งภารกิจดังกลาวจะมีความสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมุงเนนเนื้อหาการพิจารณาศึกษาแบงออกเปน ๓ ดาน ไดแก ๑) ดานการพัฒนา
การเมือง ๒) ดานการสื่อสารมวลชน และ ๓) ดานการมีสวนรวมของประชาชน

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ มีผูดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ จํานวน ๒ คน ไดแก
นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ ตั้งแตวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และนายศุภชัย  ศรีหลา ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ ตั้งแต
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการจึงจัดทํา
สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ แบงรายงานออกเปน ๒ สวน ไดแก ๑) สรุปผล
การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ระหวางวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
สมัย นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท เปนประธานคณะกรรมาธิการ และ ๒) สรุปผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมาธิการ ระหวางวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ สมัย นายศุภชัย  ศรีหลา
เปนประธานคณะกรรมาธิการ



รายงานฉบับนี้ เปนสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ระหวางวันที่ ๕ ตุลาคม
๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมัย นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมาธิการ ซึ่งฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการไดจัดทําขึ้น โดยรวบรวมผลการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ สรุปผลการจัดสัมมนา สรุปผลการศึกษาดูงาน
ภายในประเทศและตางประเทศ และไดรวบรวมขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้ง ภาพกิจกรรมการทํางานของคณะกรรมาธิการ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเก็บรวบรวมผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ชุดที่ ๒๔ สําหรับใชเปนขอมูลประกอบ
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการชุดตอไป และใชเปนขอมูลประกอบการศึกษาของบุคคล
ในวงงานและประชาชนผูสนใจทั่วไป รวมทั้ง เพ่ือประโยชนในการศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติหนาที่
ของฝายเลขานุการ ในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ
การมีสวนรวมของประชาชน ระหวางวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
สมัย นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท เปนประธานคณะกรรมาธิการ สรุปไดดังน้ี

๑. การจัดประชุม คณะกรรมาธิการมีการจัดประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ จํานวน ๒๙ ครั้ง โดยมีประเด็นการพิจารณาที่นาสนใจ ดังนี้

- ดานการพัฒนาการเมือง พิจารณาศึกษานโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจน
งบประมาณของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเมืองและการสงเสริมประชาธิปไตย เชน
สภาพัฒนาการเมือง กระทรวงมหาดไทย สถาบันพระปกเกลา เปนตน

- ดานสื่อสารมวลชน พิจารณาศึกษานโยบาย และแนวทางการดําเนินงานขององคกร
ดานสื่อมวลชน ไดแก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ เปนตน

- ดานการมีสวนรวมของประชาชน พิจารณาศึกษากระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
และแนวทางการพัฒนาการมสีวนรวมของประชาชนในโครงการพัฒนาตาง ๆ โดยศึกษาขอมูลขอเท็จจริง
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน โดยศึกษาจากกรณี
ปญหาความเดือดรอนของราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจการของรัฐ เปนตน

๒. การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ ไดตั้งคณะอนุกรรมาธิการ เพ่ือพิจารณา
ศึกษาปญหาอันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๘ จํานวน ๓ คณะ ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน
๒) คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน
๓) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการคืนคลื่นความถี่ของกิจการวิทยุกระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

ญ



๓. การจัดสัมมนา คณะกรรมาธิการจัดทําโครงการสัมมนา เพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจ
ใหกับประชาชนในพ้ืนที่ตาง ๆ จํานวน ๑๕ ครั้ง อาทิเชน ๑) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“เปดกระบวนทัศนใหม : พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวมของประชาชน” ๒) การสัมมนา
เรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง” ๓) การสัมมนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนา
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบการมีสวนรวมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” เปนตน

๔. การศึกษาดูงานภายในประเทศ คณะกรรมาธิการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม
ของประชาชน รวมทั้ง การศึกษาดูงาน กรณีปญหาความเดือดรอนของราษฎรที่ไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินกิจการของรัฐ จํานวน ๕ ครั้ง ดังนี้

- การศึกษาดูงานการสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ณ องคการบริหาร
สวนตําบลถ้ําลอด อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

- การศึกษาดูงานกรณีปญหาความเดือดรอนของราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการกอสราง
เขื่อนน้ําอูน จังหวัดสกลนคร

- ศึกษาดูงานการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)

- การศึกษาดูงานการมีสวนรวมของประชาชนในการกอสรางสวนสัตวเขาสวนกวาง และ
การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษอุทยานแหงชาติภูเกา – ภูพานคํา

- การศึกษาดูงานการสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี

๕. การศึกษาดูงานตางประเทศ คณะกรรมาธิการเดินทางไปศึกษาดูงานดานระบบงานรัฐสภา
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน ณ ตางประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง
ดังนี้

- การศึกษาดูงานดานระบบงานรัฐสภา การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมี
สวนรวมของประชาชน และเจรจาธุรกิจ เพ่ือกระชับความสัมพันธไมตรี ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา

- การศึกษาดูงานดานระบบงานรัฐสภา การพัฒนาการเมือง และการมีสวนรวมของ
ประชาชน ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรนอรเวย และราชอาณาจักรเดนมารก

การดําเนินงานดงักลาวขางตน คณะกรรมาธิการมุงเนนศึกษาขอมูลขอเท็จจรงิ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับทุกภาคสวน เพ่ือหาขอสรุปจากกรณีปญหาตาง ๆ และหาแนวทางพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
มีความสําคัญและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เนื่องจากหากพัฒนาการเมืองใหมีความมั่นคง
สื่อมวลชนมีคุณภาพ และการมีสวนรวมของภาคประชาชนมีความเขมแข็ง จะนําไปสูความมั่นคง
และความผาสุกของประชาชนภายในประเทศ ซึ่งถือเปนเปาหมายสูงสุดในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ คณะกรรมาธิการไดตั้งขอสังเกต
และขอเสนอแนะในประเด็นที่ศึกษาไว ซึ่งนาจะเปนประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน
ผูสนใจ สําหรับใชในการศึกษาและพัฒนาเรื่องดังกลาวตอไป

ฎ





สารบัญ

หนา
รายนามคณะกรรมาธกิาร ก
รายนามท่ีปรกึษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ จ
ประจําคณะกรรมาธกิาร
รายนามท่ีปรกึษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธกิาร ฉ
รายนามท่ีปรกึษาประธานคณะกรรมาธกิาร ฉ
คํานํา ช
บทสรุปผูบริหาร ฌ
สารบัญ ฐ

♦ สรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมาธกิารการพัฒนาการเมือง ๑
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

♦ สรุปผลการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมาธกิาร
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ ๗๓
- คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสือ่สารมวลชน ๗๕
- คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน ๘๑
- คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศกึษาการคืนคลื่นความถี่

ของกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม ๘๗
♦ การจัดสัมมนาและการศึกษาดูงาน ๙๕

• การจัดสัมมนา
- การสัมมนาเชิงปฏิบตักิาร ๕ ภูมิภาค

เรือ่ง “เปดกระบวนทศันใหม : พัฒนาประชาธปิไตย หวัใจคือ
การมีสวนรวมของประชาชน ๑๐๑

- การสัมมนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนากระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนแบบการมีสวนรวมของประชาชน
ตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐” ๑๓๗

• การศึกษาดูงาน [ภายในประเทศ] ๑๔๕
- กรณีปญหาราษฎรไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้าํอูน ๑๔๙
- การดาํเนนิงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ๑๕๕



สารบัญ (ตอ)

หนา
- การสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ๑๕๘

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ และการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในจงัหวัดแมฮองสอน

- กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนนิโครงการ ๑๖๙
อุทยานสัตวปาอีสานตอนบน ขอนแกน – อุดรธานี
(สวนสตัวเขาสวนกวาง)

- การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ปาโคกสูง – บานดง ๑๗๒
- การสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ๑๗๕

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ และการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในจงัหวัดสรุาษฎรธานี

• การศึกษาดูงาน [ตางประเทศ] ๑๗๙
ศกึษาดงูานดานระบบงานรฐัสภา การพัฒนาการเมอืง
การสื่อสารมวลชน การมีสวนรวมของประชาชน และเจรจาธุรกิจ
เพ่ือกระชบัความสัมพันธไมตรี
- ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ๑๘๓
- ณ ราชอาณาจักรสวเีดน ๑๙๑
- ณ ราชอาณาจักรนอรเวย ๑๙๓
- ณ ราชอาณาจักรเดนมารก ๑๙๖

• รายนามเจาหนาท่ีกลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๑

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณาเลือกตั้งตําแหนงตาง ๆ
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๐ (๒) และขอ ๘๔

ผลการพิจารณา
ตามที่ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน โดยใหมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริม
และเผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
วิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เปนประชาธิปไตย รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน เสรีภาพและ
ความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน การคุมครองผูเสียหายจากการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง
และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ

โดยคณะกรรมาธิการไดมีการประชุมเปนครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพ่ือพิจารณา
เลือกตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมาธิการ ดังนี้

๑. ท่ีประชุมไดมีมติเลือกตั้งตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมาธิการ
๑) นางรัชฎาภรณ   แกวสนิท เปนประธานคณะกรรมาธิการ
๒) นายวัชระ   เพชรทอง เปนรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๓) นายเกียรติ์อุดม   เมนะสวัสดิ์ เปนรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
๔) นายมนตไชย   ชาติวัฒนศิริ เปนรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
๕) นายสินิตย   เลิศไกร เปนเลขานุการคณะกรรมาธิการ
๖) นายธนิก   มาสีพิทักษ เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๗) นายวราวงษ   พันธุศิลา เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
๘) นางระพิพรรณ   พงศเรืองรอง เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
๙) นางมนพร   เจริญศรี เปนโฆษกคณะกรรมาธิการ

๑๐) นายธีรภัทร   พริ้งศุลกะ เปนโฆษกคณะกรรมาธิการ
๑๑) นายสุพล   ฟองงาม เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๒) นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๓) นางมุกดา   พงษสมบัติ เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๔) นายปญญา   จินตะเวช เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๕) นายอนันต   ผลอํานวย เปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ



๒ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

๒. พิจารณากําหนดวันและเวลาในการประชุม
ที่ประชุมมีมติกํ าหนดใหมีการประชุมคณะกรรมาธิการเปนประจําทุกวันพุธ เวลา

๐๙.๓๐ นาฬิกา
๓. พิจารณาเรื่องการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการและ

เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม
ของประชาชน

ที่ประชุมมีมติใหกรรมาธิการเสนอผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือแตงตั้งเปนที่ปรึกษา ผูชํานาญการ
นักวิชาการและเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ทานละหนึ่งคน และที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ (ไมไดรับ
คาตอบแทน) ทานละหนึ่งคน

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
นางสาวปรัชญาภรณ  อมรเวช / นิติกรชํานาญการพิเศษ



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๓

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
และกระบวนการออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธกิารตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก

ของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

รายชื่อผูมาชี้แจง
- นายนาถะ ดวงวิชัย นิติกรชํานาญการพิเศษ

กลุมงานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและกีฬา
สํานักกรรมาธิการ ๓
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

ผลการพิจารณา
นายนาถะ ดวงวิชัย ไดอธิบายกระบวนการและระเบียบการออกคํ าสั่ ง เรี ยกของ

คณะกรรมาธิการตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ แกคณะกรรมาธิการ ซึ่งคณะกรรมาธิการรับทราบ และเห็นควรใหดําเนินการ
ในเรื่องของพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

(๒) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ ไดกําหนดวิธีการจัดสงหนังสือเรียกและคําสั่งเรียก
ไว ๒ วิธี คือ นําสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรบั และนําสงทางโทรสาร หากในกรณีที่ไมสามารถนําสง
ไดตาม ๒ วิธีดังกลาว ก็จะนําสงโดยวิธีมอบใหบุคคลอื่นนําสง

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
นายธนพจน พุทธรักษ / นิติกรปฏบิัตกิาร



๔ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ
ในดานการพัฒนาการเมือง ดานการสื่อสารมวลชน และดานการมีสวนรวมของประชาชน

ผลการพิจารณา
แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรการดาํเนนิงานในเชิงรกุ เนนการมีสวนรวมของภาคสวน

ตาง ๆ โดยมีเปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้
๑) ดานการพัฒนาการเมือง ดําเนินการพัฒนาการเมืองใหมีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองใหคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติมากขึ้น
๒) ดานการสื่อสารมวลชน ดําเนินการพัฒนาและสงเสริมใหสื่อมวลชนมคีุณธรรมและจริยธรรม

มีมาตรฐานและความเปนกลางในการนําเสนอขอมูลขาวสารมากขึ้น โดยเชิญองคกรดานสื่อสารมวลชน
เขารวมประชุม สัมมนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารมวลชน
รวมกัน รวมทั้งพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการสื่อสารมวลชน ทั้งขอดีขอเสีย เพ่ือผลักดัน
ใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหมีความเหมาะสมมากขึ้น

๓) ดานการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม
มากขึ้น คณะกรรมาธิการจะทําหนาที่ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือนําความคิดเห็น
ของประชาชนที่แทจริงเขาไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจหนาที่ในเรื่องดังกลาว

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. ควรพัฒนาใหคณะกรรมาธิการเปนองคกรที่สามารถพ่ึงพาได และไดรับการยอมรับ

จากสั งคม  โ ดยการคิ ด ใหม อย า ง ส ร า งส ร รค แ ละแสดงบทบาทของคณะกรรมาธิ ก า ร
ใหปรากฏตอสาธารณชน ไมใชเพียงการศึกษาวิเคราะหแลวนําเสนอ แตควรมีการแสดงทาทีและ
ผลักดันใหเกิดการเคลื่อนไหวอยางเปนรูปธรรม โดยการทํางานเชิงรุกทั้งสามดาน

๒. คณะกรรมาธิการจะดําเนินการเผยแพรความรูใหแกประชาชนตามกรอบอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมาธิการ โดยจัดกิจกรรมสัมมนาในภูมิภาคตาง ๆ ซึ่งในเบื้องตนกอนเริ่มใชงบประมาณ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมาธิการมีมติใหมีการจัดสัมมนาในภูมิภาคตาง ๆ ภาคละหนึ่งครั้ง
ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งหมด ๕ ครั้ง
ทั้งนี้ ในการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการในพ้ืนที่ตาง ๆ คณะกรรมาธิการจะจัดทําหลักสูตร
การจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพรความรูใหกับประชาชน เพ่ือใหการจัดสัมมนาในแตละพ้ืนที่มีมาตรฐาน
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน

มติท่ีประชุม
ที่ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมา ๒ คณะ คือ คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนา

การเมืองและการสื่อสารมวลชน และคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน หากคณะอนุ
กรรมาธิการมีความจําเปนตองเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาชี้แจงก็ตองดําเนินการผานทาง
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คณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ โดยใหคณะอนุกรรมาธิการรายงานผลการพิจารณาศึกษาใหคณะกรรมาธิการ
ทราบเปนระยะ ๆ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๓

วันศุกรที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
และ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

นางสาวปติกานต สอนดี / วทิยากรชาํนาญการ
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาศึกษาเรื่องรองเรยีนของประชาชนกรณขีอใหแกไขปญหาราษฎร
ผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนนํ้าอูน (นายวนัชนะ เข็มรัตน ผูรองเรยีน)

ผลการพิจารณา
เรื่องรองเรียนกรณีขอใหแกไขปญหาราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูน

เปนเรื่องที่สืบเนื่องจากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการชุดที่ผานมา โดยผูรองไดทําหนังสือรองเรียนถึง
ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานสภาผูแทนราษฎรไดสงเรื่องมายังคณะกรรมาธิการ
เพ่ือพิจารณา ซึ่งที่ประชุมเห็นวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญและเปนความเดือดรอนของประชาชน
จึงเห็นควรใหมีการพิจารณาศึกษาตอเนื่อง และเดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือรับทราบขอมูล ขอเท็จจริง
เรื่องดังกลาวตอไป

มติท่ีประชุม
ที่ประชุมมีมติใหเดินทางไปศึกษาดูงานกรณีปญหาราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสราง

เขื่ อนน้ํ าอูน จั งหวัดสกลนคร ในวันศุกรที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยเชิญผู ร อง เรียน
ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสกลนคร และนายจุมพฏ บุญใหญ
อดีตกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของ
ประชาชน ชุดที่ผานมา ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูล ขอเท็จจริง
เพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป

การเดินทางไปศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะกรรมาธิการ ไดเดินทางไปศึกษาดูงานกรณีปญหา

ราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูน ณ สํานักงานโครงการชลประทานเขื่อนน้ําอูน
ซึ่งคณะกรรมาธิการไดขอใหสํานักชลประทานที่ ๕ เรงพิจารณาตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิและ
ใหมารับเงินตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการโดยเร็ว และถารายใดเขาสูกระบวนการของศาล
ในการพิสูจนสิทธิก็ใหรอคําสั่งศาล สวนรายใดที่ไมมีปญหาใหดําเนินการไปกอน สําหรับขอเรียกรอง
ของราษฎรที่ตองการใหรัฐบาลอนุมัติจายเงินในอัตราไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมาธิการ
จะทําหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพ่ือใหพิจารณา โดยใหคณะรัฐมนตรีทบทวนและมีมติ
จายคาชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินทํากินใหแกราษฎรจากที่ เคยมีมติจัดสรรที่ดินทํากิน
ใหรายละ ๑๕ ไร จาก ๑๐,๐๐๐ บาท เปนอัตราไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ
ราคาที่ดิน และหากขอเรียกรองดังกลาวไดรับการพิจารณาทบทวน ขอใหราษฎรหรือทายาทของผูมีสิทธิ
ใหไดรับเพ่ิมอีกไรละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ไดมีหนังสือสภาผูแทนราษฎร ดวนที่สุด ที่ ๖๕๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอใหแกไขปญหากรณีราษฎรผูไดรับผลกระทบ
จากการกอสรางเขือ่นน้าํอูน และสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือ ที่ นร ๐๔๐๔/๑๙๓๑ ลงวันที่ ๑๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แจงมายังคณะกรรมาธิการวา ตามที่คณะกรรมาธิการไดมีหนังสือกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี เพ่ือขอใหแกไขปญหากรณีดังกลาวและขอใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวน
จายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินใหราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเปนไรละ
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๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดแจงผลการพิจารณาแลว โดยเห็นวา การจายเงิน
ชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินใหแกราษฎรในอัตราไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท มีความเปนมาและเหตุผล
ที่เหมาะสมและเปนธรรมแลว และแจงวาไดอนุมัติจายเงินใหแกราษฎรตามรายชื่อที่ขออนุมัติ
ทั้งหมดแลว

ความคืบหนาการจายเงิน
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดติดตามผลการจายเงินกับฝายจัดหาที่ดิน สํานักงานชลประทาน

ที่ ๕ ในสวนที่ตองจายใหกับชาวบานเกี่ยวกับเงินชดเชยจัดหาที่ดินเปนกรณีพิเศษแทนการจัดสรรที่ดิน
ใหแกราษฎรในสวนที่ เหลือ จํานวน ๕๗๘ ราย ในอัตราไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๕ ไร
เปนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไดรับงบประมาณแลว และอยูระหวางการจายเงิน ซึ่งราษฎรที่เหลือจํานวน
๕๗๘ ราย สํานักงานชลประทานที่ ๕ ไดจายเงินชดเชยใหราษฎรไปแลว ๒๒๗ ราย (ขอมูล ณ เดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๔) สวนราษฎรที่ ไมไดรับเงินชดเชย อยูระหวางการจัดการมรดก ซึ่งอยู ใน
กระบวนการของศาล บางรายเคยไดรับการชวยเหลือไปแลว และอยูระหวางรอใหมีการอุทธรณสิทธิ
ซึ่งฝายจัดหาที่ดินแจงวาประมาณชวงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ จะสามารถสรุปเรื่องทั้งหมดได

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๓

วันศุกรที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
นางสาวปติกานต สอนดี / วทิยากรชาํนาญการ
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พิจารณาศึกษานโยบายและแนวทางการดาํเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)

รายชื่อผูมาชี้แจง
๑) นายพิทยาพล  จันทนะสาโร รองเลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

๒) นางสาวมณีรัตน  กําจรกิจการ เลขานุการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

ผลการพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สงผลใหสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) แปรสภาพองคกรเปน กสทช. ในอดีต กทช. ทําหนาที่
ดานโทรคมนาคมเปนสวนใหญ จะมีสวนที่เปนกิจการกระจายเสียงอยูก็แตเพียงการออกใบอนุญาต
ใหกับวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี หรือโทรทัศนแบบสมาชิกที่ไมใชคลื่นความถี่เทานั้น แตไมมีอํานาจเต็ม
ในการออกใบอนุญาตไดทุกประเภท แตเมื่อแปรสภาพเปน กสทช. แลว มีอํานาจเต็มที่จะพิจารณา
ออกใบอนุญาตไดทุกประเภท โดยเฉพาะอยางย่ิง กสทช. ไดพยายามที่จะแกไขปญหากรณีวิทยุชุมชน
มีอิทธิพลตอประชาชนและสังคม นอกจากนี้ กสทช. มุงเนนการนําสื่อมาพัฒนาสังคม ซึ่งเริ่มจาก
ดําเนินการออกใบอนุญาตเพ่ือแกไขปญหาผูประกอบการที่อยูในตลาดใหอยูในชองทางที่ถูกตอง
จากนั้นจะเขาสูกระบวนการกํากับดูแล โดยเนนการกํากับดูแลมาตรฐานจริยธรรมของสื่อ และ
การกํากับดูแลการใชเทคนิคทางเทคโนโลยี เพ่ือไมใหเกิดการรบกวน พัฒนาเทคโนโลยีดานตาง ๆ
ตามที่กฎหมายกําหนดไว และการพัฒนาองคกรดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
สําหรับการดําเนินงานที่นาสนใจ คือ ความรวมมือของกลุมประเทศอาเซียนสวนที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม
ซึ่งมีการทําความตกลงเพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนและเปดใหมีการลงทุนขามไปมาระหวาง
ประเทศสมาชิกได

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. คณะกรรมาธิการไดเสนอแนะแนวทาง รวมไปถึงแนวนโยบายตอ กสทช. เพ่ือนําไปสู

การจัดทําแผนแมบท ตลอดจนตัวชี้วัดในอนาคต โดยเนนการใหความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น
จากหลายภาคสวน ซึ่งทําใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวมากขึ้น
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๒. กํากับดูแลผูประกอบการและผูจัดรายการ (ดีเจ) ใหปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อ
๓. กสทช. ควรทํางานเชิงรุก ซึ่งอาจจะตั้ง กสทช. ภาคประชาชน เพ่ือใหการดําเนินการ

ครอบคลุมมากขึ้น และตองมีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาวาอะไรคือสิ่งที่ตองดําเนินการกอน
และตองเรงดําเนินการแกไข เนื่องจากสื่อมีอิทธิพลมากในการชี้นําทางการเมือง

๔. ปญหาเรื่องการโฆษณาตาง ๆ ผานทางสื่อ เปนการโฆษณาสินคาที่ไมไดมาตรฐาน จําเปน
จะตองมีการควบคุมการโฆษณาดังกลาว

๕. การดําเนินการในเรื่องตาง ๆ คณะกรรมาธิการพรอมที่จะรวมกิจกรรมและรวมแสดง
ความคิดเห็นกับ กสทช.

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๔

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
นางสาวอภิสรา ทัดภูธร / นิติกรปฏิบตัิการ



๑๐ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาศึกษานโยบายและแนวทางการดาํเนินงาน
ขององคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท)

รายชื่อผูมาชี้แจง
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
๑) นายสุระ  เกนทะนะศิล รองกรรมการผูอํานวยการใหญ

และรักษาการกรรมการผูอํานายการใหญ
๒) นายธนะชัย  วงศทองศรี รองกรรมการผูอํานวยการใหญ สายงานบริหาร
๓) นางดวงใจ  มหารักขกะ รองกรรมการผูอํานวยการใหญ สายงานขาวและวิทยุ

ผลการพิจารณา
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ซึ่งไดมีการดําเนินการตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โดยการดําเนินงานจะมุงเนนการนําความรูทุกดานมาพัฒนาสังคม และการผลิตสื่อสารสนเทศ
ใหแกประชาชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม พรอมทั้งนําเสนอ
ขาวสารรอบดานที่มีความถูกตองและมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนหลัก รวมถึงการนําเสนอขาวสาร
ที่มีความเปนกลาง และขอคิดเห็นของนักวิชาการที่ครอบคลุมทุกแงมุม สวนการจัดผังรายการนั้น
ยึดตามหลักการขององคกรในการสรางสังคมอุดมปญญา คือ การนําเสนอรายการที่มีเนื้อหา
ดานการสรางระเบียบวินัยและวัฒนธรรมไทย โดย อสมท. มีความมุงมั่นที่จะเปนสถานีตัวอยางที่เรียกวา
Clean channel ซึ่งสัดสวนของผังรายการมีเนื้อหาสาระคิดเปน ๖๖ เปอรเซ็นตของผังรายการ
ทั้งหมด นอกเหนือจากนี้ เปนรายการดานบันเทิง ทั้ งนี้ อสมท. ถือเปนเครือขายที่ ใหญที่สุด
ในประเทศไทย และครอบคลุม ๑๒๒ ประเทศ ในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก

การดําเนินงานของ อสมท. ดานการพัฒนาการเมือง การสงเสริมประชาธิปไตย และการมี
สวนรวมของประชาชน ไดแก

๑) รายการทางสถานีวิทยุ มีการจัดรายการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการเมือง โดยเปดโอกาสให
ประชาชนและผูที่มีบทบาทเกี่ยวของในแงมุมตาง ๆ ไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ โดยจะไมมี
การนําเสนอขาวสารหรือขอคิดเห็นที่เปนการชี้นําประชาชน นอกจากนี้ ไดมีการเปดคลื่นวิทยุขึ้นใหม
เพ่ือใหประชาชนผูมีจิตอาสา และองคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาสังคม การเมือง และ
การพัฒนาประชาธิปไตย

๒) รายการทางโทรทัศน มีการจัดรายการเพ่ือเปดโอกาสใหทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานของ
ภาครัฐและเอกชนไดมีชองทางในการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน เพ่ือสรางความเขาใจใหแกประชาชน
เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ โดยที่ผานมารายการดังกลาวไดทําหนาที่เปนสื่อกลาง
ระหวางหนวยงานกับประชาชน และมีผลตอบรับที่คอนขางดี



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๑๑

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. คณะกรรมาธิการไดเสนอแนะใหบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ประสานกับวิทยุชุมชน

ในแตละจังหวัด เพ่ือจัดรายการเกี่ยวกับการเมืองและการสงเสริมประชาธิปไตยที่ถูกตอง รวมถึง
เปนสื่อกลางการสื่อสารระหวางภาครัฐกับชุมชนทองถิ่น เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐบาล ความเขาใจดานการเมืองและการสงเสริมประชาธิปไตยอยางทั่วถึง

๒. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ควรมีการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมมากขึ้น
ในการจัดทําแผนรายการ หรือเปดโอกาสใหคณะกรรมาธิการ ซึ่งถือเปนตัวแทนของประชาชน
ไดมีโอกาสเขาใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
นางสาวศิริรัตน  อยูฉัตร / นักวิชาการรัฐศาสตรฯ



๑๒ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาศึกษานโยบายและแนวทางการดาํเนินงาน ตลอดจนงบประมาณ
ขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)

รายชื่อผูมาชี้แจง
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)
๑) นายเทพชัย  หยอง ผูอํานวยการองคการกระจายเสียงและ

แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
๒) นายกอเขต  จันทเลิศลักษณ ผูอํานวยการสํานักขาว
๓) นายสมเกียรติ  จันทรสีมา ผูอํานวยการสํานักเครือขายสื่อพลเมือง
๔) นางสาวสุมนา  สุวรรณอําภา ผูอํานวยการสํานักรับฟงและการมีสวนรวม

ผลการพิจารณา
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ทําหนาที่ เปนสื่อกลาง

ใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และเขามามีสวนรวมได โดยรายการตาง ๆ
ของ ส.ส.ท. ซึ่งรวมถึงรายการขาว รายการสารประโยชนและรายการสาระบันเทิง ไดเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน ตลอดจนไดเขามามีสวนรวมในขั้นตอนการผลิต
ตัวอยางการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม คือ การจัดเวทีในการระดมความคิดเห็นของประชาชน
เพ่ือรับทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากตัวแทนองคกรตาง ๆ เชน องคกรทางดานสุขภาวะ
สิ่งแวดลอม การเมือง ศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม เปนตน ทั้งนี้ การจัดเวทีดังกลาว จะจัดขึ้นปละ
หลายครั้ง เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของแตละองคกรวาองคกรตาง ๆ นั้นมีความตองการอยางไร
และมีความเห็นตอประเด็นใดในสังคม ส.ส.ท. ซึ่งเปนสื่อสาธารณะไดเปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมในชวงการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา โดย ส.ส.ท. ไดทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวาง
ประชาชนกับผูสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่ งเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ผานมา ดวยการสะทอนความเห็นและความตองการผานสื่อไปยัง
พรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง พรอมยํ้าถึงการเปนสื่อสาธารณะที่อิสระจากอํานาจทางการเมือง
และอํานาจรัฐทีไ่มสามารถแทรกแซงได

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. ควรมีการรวมมือกันระหวางคณะกรรมาธิการกับองคการกระจายเสียงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ในการพัฒนาการเมืองและการสงเสริมประชาธิปไตย
๒. องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ควรมีการ

สรุปประเด็นที่เกี่ยวของกับการสงเสริมประชาธิปไตยใหชัดเจนในแตละครั้งที่มีการนําเสนอขาว
จากนักขาวพลเมือง



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๑๓

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

๓. องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ควรมีการ
นําเสนอรายการที่สงเสริมดานการยกระดับความรูและขอมูลในกรณีศึกษาเรื่องตาง ๆ เชน กรณี
วิกฤติการณน้ําทวมที่ผานมา ควรใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกทางความคิดในการเรียกรอง
จากรัฐบาลวา รัฐบาลควรมีการดําเนินการอยางไร เพ่ือไมใหเกิดวิกฤตการณเชนนี้อีก เปนตน

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ / วิทยากรปฏิบตัิการ



๑๔ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาศึกษานโยบายและแนวทางการดาํเนินงาน
ตลอดจนงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ

รายชื่อผูมาชี้แจง
กรมประชาสัมพันธ
๑) นายธีระพงษ  โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ

ผลการพิจารณา
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนศูนยกลางการ

ประชาสัมพันธภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสรับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสาร
ของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดี
ของประเทศ สําหรับการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธในป ๒๕๕๕ แบงเปน ๓ สวนสําคัญ คือ
๑) การจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
๒) การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของรัฐและนโยบาย และพัฒนาชองทางการสื่อสารมวลชน และ
๓) การขยายบทบาททางวิชาการดานการประชาสัมพันธและการสื่อสารมวลชน โดยในป ๒๕๕๕
กรมประชาสัมพันธไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับในการ
ดําเนินงาน ซึ่งจํานวนเงินดังกลาวไมเพียงพอ ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานและการพัฒนา
ในดานตาง ๆ

สําหรับแนวทางการดําเนินงานในชวงวิกฤตทางการเมือง กรมประชาสัมพันธมีแผนพระอินทร
และแผนพิทักษองคกรที่มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลอง
สถานการณชวงวิกฤต สําหรับดานการมีสวนรวมของประชาชนนั้น กรมประชาสัมพันธไดเปดโอกาสให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นขอเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการผานชองทางตาง ๆ
และไดมีการจัดสรรเวลาของสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธในจังหวัดตาง ๆ สําหรับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพ้ืนที่ไดมีโอกาสพูดคุยและรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน นอกจากนี้
กรมประชาสัมพันธไดยืนยันถึงบทบาทการเปนสื่อของรัฐที่มีความเปนกลางทางการเมืองพรอมที่จะ
ดําเนินงานรวมกับรัฐบาลทุกชุด และดําเนินงานตามมาตรฐานของวิชาชีพสื่อมวลชน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
ควรมีการรวมมือกันระหวางคณะกรรมาธิการกับกรมประชาสัมพันธในการพัฒนาการเมือง

และการสงเสริมประชาธิปไตย โดยอาจมีการจัดสัมมนารวมกัน หรือการชวยเหลือในการประสานงาน
กับกรมประชาสัมพันธจังหวัดตาง ๆ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ / วิทยากรปฏิบตัิการ



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๑๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณาศึกษานโยบายและแนวทางการดาํเนินงาน
ตลอดจนงบประมาณของสภาพัฒนาการเมือง

รายชื่อผูมาชี้แจง
๑) ศาสตราจารยบวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา

และเลขาธิการสภาพัฒนาการเมือง
๒) นางพงษทอง  ตั้งชูพงศ รองเลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
๓) นายปรีดี  โชติชวง รองเลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง

ผลการพิจารณา
สภาพัฒนาการเมือง
สภาพัฒนาการเมือง ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สงเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
และสงเสริมใหประชาชนมีความเข็มแข็งทางการเมือง สภาพัฒนาการเมือง ประกอบดวย ผูที่ประธาน
รัฐสภาแตงตั้งเปนประธานสภาพัฒนาการเมือง ผูแทนองคกรชุมชนตามกฎหมายวาดวยสภาองคกร
ชุมชน จํานวน ๓ คน ผูแทนองคกรภาคประชาสังคมอื่น จํานวน ๓ คน และผูทรงคุณวุฒิอื่น จํานวน
๕ คน ทั้ งนี้  ตามที่ประธานรัฐสภาแต งตั้ ง  เ พ่ือทําหนาที่ ดํ า เนินการออกระเบียบที่ จํ า เปน
ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองฯ และดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
ใหแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองฯ ใชบังคับ ทั้งนี้
การดําเนินงานของสภาพัฒนาการเมืองจะตองมีความเปนอิสระ รวมทั้ง คํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนจากทุกภาคสวนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗
จึงไดกําหนดองคประกอบสภาพัฒนาการเมืองใหประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่มา ดังนี้

๑. สมาชิกซึ่งเปนผูแทนองคกรภาคประชาชนจังหวัดละ ๑ คน รวม ๗๖ คน
๒. สมาชิกซึ่งเปนผูแทนองคกรภาคประชาสังคมอื่น จํานวน ๑๖ คน
๓. สมาชิกซึ่งมาจากหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูแทนหัวหนาพรรคการเมืองที่มีสมาชิก

ของพรรคเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคละ ๑ คน
๔. สมาชิกซึ่งมาจากหัวหนาพรรคการเมืองหรือหัวหนาพรรคการเมืองที่ไมมีสมาชิก

ของพรรคเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลือกกันเอง จํานวน ๒ คน
๕. สมาชิกที่มาจากประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา ๑ คน และประธาน

คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา เลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน
๖. สมาชิกโดยตําแหนง ๖ คน คือ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการ

สํานักงานผูตรวจการแผนดิน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาสภาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน



๑๖ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

๗. สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอื่น จํานวน ๑๐ คน ที่ ไดรับการสรรหามาจากผูซึ่งมีความรูและ
ประสบการณดานการพัฒนาดานประชาธิปไตยเพ่ือประชาชน จํานวน ๓ คน ดานความมั่นคง
ซึ่งเสนอจากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร จํานวน ๑ คน และจากสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๖ คน

โดยมีเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา เปนสมาชิกและเลขานุการสภาพัฒนาการเมือง
ซึ่งในปจจุบันสภาพัฒนาการเมืองมีสมาชิก ๑๒๒ คน

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ (๗) ซึ่งบัญญัติ
ใหมีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้ง ใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาที่สอดสอง
ใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด นั้น สภาพัฒนาการเมือง จึงไดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดแก

๑. เพ่ือพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ

เจาหนาที่ของรัฐ
๓. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความเข็มแข็งทางการเมือง
ทั้งนี้ การดําเนินการของสภาพัฒนาการเมืองตองมีความเปนอิสระไมยุงเกี่ยวทาง

การเมืองระดับชาติ และตองเปนกลางทางการเมือง รวมทั้ง การจัดแผนพัฒนาการเมือง ตลอดจนตอง
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนของสังคมและจากภูมิภาคตาง ๆ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการมีความเห็นวา สภาพัฒนาการเมืองและคณะกรรมาธิการ ควรจัดโครงการ
สรางสํานึกพลเมืองรวมกัน

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๗

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายสุคนธ พลบุบผา / นิติกรชํานาญการ



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๑๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณาศึกษานโยบายและแนวทางการดาํเนินงาน ตลอดจนงบประมาณเกีย่วกับ
การสงเสริมและเผยแพรประชาธิปไตยของกระทรวงมหาดไทย

รายชื่อผูมาชี้แจง
- นายสุรพล พงษทัดศิริกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผลการพิจารณา
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายและแนวทางการดําเนินงานตลอดจนงบประมาณเกี่ยวกับ

การสงเสริมและเผยแพรประชาธิปไตย แบงเปน ๓ แนวทาง ดังนี้
๑. แนวทางการสงเสริมการพัฒนาการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข กระทรวงมหาดไทยมี ๒ หนวยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา

ตามหลักสูตร “โครงการปลูกฝงสํานึกความรักสามัคคีและเสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและ
ฟนฟูประชาธิปไตย” โดยนําเอาแนวทางตามพระราชดําริมาเปนตนแบบโครงการ มีการเลือกอําเภอ
นํารอง จังหวัดละ ๑ อําเภอ

๑.๒ กรมการปกครอง รับผิดชอบ “โครงการสงเสริมวิถีแบบประชาธิปไตยในระดับ
หมูบาน” โดยมีหลักเกณฑ ๓ แนวทาง ดังนี้

๑) การสรางความสามัคคีปรองดอง
๒) การเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบัน
๓) การสงเสริมความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย

๒. แนวทางสงเสริมดานการสื่อสารมวลชน
กระทรวงมหาดไทยไดจัดตั้งสถานีโทรทัศนมหาดไทยแชลแน็ล (MAHADTHAI CHANNEL)

เพ่ือเปนชองทางในการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู ขอมูลขาวสารตางๆ ของกระทรวงมหาดไทย
และภาคราชการไปยังประชาชน

๓. แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตางๆ ทั้งระดับทองถิ่น
และระดับชาติ มีดังนี้

๓.๑ ดานการพัฒนาการเมือง สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางกระทรวงมหาดไทย
ผูนําทองถิ่น อาสาสมัครและประชาชน

๓.๒ ดานการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน กิจกรรมขององคกรในระดับทองถิ่น รวมถึงสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
การตรวจสอบอํานาจรัฐ

๓.๓ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอบัญญัติทองถิ่น การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยจะเสนอรางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติของทองถิ่น



๑๘ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

เพ่ือใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพ่ือเปนการเปดโอกาส
ใหประชาชนไดมีสวนรวมและไดรับการยอมรับมากขึ้น

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
กระทรวงมหาดไทย ควรดําเนินการจัดทําโครงการตาง ๆ ดวยใจ โดยพิจารณาทบทวน

โครงการที่เคยดําเนินการไปแลวอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เชน “โครงการ
แผนพัฒนาชุมชน” เปนโครงการที่ดีเพราะเปนกระบวนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม มีการรับรู
เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนคติ รวมเสนอปญหาที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมแกไขปญหา
และมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๘

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวปรัชญาภรณ  อมรเวช / นิติกรชํานาญการพิเศษ



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๑๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณาศึกษานโยบายและแนวทางการดาํเนินงาน ตลอดจนงบประมาณเกีย่วกับ
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

รายชื่อผูมาชี้แจง
- นายชาญนะ  เอี่ยมแสง รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ผลการพิจารณา
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนงบประมาณเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สรุปดังนี้
๑. การดําเนินการโครงการกูเงินขององคกรปกครองทองถิ่น ตั้งแตระดับองคการบริหาร

สวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา โดยกําหนดหลักเกณฑการกูเงิน ดังนี้
๑) โครงการที่ขอกูตองไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น เปนโครงการเรงดวนและปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน เปนโครงการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่น
เปนโครงการอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งเปนโครงการที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
ทั้งดานสังคมและสิ่งแวดลอม

๒) ความสามารถทางดานการคลังขององคกรปกครองทองถิ่น โดยพิจารณาจากขอมูลรายรับ
และรายจายจริงยอนหลัง ๓ ปงบประมาณ วามีรายไดเพียงพอที่จะชําระหนี้หรือไม วิเคราะหขอมูล
รายรับและรายจายที่คาดการณในอนาคตไมนอยกวา ๓ ปงบประมาณ และพิจารณาหนี้เดิมที่ตองชําระ
และหนี้เงินกูที่จะกอขึ้นใหมจะตองมียอดหนี้ที่ตองชําระรวมกันไมเกินรอยละ ๓๕ ของงบประมาณ
รายจายเพ่ือการลงทุนหรืองบเพ่ือการพัฒนา

๒. ระเบียบหรือขอกําหนดของทองถิ่นในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม อาทิ การใหมี
ภาคประชาชนเขาเปนกรรมการตรวจการจัดซ้ือจัดจางของทองถิ่น

การจัดซื้อจัดจางของทองถิ่นจะใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งระบุไววาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจาง
(ตามขอ ๒๗) สวนทองถิ่นจะแตงตั้งบุคคลอื่นอีกไมเกิน ๒ คน รวมเปนกรรมการดวยก็ได ซึ่งกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นไดใหนโยบายกับทุกหนวยงานใหปฏิบัติ และกรมมิไดมีการยกเลิกระเบียบดังกลาว
สวนขอทวงติงที่คณะกรรมาธิการไดรับขอมูลมานั้นจะนําไปตรวจสอบ

๓. ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกจิ และงบอุดหนุนท่ัวไปของป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
งบอุดหนุนเฉพาะกิจเปนงบที่ใชเฉพาะกิจที่มีการระบุวาจะนําไปใชในเรื่องใดอยางชัดเจน

สวนงบอุดหนุนทั่วไปสามารถนําไปใชไดตามเหมาะสมและมีอิสระมากกวา แมวากรมจะเปน
ผูตั้ งงบประมาณ แตหลักเกณฑในการดําเนินการมาจากคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
สํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูจัดสรรสัดสวนของงบประมาณแตละแหง และกําหนดลักษณะของโครงการ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงกับทองถิ่น แจงเวียนใหทราบและใหทองถิ่น



๒๐ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

สงโครงการเขามา จากนั้น กรมจะเสนอคณะกรรมการกระจายอํานาจเพ่ืออนุมัติ และนําหลักฐาน
สงไปยังสํานักงบประมาณเพ่ือขอรับเงินและสงตอใหจังหวัดตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. คณะกรรมาธิการมีความหวงใย เนื่องจากไดรับขอมูลวาการของบอุดหนุนเฉพาะกิจ

มีผูบริหารทองถิ่นวิ่งเตนจายเงินเปนเปอรเซ็นตใหกับผูใหญในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เ พ่ือใหอนุมัติ โครงการ จึ งขอใหกรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น ไดมีการตรวจสอบและ
แกไขปญหาดังกลาว

๒. กรณีที่มีการตั้งงบประมาณในการศึกษาดูงาน ควรมีระเบียบหรือมาตรการเพ่ิมเติม
เพ่ือใหการเดินทางเปนไปไดยากมากขึ้นและไมเปนการใชงบประมาณเพ่ือนําประชาชนไปเที่ยวและ
หาเสียงของนักการเมืองทองถิ่น

๓. ขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแนะนําและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใชภูมิปญญาชาวบานในการจัดการปญหาทองถิ่น โดยการไมพ่ึงพิงงบประมาณมากจนเกินไป เชน
การแกปญหาน้ําทวม หากรองบประมาณอาจใชเวลานานและไมทันตอการแกไขปญหา ดังนั้น
ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยแกไขปญหา อาทิ การขุดบอน้ําเล็ก ๆ จํานวนมาก การทําแกมลิง
เปนตน

๔. เรื่องการมีสวนรวมของประชาชน เปนสิ่งสําคัญที่ตองสงเสริมและสรางความเขมแข็ง
โดยขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดศึกษา และเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
โดยการใหประชาชนเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน ตั้งแตการเสนอแผนจนถึงการรวมตรวจสอบ
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งอยางแทจริง

๕. โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดจะเสนอขอกูเงินนั้น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ควรออกระเบียบใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอน เพ่ือใหประชาชนเห็นชอบและ
ใหประชาชนไดมีโอกาสตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๖. ควรออกระเบียบหรือเกณฑในการพิจารณาเพ่ิมเติม กรณีการขอกูเงินของทองถิ่นที่ผูบริหาร
ใกลจะหมดวาระการดํารงตําแหนง เพ่ือไมใหเอื้อประโยชนตอนักการเมืองทองถิ่น

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
แลการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๙

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
นายสุคนธ พลบุบผา / นิติกรกรชํานาญการ



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๒๑

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณาศึกษาหลกัเกณฑการคุมขังผูตองขังท่ีเปนนักโทษทางการเมือง และพิจารณา
หลักเกณฑคุณสมบัติผูตองขังท่ีเขาขายตองถูกคุมขังท่ีเรือนจําชั่วคราวหลักสี่

รายชื่อผูมาชี้แจง
- พันตํารวจเอก สุชาติ วงศอนันตชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ

ผลการพิจารณา
กรมราชทัณฑ
การกําหนดหลักเกณฑและการคัดเลือกผูตองขังเพ่ือสงไปแยกขังที่เรือนจําชั่วคราวหลักสี่ และ

การดูแลผูตองขังที่เรือนจําชั่วคราวหลักสี่ ดังนี้
การยายผูตองขังไปควบคุมตัวยังเรือนจําชั่วคราวหลักสี่ กรมราชทัณฑดําเนินการไปตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.)
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งไดเสนอแนะใหรัฐบาลจัดหาสถานที่ในการควบคุมผูตองหาและจําเลย
ที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดอันมีมูลเหตุเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในทางการเมือง กรณีหากไมไดรับ
การปลอยตัวชั่วคราว ดังเชนที่เคยใชกับนักโทษทางการเมืองในอดีต เนื่องจากเห็นวาผูตองหาและจําเลย
ดังกลาวมิใชเปนผูรายหรืออาชญากรดังเชนในคดีอาญาตามปกติ แตมีมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด
มาจากเหตุผลทางการเมือง ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหกระทรวง
ยุติธรรมดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว กระทรวงยุติธรรมจึงไดออกคําสั่งประกาศจัดตั้งเรือนจํา
ชั่วคราวหลักสี่ และแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการควบคุมผูตองหาคดีอาญาที่ เกี่ยวเนื่องกับ
ความขัดแยงทางการเมืองไปคุมขังเรือนจําชั่วคราวหลักสี่ โดยคณะกรรมการไดมีมติใหยึดตามประเด็น
ความผิดที่ คอป. กําหนดไวในรายงานความคืบหนาคณะกรรมการอิสระตรวจสอบคนหาความจริง
เพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เปน
หลักในการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาคุณสมบัติผูตองขังที่จะยายไปยังเรือนจําชั่วคราวหลักสี่
ซึ่งมีหลักในการพิจารณา ดังนี้

๑. ตองเปนผูตองขังที่กระทําความผิดอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแยงทางการเมือง ซึ่งคดี
อยูระหวางการไตสวนมูลฟอง การพิจารณาของศาล หรืออยูระหวางการอุทธรณ ฎีกา ที่ไดกระทํา
ความผิดตั้งแตกอนและหลังการกอรัฐประหาร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งมีเหตุการณอยู ๓ ชวง
เหตุการณ ไดแก ๑) กรณีกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยประกาศสงครามครั้งสุดทายตอเนื่อง
ถึงการบุกยึดสนามบิน ๒) เหตุการณกลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการแหงชาติปดลอม
ทําเนียบรัฐบาล ตอเนื่องถึงกลุมคนรักเชียงใหมกอความวุนวาย ๓) เหตุการณกลุมแนวรวมประชาธิปไตย
ขับไลเผด็จการแหงชาติชุมนุมทางการเมือง ตอเนื่องถึงการปดแยกราชประสงคและการวางเพลิง
สถานที่ราชการ

๒. ตองเปนการกระทําความผิดในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่มีโทษ
ทางอาญาอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับขอ ๑

สําหรับการพิจารณายายผูตองขังที่ถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๑๒ และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
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จํานวน ๕ ราย ไปยังเรือนจําชั่วคราวหลักสี่ เปนเรื่องที่มีความละเอียดออน กรมราชทัณฑจึงตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ โดยกรมราชทัณฑไดทําหนังสือถึง คอป. เพ่ือยืนยันการยายผูตองขัง
ที่กระทําความผิดดังกลาวไปยังเรือนจําชั่วคราวหลักสี่ เพ่ือที่กรมราชทัณฑจะไดดําเนินการยายผูตองขัง
ใหเปนไปตามแนวทางของ คอป. ตอไป

ทั้งนี้มีการยายผูตองขังที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไปยังเรือนจําชั่วคราวหลักสี่แลว จํานวน
๔๗ ราย โดยสภาพเรือนจําชั่วคราวหลักสี่จะมีความแตกตางจากเรือนจําทั่วไป กลาวคือ เรือนจําทั่วไป
จะมีพ้ืนที่ตาง ๆ เชน เรือนนอน เรือนฝกอาชีพ แตสําหรับเรือนจําชั่วคราวหลักสี่จะมีเฉพาะเรือนนอน
ซึ่งแบงออกเปน ๓ ชั้น สามารถบรรจุผูตองขังไดชั้นละประมาณ ๑๐๐ คน การดูแลผูตองขังที่เรือนจํา
ชั่วคราวหลักสี่ จะมีนักจิตวิทยาเขามาชวยดูแลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูตองขังรวมดวย
ทั้งนี้ เนื่องจากกรมราชทัณฑเห็นวาผูกระทําความผิดดังกลาว ไมใชอาชญากรทั่วไป หากแตไดกระทํา
ความผิดโดยมีสาเหตุมาจากแนวคิดทางการเมืองและนําไปสูการกระทําความผิดทางอาญาในที่สุด

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. คณะกรรมาธิการเห็นชอบตอกรณีใหมีเรือนจําเฉพาะสําหรับผูตองขังคดียาเสพติดแยกออก

จากเรือนจําทั่วไป เพ่ือปองกันการสรางเครือขายผูคายาเสพติด ซึ่งเปนภัยรายแรงตอประเทศชาติ
และมอบหมายใหนายวัชระ  เพชรทอง  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง หารือตอที่ประชุมสภา
ผูแทนราษฎร และเห็นควรใหอธิบดีกรมราชทัณฑสนับสนุนดานกีฬาตอผูตองขัง

๒. คณะกรรมาธิการขอรายซื่อเจาหนาที่ของกรมราชทัณฑที่ถูกไลออกกรณีเกี่ยวของกับยาเสพติด
เพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งกรมราชทัณฑไดสงขอมูลมาใหเรียบรอยแลว

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑๐

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕
นางสาวปติกานต สอนดี / วทิยากรชาํนาญการ
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พิจารณาศึกษาอํานาจหนาท่ีนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจน
การจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.)

รายชื่อผูมาชี้แจง
- นายวีระชัย  ชมสาคร ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ผลการพิจารณา
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การถายโอนภารกิจและการจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) ไดกําหนด

หลักเกณฑในการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) แบงออกเปน ๒ กลุม ไดแก
๑) กลุมภาษีอากร ซึ่งแบงออกเปน รายไดจากภาษีที่ อปท. จัดเก็บเอง รายไดจากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให
และแบงให โดยการจัดสรรภาษีใหแก อปท. จะคํานึงถึงแหลงกําเนิดภาษีเปนสําคัญ ๒) กลุมเงินอุดหนุน
ซึ่งแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก อปท. แบงเปน ๒ ประเภท ไดแก ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป
จะจัดสรรเพ่ือให อปท. มีอิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
การถายโอนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒) เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ จะจัดสรรเพ่ือดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล หรือโครงการผูกพัน
งบประมาณจากปที่ผาน ๆ มาโครงการสนับสนุนแผนการปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เปนตน

สําหรับนโยบายการจัดสรรเงินอุดหนุน กกถ. มีนโยบายชัดเจนตามหลักการกระจายอํานาจ
ที่จะดําเนินการจัดสรรใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กลาวคือ จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
มากกวาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือใหทองถิ่นมีอิสระในการบริหารงบประมาณมากขึ้น แตพบปญหา
ในชวงปแรกคือทองถิ่นไมทราบวาเงินอุดหนุนทั่วไปดังกลาวจะนําไปใชเพ่ือการใด จึงมีการนําเงิน
สวนดังกลาวไปใชตามความจําเปนของทองถิ่นนั้น ทําใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณตามมา ในปตอมา
จึงไดมีการแบงเงินอุดหนุนสวนทั่วไปออกเปน ๒ สวน คือ เงินอุดหนุนทั่วไปที่ใหคิดเองทําเองได และ
เงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงคตามนโยบายของรัฐบาล เชน การดูแลเด็ก ผูสูงอายุ เปนตน
เพ่ือใหทองถิ่นทราบวาจัดสรรใหเพ่ือวัตถุประสงคใด แตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการจัดสรร
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจมากกวาเงินอุดหนุนทั่วไป เนื่องจากในชั้นการทําคําของบประมาณของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและในชั้นการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรไดมีการแปรญัตติปรับลดเพ่ิมเงินอุดหนุน
ดังกลาว จึงสงผลใหในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีงบประมาณในสวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมากกวา
เงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไมเปนไปตามนโยบายการกระจายอํานาจของคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สําหรับการกูเงินของ อปท. กกถ. ไมมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดรายละเอียดในการกูเงิน
ดังกลาว มีหนาที่เพียงกําหนดแผนเสริมสรางวินัยการเงินการคลัง ซึ่งในแผนดังกลาวไดกําหนดให
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการกําหนดเรื่องรายละเอียดการกูเงินของ อปท.
ดังกลาว

มติท่ีประชุม
เพ่ือเปนการติดตามเรื่องการจัดสรรงบประมาณการเงินการคลังทองถิ่น และการบริหารจัดการ

หนี้สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ประชุมเห็นควรใหมีการพิจารณาเรื่องดังกลาวอีกครั้ง
ในการประชุมคราวตอไป โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมประชุมดังนี้ ๑) อธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ๒) อธิบดีกรมบัญชีกลาง ๓) ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๔) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑๐

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕
นางสาวปติกานต สอนดี / วทิยากรชาํนาญการ
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
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พิจารณาหลกัเกณฑการจัดสรรงบประมาณการเงินการคลังทองถิ่น
และการบริหารหน้ีสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายชื่อผูมาชี้แจง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๑) นางลักขณา  ปสนานนท ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการคลังทองถิ่น
๒) นางจิรพัฒน  เชียรพานิช ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น
๓) นางสาวสุกานดา  กรุตอาชา นักวิชาการการเงินชํานาญการ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑) นางสาววิลาวรรณ  พยานอย ผูเชี่ยวชาญระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
๒) นางสาวอทิรา  โสตโยม นักบัญชีชํานาญการ
๓) นางสาววลัยรัตน  ศรีเชียงพิมพ นิติกรปฏิบัติการ
สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑) นายเดชาภิวัฒน  ณ สงขลา ผูอํานวยการสํานักจัดทํา

งบประมาณดานความมั่นคง ๑
๒) นายอนุชา  ภาระนันท นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง
๑) นายวิสุทธิ์  จันมณี ผูอํานวยการสํานักจัดการหนี้ ๑
๒) นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย
๓) นางสาวสุมนมาลย กรวยสวัสดิ์ นักวิชาการคลังชํานาญการ
๔) นายอเนชา  พายุหิน เศรษฐกรปฏิบัติการ

ผลการพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะเปนผูกําหนดจํานวนเงินงบประมาณ ทั้งในสวนของเงินอุดหนุน
ทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งจะมีการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมากกวาเงินอุดหนุนทั่วไป
เนื่องจากมีการตั้งเงินเบี้ยผูสูงอายุไวในสวนของงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งในแตละปจะมีการพิจารณา
ที่แตกตางกันวาจะใหเบี้ยผูสูงอายุจัดอยูในเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยขึ้นอยูกับ
แนวทางของฝายบริหาร สําหรับปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยเฉพาะขอติดขัดในการใชระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณของทองถิ่นไมไดใชระบบดังกลาว ทําใหการโอนเงินงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความลาชากวาหนวยงานราชการอื่น ๆ เนื่องจากคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมไดวางรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
ลงไปถึงระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตจะจัดสรรใหในระดับ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น



๒๖ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

และทองถิ่นจะจัดสรรไปยังทองถิ่นจังหวัด ซึ่งทองถิ่นจังหวัดจะตองทราบขอมูลการใชเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดของตนแลว จึงจะตั้งเบิกและจัดสรรใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอีกขั้นหนึ่ง

สําหรับหลักเกณฑในการกูเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหกระทรวงการคลังและสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีบทบาท
ในการกํากับบริหารหนี้ของทองถิ่น ดังนี้

๑) ใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปนที่ปรึกษาใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการบริหารหนี้สาธารณะใหมีประสิทธิภาพ

๒) ใหมีคณะกรรมการกํากับนโยบายหนี้สาธารณะ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เปนประธาน และมีสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปนเลขานุการดําเนินการกําหนดหลักเกณฑการ
บริหารหนี้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๓) ใหกระทรวงการคลังสามารถกูเงินเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกูตอได
โดยมีการยกรางหลักเกณฑรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของเงินกู ขั้นตอนการกู และเพดาน

ที่จะสามารถกอหนี้ แตยังไมมีการผลักดัน เนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของและทองถิ่นยังมีความคิดเห็น
ไมตรงกันในเรื่องกรอบเพดานการกูเงิน อยางไรก็ตาม สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะพยายาม
ผลักดันขอกําหนดดังกลาวใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. ควรจะมีขั้นตอนการจัดทํางบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ตองใส

รายละเอียดของงบประมาณไวชัดเจนในพระราชบัญญัติ  โดยกําหนดใหงบประมาณลงไปที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ซึ่งจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถ
เปนหนวยเบิกกับระบบ GFMIS ไดโดยตรง

๒. คณะกรรมาธิการไดสอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของทองถิ่น ซึ่งพบวา
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมากกวาเงินอุดหนุนทั่วไป ทําใหขัดกับ
หลักการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น การที่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจมากกวาเงินอุดหนุนทั่วไป สาเหตุหนึ่ง
เนื่องมาจากมีการตั้งเงินเบี้ยผูสูงอายุไวในสวนของงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งในแตละปจะมีการพิจารณา
ที่แตกตางกันวาจะใหเบี้ยผูสูงอายุจัดอยูในเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยจะขึ้นอยูกับ
แนวทางของฝายบริหาร ทั้งนี้ หากมีการจัดอยูในหมวดงบอุดหนุนทั่วไป จะกอใหเกิดปญหาจากการที่
ผูบริหารทองถิ่นจํานวนมากไมไดนําเงินดังกลาวไปใชตามภารกิจ แตกลับนําไปใชจายอยางอื่น เชน
ใชในการกอสราง หรือจางพนักงาน ลูกจางเปนจํานวนมากเกินกวาสี่สิบเปอรเซ็นตของเงินงบประมาณ
ทั้งหมด ทําใหเกิดปญหาการติดคางเงินผูสูงอายุตามมา

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑๑

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
นางสาวอภิสรา ทัดภูธร / นิติกรปฏบิตัิการ



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๒๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณาศึกษาการปรับเปลี่ยนผังและสัดสวนรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

รายชื่อผูมาชี้แจง
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน
๑) นายจักรพันธ ยมจินดา รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท.

รักษาการกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. อสมท.
๒) นายธนะชัย  วงศทองศรี รองกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. อสมท.
๓) นางลภามาศ  ตัณฑวรรธนะ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ บมจ. อสมท.
๔) นายคณิต  บุษบง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.อสมท.
๕) นางสาวชยาทิพย  สุนทรนาค เลขานุการกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. อสมท.

ผลการพิจารณา
การปรับเปลี่ยนผังและสัดสวนรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน
สัดสวนของการผลิตรายการของสถานโีทรทศันโมเดิรนไนน ในป ๒๕๕๔ กับสัดสวนการผลิตรายการ

ป ๒๕๕๕ ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จะมีความแตกตางกัน เนื่องจากตามแผนของ อสมท.
ในป ๒๕๕๕ จะมีการเพ่ิมสัดสวนรายการที่บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดิม ๓๘.๔๕
เปอรเซ็นต เปน ๔๒.๘๖ เปอรเซ็นต ทั้งนี้ เพ่ือรองรับขอกําหนดที่จะมีขึ้นของสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) อยางไรก็ตาม
ตามเปาหมายการผลิตรายการของ อสมท. คือ ๕๑ เปอรเซ็นต ซึ่งในอนาคตจะตองดําเนินการใหได
ตามเปาหมายดังกลาว แตในขณะนี้สัดสวนการผลิตรายการระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ผูบริหารชุดใหมยังไมไดเขาไปดําเนินการปรับเปลี่ยนใด ๆ แตมีนโยบายที่จะดําเนินการ
ปรับปรุงรายการขาว ซึ่งการปรับปรุงดังกลาวนี้ อสมท. จะเขาไปตรวจสอบสัญญาที่ไดทําไวกับ
ผูจัดรายการ ทั้งในสวนของการเชาเวลา และในสวนของเวลา SHARING ทั้งนี้  เพ่ือหาชองทาง
ในการที่จะให อสมท. เขาไปดําเนินการผลิตรายการเพ่ิมใหไดตามเปาหมาย ๕๑ เปอรเซ็นต
แตอยางไรก็ตามถาในสัญญาไมเปดใหสามารถดําเนินการไดจะตองรอจนกวาสัญญาจะสิ้นสุด นอกจากนี้
คณะกรรมการ อสมท. ชุดใหมยังมีนโยบายที่จะตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินคุณภาพและเรตติ้ง
ของรายการทุกรายการเพ่ือปรับปรุงรายการทั้งหมดในอนาคต

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. ผังรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน มีการปรับลดสัดสวนประเภทรายการสาธารณะ

ประโยชนจากเดิม ๕.๔๗ เปอรเซ็นต ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เหลือเพียง ๒.๘๖ เปอรเซ็นต ในเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ และสัดสวนเวลาตามผังรายการขาวในเดือนมกราคม ๒๕๕๕
พบวามีเวลาขาวภาคค่ําลดลงเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ แตยังคงคิดสัดสวนเปอรเซ็นตของ
เวลาขาวในป ๒๕๕๕ และป ๒๕๕๔ เทากัน



๒๘ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

๒. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ควรจัดทําคูมือจรรยาบรรณการทําขาว และจัดทําสถิติ
การนําเสนอขาวของแตละพรรคการเมือง

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑๑

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
นางสาวอภิสรา ทัดภูธร / นิติกรปฏบิตัิการ



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๒๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗, มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๗

รายชื่อผูมาชี้แจง
๑) นางสาวอินทริา  เอื้อมลฉัตร ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบและตดิตาม ตรวจสอบ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๒) นายเดชรัต  สขุกําเนดิ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๓) นายจิรชัย  เชาวลิต ผูอํานวยการสถาบนัพัฒนาความย่ังยืนทองถิ่นไทย

ผลการพิจารณา
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีการศึกษาและจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบของโครงการตาง ๆ ตอสิ่งแวดลอม และไดใหความสําคัญ
ในเรื่องสุขภาพอนามัยและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ ในการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบตาง ๆ ไดมีการวิเคราะหและประเมินผลทางสังคมดวย โดยมีการ
เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม ทั้งนี้ ในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) นั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนผูตัดสินใจ โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนเพียงผูใหขอมูลวาแตละโครงการนั้นอยูในหลักเกณฑที่จะตองทํา EIA หรือไม โดยใชหลักเกณฑ
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ปญหาในการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการตาง ๆ ดังน้ี
๑) ปญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีการประกาศบังคับใชกฎหมาย มาตรา ๖๗ คือ ประชาชน

ไมทราบรายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงไมทราบความคืบหนาของโครงการตาง ๆ
ทําใหในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนั้น ประชาชนไมสามารถแสดงความคิดเห็นได
จึงควรใหมีการจัดทําแนวทางในการแกไขปญหาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ยกตัวอยาง
เชน การแกไขปญหาระยะสั้น คือ การทําใหประชาชนไดรับทราบขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการ
เปนตน และควรใหความสําคัญในการศึกษาสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environment
Assessment หรือ SEA) ดวย

๒) ปญหาในการทบทวนรายงานดานสิ่งแวดลอมซึ่งยังไมแลวเสร็จ เนื่องจากรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาวไดพนจากตําแหนงไปกอนที่รายงานจะเสร็จสมบูรณ

๓) ปญหาที่พบเห็นจากการทําสถิติในป ๒๕๕๓ คือ มีโครงการที่ไดลงไปศึกษาและทํารายงาน
ผลกระทบตาง ๆ ในชุมชนจํานวนเฉลี่ย ๑๙ ครั้งตอเดือน ซึ่งถือเปนภาระที่คอนขางหนักสําหรับ
ประชาชน ทําใหประชาชนเกิดความตระหนักวาการมีสวนรวมของประชาชนนั้นมีความหมาย
มากนอยเพียงใด ทั้งนี้ จากการศึกษาผลกระทบตาง ๆ ที่ผานมาประชาชนไมไดเปนผูกําหนดประเด็น



๓๐ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

ปญหา และไมไดเปนผูตรวจสอบความถูกตองของรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เมื่อรายงาน
แลวเสร็จดวย ทําใหยังคงมีปญหาดานการมีสวนรวมของประชาชน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. ในการจัดทํารายงาน EIA หรือแมแตการประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพ รวมไปถึงดานตาง ๆ ที่มีความสําคัญ จะตองมีกระบวนการตรวจสอบ และมีกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เพ่ือสนองตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗, มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๗ วรรค ๒ สําหรับทองถิ่นก็ควรจะมี
การมีสวนรวมดวยเชนกัน

๒. ขอใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวบรวมขอมูล และ
เปนเจาภาพในการจัดเวทีสรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวม ของประชาชน รวมไปถึง
การใหขอมูล การรับฟงความคิดเห็น รวมทั้ง เทคนิค วิธีการ ในการจัดทํารายงาน EIA หรือแมแต
โครงการอื่นใดที่สงผลกระทบตอประชาชนโดยตรง

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑๒

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
นางสาวศิริรัตน อยูฉัตร / นักวิชาการรัฐศาสตรฯ
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| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณากระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการอุทยานแหงชาติ
สัตวปาอีสานตอนบน ขอนแกน – อุดรธานี (สวนสัตวเขาสวนกวาง)

รายชื่อผูมาชี้แจง
กรมปาไม
- นายอํานวย  เหลาตระกูลงาม นักวิชาการปาไมชํานาญการ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
- นายสุเทพ  บุญประคอง นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- นางสาวญาณิศา ศิริพรกิตติ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
องคการสวนสัตว
๑) นายวิศิษฎ  วิชาศิลป รองผูอํานวยการองคการสวนสัตว
๒) นายบุญนาค  พงษภมร ผูอํานวยการสํานักการเงินและทรัพยสิน
อุทยานสัตวปาอีสานตอนบน ขอนแกน – อุดรธานี
- นายอาคม  มณีกุล ผูอํานวยการอุทยานสัตวปาอีสานตอนบน

ขอนแกน – อุดรธานี
สํานักงบประมาณ
๑) นางสาวรุจิรา  ริมผดี ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
๒) นางสาววฤณ  ปมปาสาร นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ
จังหวัดขอนแกน
นายจารึก  เหลาประเสริฐ นายอําเภอเขาสวนกวาง
เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง
๑) นายสมนึก  เต็นธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง
๒) นายธนากร  ตราชู ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคํามวง

ผลการพิจารณา
องคการสวนสัตว และสวนราชการจังหวัดขอนแกน
สวนสัตวเขาสวนกวางเริ่มกอสรางป พ.ศ. ๒๕๕๒ จากนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไดมีการทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม องคการสวนสัตว และจังหวัดขอนแกน สําหรับในขั้นตอนการขออนุญาต
ใชพ้ืนที่ไดมีการทําประชาพิจารณกับกลุมองคการบริหารสวนตําบล กํานันผูใหญบาน ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวของ
ซึ่งชาวบานในพ้ืนที่ไดตกลงยินยอมดวยในการกอสรางสวนสัตว แมจะมีฝายที่คัดคานอยูบางก็ตาม
เนื่องจากแมการสรางสวนสัตวจะสรางความเจริญและสรางรายไดใหกับคนในพ้ืนที่ แตก็ทําใหวิถีชีวิต
ของชาวบานในการทํามาหากินเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในจุดที่จะสรางสวนน้ําที่จะกระทบตอพ้ืนที่
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ทํากินของประชาชน ซึ่งในที่สุดก็สามารถตกลงกันได โดยทางสวนสัตวยอมที่จะยายจุดกอสรางสวนน้ํา
ไป ยั งจุ ดอื่ นสํ าหรั บการศึ กษาผลกระทบต อสิ่ ง แ วดล อมนั้ น  ทางสวนสั ต ว ได ร ว มมื อกั บ
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือศึกษาผลกระทบ พบวาตามลักษณะของโครงการนี้เพียงสํารวจและ
รายงานความหลากหลายทางชีวภาพในดานตาง ๆ ของทรัพยากรก็พอแลว ซึ่งทางสวนสัตวก็พยายาม
รักษาธรรมชาติดั้งเดิมของพ้ืนที่ไวใหมากที่สุด

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการสวนสัตวเขาสวนกวางเปนโครงการที่ไมตองจัดทํารายงานขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม

ตามประ เภทและขนาดไม เข าข ายที่ จะต องทํ าการประ เมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม  ( EIA)
แตหากโครงการสวนสัตวเขาสวนกวางมีความประสงคจะการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
ทางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความยินดีที่จะตรวจสอบให
ซึ่งแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ
ในกรณีที่โครงการใดเขาขายที่กฎหมายบังคับใหทํารายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ผูเปนเจาของ
โครงการจะตองทํารายงานดังกลาวมิเชนนั้นจะผิดกฎหมาย ซึ่งเจาของโครงการนั้นตองรับผิดชอบ
แตโครงการใดที่ไมเขาขายที่ตองทํารายงาน เจาของโครงการก็สามารถทํารายงานดังกลาวมาเสนอ
สํานักงานนโยบายและแผนฯ ได และสํานักงานนโยบายและแผนฯ ก็ยินดีที่จะตรวจสอบให สําหรับ
ประเด็นการมีสวนรวมของประชาชนนั้น สํานักงานนโยบายและแผนฯ ไดชี้แจงกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนตอการพิจารณาโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมวา สํานักงานนโยบายและ
แผนฯ มีกระบวนการพิจารณาโครงการ ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกจะใหเจาของโครงการนั้น ๆ ไปชี้แจงกับ
ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงลักษณะโครงการ ขอดีขอเสีย พรอมทั้งมีการรับฟงขอวิตก
กังวลเพ่ือนํามาจัดทําเปนแผนงาน แนวทางดําเนินการ ตลอดจนมาตรการในการแกไขปองกัน ครั้งที่สอง
ก็จะนําแผนงานและมาตรการตาง ๆ ที่จัดทําไปชี้แจงใหกับประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
พรอมทั้งรับฟงขอวิตกกังวลเพ่ิมเติม เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขจนเปนที่พอใจรวมกัน ในการนี้
คณะกรรมาธิการไดเสนอแนะใหสํานักนโยบายและแผนฯ หาแนวทางเพ่ือปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ประเภทและขนาดที่ตองทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
สิ่งแวดลอมและสังคม

สํานักงบประมาณ
การตั้งงบประมาณใหกับโครงการใดนั้น สํานักงบประมาณจะพิจารณาจากความพรอมและ

ความถูกตองในดานตาง ๆ เชน ดานกฎหมาย ดานมติคณะรัฐมนตรี ดานขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
เปนตน สําหรับประเด็นดานการมีสวนรวมของประชาชนนั้น สํานักงบประมาณก็ไดใหความสําคัญ
และทําการศึกษาแตก็ ยั ง เปนจุดออน ซึ่ งสํานักงบประมาณก็จะรับขอสัง เกตและขอหวงใย
ของคณะกรรมาธิการกลับไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณในครั้ง
ตอ ๆ ไป
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. คณะกรรมาธิการไดแสดงความหวงใยในประเด็นกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน

กอนการสรางสวนสัตวเขาสวนกวางตามรัฐธรรมนูญฯ วา ไดมีการดําเนินการตามกระบวนการ
อยางครบถวนหรือไม เปนกระบวนการการมีสวนรวมอยางแทจริงหรือไม และผลของการมีสวนรวม
ของประชาชนเปนอยางไร พรอมทั้งใหหนวยงานราชการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมากกวา
การขอความรวมมือจากประชาชน ตลอดจนเรื่องการกอสรางสิ่งแปลกปลอมในพ้ืนที่สวนสัตว
เขาสวนกวาง ควรกอสรางและจัดทําใหเปนธรรมชาติมากที่สุด เพ่ือใหสอดคลองกับพ้ืนที่

๒. ขอใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสวนชวยกระตุน
ใหผูจัดทําโครงการตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหมีจิตสํานึกที่ดีที่จะทําการศึกษาผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑๓

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ / วิทยากรปฏิบตัิการ



๓๔ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาศึกษานโยบายและแนวทางการดาํเนินงาน ตลอดจนงบประมาณของสาํนักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เกี่ยวกับโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน

รายชื่อผูมาชี้แจง
- นายคัมภีร  ดิษฐากรณ รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

ผลการพิจารณา
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ

ประชาชน ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดจัดโครงการการใหความรูและการเผยแพร

ประชาธิปไตยแกประชาชน ๒ โครงการหลัก ดังนี้
๑) โครงการอบรมผูนําสตรี ผูนําเยาวชน และผูนําอาสาพัฒนาชุมชน เพ่ือใหกลุมผูนําที่

เขาอบรมไดนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปถายทอดใหกับกลุมคนตาง ๆ ในสังคม โดยโครงการ
ดังกลาวจะมุงเนนใหสตรีเปนกลุมเปาหมาย และไดมีการจัดตั้งศูนยสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ดานประชาธิปไตยเพ่ือเปนศูนยประสานงานในจังหวัดตาง ๆ ณ ศาลากลางจังหวัด

๒) โครงการยุวชนประชาธิปไตย เพ่ือสงเสริมและใหความรูแกกลุมเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งปจจุบันโครงการยุวชนประชาธิปไตยมีกิจกรรมหลัก ๆ
อยู ๔ กิจกรรม คือ (๑) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มีการอบรมเยาวชนเปนระยะเวลา ๑๐ วัน
(๒) กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ (๓) กิจกรรมแลกเปลี่ยนยุวชนประชาธิปไตยกับตางประเทศ
และ (๔) กิจกรรมสรางเครือขายยุวชนประชาธิปไตย
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการ ไดชื่นชมโครงการยุวชนประชาธิปไตยวา เปนโครงการที่ดี และสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรควรมีบทบาทในฐานะเปนผูนาํใหหนวยงานอื่นไดนาํไปปฏิบัติ ไมใชมีบทบาท
ในฐานะเปนผูปฏิบัติเองทั้งหมด ควรมีการปรึกษาหารือหรือรวมมือกับหนวยงานอื่นที่มีการจัดอบรม
ในลักษณะเดียวกัน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการดานความคิด และควรมีการขยายกลุมเปาหมาย
ใหกวางกวานี้ รวมถึงมีวิธีการคัดเลือกตัวแทนยุวชนแตละจังหวัดเพ่ือความหลากหลาย โดยเฉพาะ
ควรใหสถาบันการศึกษาเขามารับชวงตอ เนื่องจากโรงเรียนเปนแหลงสําคัญที่จะผลิตนักประชาธิปไตย
ตอไป ซึ่งอาจออกมาในรูปแบบของการออกนโยบาย โดยขอความรวมมือไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
รวมถึงกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรืออาจผลักดันเปนนโยบายผานความเห็นชอบของรัฐสภา

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑๔

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
นายธนพจน พุทธรักษ / นิติกรปฏบิัตกิาร



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๓๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ งบประมาณ และสื่อ
ของกระทรวงศึกษาธิการในสวนท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค สงเสริม เผยแพรประชาธิปไตย

กับการมีสวนรวมของประชาชน

รายชื่อผูมาชี้แจง
- นางจุไรรัตน  แสงบุญนํา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการพิจารณา
กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญของการจัดการศึกษา โดยกําหนดนโยบายที่จะพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยมุงเนนเปาหมาย คือ นักเรียนเปนศูนยกลาง มีการสรางโอกาส
ทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดวิสัยทัศนในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนกําลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มี
ความสมดุล ทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
ตลอดจนมีการสงเสริมการเรียนรูประชาธิปไตยในสถานศึกษา ถือเปนนโยบายที่สําคัญของกระทรวง
ศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูและมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอยางย่ังยืน ผานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมในสถานศึกษา มีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มีจิตสํานึกตระหนักในความรับผิดชอบ เห็นความสําคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง
และมีสวนรวมเรียนรูกิจกรรมทางการเมืองในฐานะพลเมืองดีของประเทศ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. เนื่องจากวิทยุชุมชนเปนเครือขายที่มีประโยชนในการใหความรูเรื่องประชาธิปไตย

ประกอบกับประชาชนใหความสนใจในโครงการตามพระราชดําริ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ
ควรจัดรายการสงเสริมประชาธิปไตยผานโครงการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชีพ
ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งรูปแบบรายการจะตองสอดแทรกความรู
เรื่องประชาธิปไตยโดยการนําหนวยงานหรือบุคคล เชน สถาบันพระปกเกลาฯ มาเผยแพร ทั้งนี้
การนําเสนอเรื่องประชาธิปไตยจะตองใชความระมัดระวังเพราะสังคมมีความเห็นเรื่องประชาธิปไตย
ทีแ่ตกตางกันไมมีมาตรฐานกลางวาความเห็นใดถูกตอง

๒. กระทรวงศึกษาธิการบางสวนยังมีความเชื่อในระบบศักดินา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงระบอบ
ประชาธิปไตยที่ไมดี ดังนั้น จึงขอใหลดคานิยมของบุคคลในกระทรวงศึกษาธิการ

๓. กระทรวงศึกษาธิการควรสงเสริมและปลูกสรางสํานึกความเปนพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย เชน โครงการบรรพชาสามเณร กุลบุตร และกุลธิดา ภาคฤดูรอนหรือชวงปดเทอม เพ่ือ
ใหเด็กและเยาวชนที่ไดเขารับการบรรพชาไดศึกษาคําสอนทางพระพุทธศาสนาไดฝกฝนอบรมกายใจ



๓๖ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

ใหเปนคนดี และเปนเยาวชนที่ดีของชาติสามารถนอมนําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม

๔. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมุงเนนที่เด็ก
และเยาวชน คณะกรรมาธิการมีความเห็นวาควรมี โครงการอบรมบุคคลที่จะมาใหความรู
เรื่องประชาธิปไตย เพราะในความเปนจริง การใหความรู ความเขาใจเรื่องประชาธิปไตยมีระดับ
ไมเทาเทียมกัน ซึ่งในปจจุบัน ประชาชน นักการเมือง มีความรูเรื่องประชาธิปไตยไมเหมือนกัน

๕.จากผลสํารวจของเอแบคโพลล ไดสํารวจความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน นักเรียน
จํานวน ๗๓ เปอรเซ็นต มีความเห็นวาการทุจริตเปนเรืองที่ยอมรับไดถาตนเองไดรับประโยชนซึ่งถือวา
เปนสัญญาณที่อันตรายตอการพัฒนาการเมืองในอนาคต จึงเห็นควรที่ทุกภาคสวนตองตระหนักถึง
เรื่องดังกลาวและตองหาแนวทางในการแกไขปญหา ดังนั้น นักการเมือง ครู อาจารย และผูใหญ
ในบานเมือง ควรเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาประชาธิปไตยใหแกเด็กและเยาวชน ไมควรสรางคานิยม
วัตถุทรัพยสินมากกวาคุณธรรมจริยธรรม

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑๕

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
นางสาวปรัชญาภรณ  อมรเวช / นิติกรชํานาญการพิเศษ



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๓๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณาศึกษาการพัฒนาหลักสตูรสรางสาํนึกพลเมือง
ของสํานักสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา

รายชื่อผูมาชี้แจง
๑) นางสาวศรัณยุ  หมั้นทรัพย นักวิชาการ สถาบันพระปกเกลา
๒) นายชูศักดิ์  ปญญามูล พนักงานบริหารโครงการ สถาบันพระปกเกลา

ผลการพิจารณา
การพัฒนาหลักสูตรสรางสํานึกพลเมือง ของสถาบันพระปกเกลา
ผูแทนจากสถาบันพระปกเกลาไดรายงานถึงความเปนมาของโครงการในการพัฒนาหลักสูตร

สรางสํานึกพลเมืองวา สถาบันพระปกเกลาไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรสํานึกพลเมือง โดยมุงหวัง
ใหเกิดการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองทั้งในดานองคความรู และ
การปฏิบัติ โดยขับเคลื่อนโครงการลงสูชุมชนผานศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองซึ่งกระจายอยูใน
จังหวัดตาง ๆ จํานวน ๔๘ ศูนย เยาวชน ครู อาจารย และผูเกี่ยวของ การเขาพบคณะกรรมาธิการ
เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเปนไปไดในการรวมกันพัฒนาหลักสูตรสรางสํานึกพลเมืองหรือ
รวมดําเนินกิจกรรมในอันที่จะสงเสริมและกระตุนสํานึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจน
รวมผลักดันและสรางกระแสเกี่ยวกับสํานึกพลเมืองใหเปนนโยบายสาธารณะตอไป
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

ที่ประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวางถึงปญหาในการสรางสํานึกพลเมืองและเห็นชอบ
ในการพัฒนาหลักสูตรสรางสํานึกพลเมือง และไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสรางสํานึกพลเมือง
ตลอดจนความรวมมือในการดําเนินกิจกรรม สรุปไดดังนี้

๑. หลักสูตรการสรางสํานึกพลเมือง ควรระบุใหชัดเจนวาเกิดปญหาใดจึงตองมีโครงการ
มีวัตถุประสงค มีเปาหมายที่ชัดเจน ตลอดจนเนื้อหาควรเนนสิทธิและหนาที่ เพราะประชาชนจะมี
จิตสํานึกและเขามามีสวนรวมเมื่อรูสิทธิและหนาที่ของตนเอง

๒. หลักสูตรสรางสํานึกพลเมืองควรเพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารกองทุนตาง ๆ ตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ลงไปสูหมูบานซึ่งมีเปนจํานวนมาก เพ่ือใหการบริหารเงินกองทุนเกิดความโปรงใส และ
มีประสิทธิภาพ

๓. คณะกรรมาธิการกําลังจะจัดโครงการสัมมนาในจังหวัดตาง ๆ ซึ่งจะสามารถรวมกับสถาบัน
พระปกเกลาในการจัดกิจกรรมและนําหลักสูตรสรางสํานึกพลเมืองไปเผยแพรสูชุมชน ซึ่งเปนแนวทาง
หนึ่งในการรวมผลักดันใหเกิดการสรางสํานึกพลเมืองได โดยขอใหสถาบันพระปกเกลาจัดทําเนื้อหา
ของหลักสูตรที่เหมาะสมตอการจัดสัมมนาใน ๑ วัน และอาจมีการหารือกับคณะกรรมาธิการอีกครั้ง
วาจะปรับเนื้อหาอยางไรใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ตาง ๆ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑๖

วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
นายสุคนธ พลบุบผา / นิติกรกรชํานาญการ



๓๘ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาศึกษาการหนุนเสริมความเขมแข็งแกการเมืองภาคพลเมือง
ในพ้ืนท่ีลุมหนองหาน กุมภวาป จังหวัดอดุรธานี

รายชื่อผูมาชี้แจง
สถาบันพระปกเกลา
๑) นางสาวศรัณยุ  หมั้นทรัพย นักวิชาการ
๒) นายชูศักดิ์  ปญญามูล พนักงานบริหารโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๑) นายสุภีร  สมอนา อาจารยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒) นายสันติภาพ  ศิริวัฒนไพบูลย อาจารยสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

คณะวิทยาศาสตร

ผลการพิจารณา
สถาบันพระปกเกลา
การสงเสริมความเขมแข็งแกการเมืองภาคพลเมืองในพ้ืนที่ลุมน้ําหนองหาน กุมภวาป จังหวัด

อุดรธานี โดยสถาบันพระปกเกลาไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของเนื่องจากมีศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ที่จังหวัดอุดรธานี เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของภาคพลเมือง โดยการชักชวนภาคสวนตาง ๆ ในพ้ืนที่ให
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัด มีการประชุมและจัดทําโครงการเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนการเมือง
ภาคพลเมือง ซึ่งพบวาการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําหนองหาน กุมภวาปของรัฐสงผลกระทบตอชาวบานจึงไดสง
ความตองการของชาวบานมายังสถาบันพระปกเกลา สรุปปญหาและผลกระทบ กรณีการปรับปรุง
หนองหาน กุมภวาป ใหเปนพ้ืนที่รองรับน้ําเพ่ือการผันน้ํา โดยรัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาท
เพ่ือขุดลอกปรับปรุงหนองหาน กุมภวาป ใหสามารถรองรับน้ําที่ผันจากเขื่อนน้ํางึม (สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) เพ่ือสงไปยังลําน้ําปาว เขื่อนลําปาว และลุมน้ําชี ซึ่งเปนโครงการ
ขนาดใหญ มีผูเกี่ยวของและไดรับผลกระทบจากโครงการมากมายหลายลานคนตลอดลุมน้ําหวยหลวง
ลําปาว ลุมน้ําชีและน้ํามูล โดยเฉพาะตนทุนโครงการที่สูงมากอาจไมคุมคาและสงผลใหตองมีการเรียก
เก็บคาน้ําจากเกษตรกร อีกทั้งยังเปนการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ กระแสน้ํา การกัดเซาะตลิ่ง รวมถึง
การระบายน้ํา และน้ําทวม เปนการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ การละเมิดสิทธิในการจัดการน้ํา
ของชุมชน และสิ่งสําคัญคือ ปญหาการแพรกระจายของดินเค็ม ซึ่งเคยเกิดขึ้นแลวกับโครงการโขง ชี มูล
ในเสนทางการผันน้ํานี้ จนตองลมเลิกโครงการไป ตลอดจนการดําเนินการไมไดดําเนินการตามหลักการ
บริหารจัดการเพ่ือประโยชนสาธารณะที่ดี เชน การศึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพอยางรอบดาน (EIA) ประกอบกับลุมน้ําหนองหาน กุมภวาป เปนพ้ืนที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย การดําเนินการที่ขาดความรอบคอบ จึงเปนสิ่งที่ละเลย
ตอหลักการของการคุมครองพ้ืนที่ชุมน้ํา



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๓๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร
๑. ขอใหคณะกรรมาธิการลงไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ลุมน้ําหนองหาน กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

เพ่ือศึกษาขอมูล ขอเท็จจริง
๒. จัดเวทีอภิปรายเรื่องการจัดการน้ําในภาคอีสานใหชัดเจน โดยใหมีเวทีในการอภิปราย

รวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เนื่องจากเปนผูไดรับผลกระทบโดยรวมทั้งหมด
๓. สถาบันอุดมศึกษา ควรมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทองถิ่นใหชาวบาน หรือชุมชนมีความรู

ความเขาใจตอบทบาทการอนุรักษทรัพยากรของชุมชนและทองถิ่นของตน และการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชน

๔. สถาบันพระปกเกลาควรไปพิจารณาศึกษาถึงแนวทางการดําเนินการเพ่ือใหประชาชนได
รับรูและมีความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมในทางการเมืองภาคพลเมืองของประชาชนกอนที่จะมีการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ของรัฐ

๕. ควรมีการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน และการอนุรักษ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติของประชาน เพ่ือจะไดนํากฎหมายมาบังคับใชได

มติท่ีประชุม
คณะกรรมาธิการไดพิจารณาแลวเห็นวา ปญหาดังกลาวเปนเรื่องที่มีความสําคัญ จึงไดมีมติ

เดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือศึกษาขอมูล ขอเท็จจริง ในวันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑๖

วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
นายสุคนธ พลบุบผา / นิติกรกรชํานาญการ



๔๐ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาศึกษาแนวทางและแผนการบริหารจัดการนํ้า เพ่ือแกปญหาอุทกภัยอยางยั่งยืน

รายชื่อผูมาชี้แจง
กรมชลประทาน
๑) นายเลอศักดิ์  ซื่อตระกูลไพบูลย รองอธิบดีฝายบริหาร กรมชลประทาน
๒) นางทองเปลว  ทองจันทร ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย

คณะกรรมการองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
- ศาสตราจารยเปยมศักดิ์  เมนะเศวต ประธานคณะกรรมการ

องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
สํานักงบประมาณ
- นายเพ่ิมศักดิ์  สัจจะเทวะ ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
คณะกรรมการยุทธศาสตรเพ่ือวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
- นายวิเชียร ชวลิต เลขาธิการคณะกรรมการยุทศาสตร

เพ่ือวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
สมาคมตอตานสภาวะโลกรอน
- นายศรีสุวรรณ  จรรยา นายกสมาคมตอตานสภาวะโลกรอน

ผลการพิจารณา
คณะกรรมการยุทธศาสตรเพ่ือวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) มีภารกิจที่สําคัญ

จึงไดวางแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้าํ โดยจัดทําแผนแมบทและยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้าํ
ของประเทศอยางเปนระบบ และดําเนินการในเชิงบริหาร เมื่อจัดทําแผนแมบทแลวเสร็จ กระทรวง
ทบวง กรม จะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตอไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอเสนอแนะของ กยน.
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ใน ๒ เรื่อง คือ แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปญหาอุทกภัยอยางเรงดวน
ประกอบไปดวย ๖ แผนงาน และยุทธศาสตรการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุมน้ําแบบบูรณาการและย่ังยืน
(กรณีลุมน้ําเจาพระยา) ประกอบดวย แนวทางในการบริหารจัดการอุทกภัย ๘ ดาน ซึ่งเมื่อมีการกําหนด
แผนยุทธศาสตรแลว สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบวาดวยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
แหงชาติ ซึ่งไดตั้งคณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.) และคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ซึ่งจะทําหนาที่พิจารณาโครงการตามแผนงานตาง ๆ และเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี สวนแผนการมีสวนรวมของประชาชนนั้นไดมีการกําหนดไวในยุทธศาสตรของ กยน.
แตยังไมมีความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ เนื่องจากหนวยงานรับผิดชอบจะเปนผูดําเนินการตอไป
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. กยน. ในฐานะที่เปนหนวยงานออกนโยบาย ควรกําชับทุกหนวยงานที่ปฏิบัติ โดยขอให

เปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมอยางแทจริง เพ่ือไมใหเกิดปญหาความขัดแยง
๒. การใชงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท ของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ํา ควรพิจารณา

ใหครอบคลุมปญหาน้ําทั้งประเทศ เนื่องจากพ้ืนที่น้ําทวมไมใชมีแต ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง
แตในภาคใตก็มีปญหาน้ําทวมทุกป จึงขอใหมีการกระจายงบประมาณและมีแผนในการแกไข
ปญหาน้ําใหครอบคลุมทั้งประเทศ

๓. การบริหารจัดการน้ํา ประชาชนตองมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ หากไมเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมจะเกิดปญหาความขัดแยง และตองมีการตรวจสอบวาเม็ดเงินงบประมาณ
ที่จะไปดําเนินการแตละโครงการมีการใชจายเงินอยางถูกตองหรือไม และงบประมาณจํานวน
๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท นําไปใชในการแกปญหาอยางไรบาง

๔. กรณีที่รัฐบาลจะสรางเขื่อน หรือกําแพงลอมรอบนิคมอุตสาหกรรมนั้น จะตองมีการ
ใหขอมูลขอเท็จจริงพูดคุยสรางความเขาใจกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบทั้งหมด ควรมีการจัดตั้ง
กองทุนประกันความเสี่ยง โดยมีเงื่อนไขวาหากเกิดปญหาจะนําเงินกองทุนออกมาใชในการแกไขปญหา

๕. รัฐบาลตองสรางสมดุลระหวางผูไดประโยชนและผูเสียประโยชน

มติท่ีประชุม
การบริหารจัดการน้ําเปนปญหาใหญของประเทศ และเปนที่สนใจของประชาชน ดังนั้น

เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลอยางรอบดาน ที่ประชุมเห็นควรใหพิจารณาเรื่องดังกลาวอีกครั้ง ในการประชุม
ครั้งตอไป โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมประชุม ดังตอไปนี้

๑. อธิบดีกรมชลประทาน โดยขอมูลเกี่ยวกับแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพ้ืนที่
รับน้ํานอง หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่รับน้ํานอง แผนการชดเชยเยียวยา การมีสวนรวมของ
ประชาชน และงบประมาณของโครงการ

๒. ผูอํานวยการสํานักบริหารหนี้สาธารณะ
๓. คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)
๔. คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.)
๕. อธิบดีกรมปาไม
๖. ปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑๗

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕
นางสาวปติกานต สอนดี/ วิทยากรชํานาญการ
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พิจารณาศึกษาแนวทางและแผนการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือแกปญหาอุทกภัยอยางยั่งยืน

รายชื่อผูมาชี้แจง
สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแหงชาติ
- นายสุพจน  โตวิจักษณชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

และรักษาการเลขาธิการสํานักงานนโยบายและ
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.)

กรมชลประทาน
๑) นายสุเทพ  นอยไพโรจน รองอธิบดีฝายบํารุง
๒) นายสมเกียรติ  ประจําวงษ ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ
กรมปาไม
๑) นายวีระพล  สุทธิพรพลางกูร ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการปลูกปา
๒) นายอภิรักษ  ทหรานนท นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑) นางสาวหนึ่งฤทัย  ชโนวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
๒) นางสาวศศิวิมล  กัวสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ผลการพิจารณา
คณะกรรมการนโยบายนํ้าและอุทกภัยแหงชาติ
รัฐบาล ไดวางแผนโครงการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๒ คณะ

ไดแก คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.) เ พ่ือรับผิดชอบดานนโยบาย
และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) เพ่ือรับผิดชอบดานการบริหารและกํากับดูแล
โดยมีการจัดตั้งสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.) เปนฝาย
เลขานุการและจัดการดําเนินงานทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังไมมีการปองกันที่เพียงพอ
จึงทําใหตองประสบกับปญหาอุทกภัยอยางหนัก ประมาณการคาความเสียหายกวา ๑.๔๔ ลานลานบาท
ซึ่งมากกวาคาความเสียหายจากอุทกภัยในทุกปที่ผานมาในอดีตทั้งหมด ในปจจุบันจึงไดมีความพยายาม
ทํากรอบแผนแมบท โดยระดมขอมูล และแนวคิดจากหลายหนวยงานในภาครัฐจนเกิดเปนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย ซึ่งไดมีการจัดทําโครงการจัดการน้ําทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
ยกตัวอยางพ้ืนที่ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ คือ พ้ืนที่ลุมน้ําเจาพระยาใหญ ๘ ลุมน้ํา ไดแก ปง วัง
ยม นาน เจาพระยา ปาสัก สะแกกรัง และทาจีนเพ่ือปองกันแกไขปญหาน้ําทวม โดยมีการแบง
แผนปฏิบัติการออกเปน ๒ ระยะ ดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยระยะเรงดวน ซึ่งมีกรอบระยะเวลา
สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพ่ือเปนการปองกันปญหาอุทกภัยในปปจจุบัน

๒. แผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยระยะย่ังยืน ซึ่งมีกรอบระยะเวลา
ภายใน ๑ – ๕ ป
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สําหรับแผนปฏิบัติเพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยระยะเรงดวนที่ไดทําอยูในปจจุบันนั้น
ไดมีการสํารวจและวางแผนเริ่มตั้งแตการกักเก็บน้ําไวที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ การจัดทําแกมลิง
เพ่ือรองรับน้ํา โดยมีการแบงพ้ืนที่ออกเปน ๒ สวนคือ พ้ืนที่แกมลิงที่อยูเหนือจังหวัดนครสวรรคและ
พ้ืนที่แกมลิงที่อยูดานลางจังหวัดนครสวรรค จํานวนทั้งหมด ๒ ลานไร การทําคันลอมรอบพ้ืนที่ที่ไดรับ
ความเสียหายจากปญหาอุทกภัย ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ เชน พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ทั้ง ๖ นิคม ยกเวน
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เปนตน การทําทางน้ําหลาก
(Floodway) ชั่วคราวทั้งฝงตะวันออกและฝงตะวันตก การขุดลอกคูคลองทั้งหมดเพ่ือขยายพ้ืนที่
กักเก็บน้ํา ซึ่งคาดวาจะสามารถรองรับปริมาณน้ําที่จะมีมาในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดเปนอยางดี และ
ไมเกิดปญหาอุทกภัยขึ้นอีก สําหรับแผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยระยะย่ังยืนนั้น
ไดมีการวางแผนและกรอบการดําเนินงานไวแตยังไมไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากตองใช
ระยะเวลาในการศึกษาและดําเนินการ โดยการจัดสรรงบประมาณแบงออกเปน งบประมาณกลาง
จํานวน ๔๒,๐๐๐ ลานบาท (ใชสําหรับแผนระยะเรงดวน) และงบประมาณเงินกู จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ ลานบาท
(ใชสําหรับแผนระยะย่ังยืน)

กรมชลประทาน
กรมชลประทาน เปนหนวยงานหนึ่งที่ไดรับผิดชอบในการแกไขปญหาอุทกภัย ภายใต

คณะทํางานจัดแผนกําหนดพ้ืนที่รับน้ํานองและมาตรการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการใชพ้ืนที่
รับน้ําได โดยการกําหนดพ้ืนที่รับน้ํานองจะจําแนกตามกลุมพ้ืนที่ ซึ่งในขณะนี้ยังไมไดมีการระบุชัดเจน
เนื่องจากจะตองมีการทดลองทําแบบจําลองการรับน้ํานองวาพ้ืนที่ใดควรจะประกาศเปนพ้ืนที่รับน้ํานอง
สําหรับมาตรการการเยียวยาและชดเชยพ้ืนที่รับน้ํานองยังไมไดขอยุติ ทั้งนี้ ตองขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ แตถาหากเปนพ้ืนที่ตองใชประโยชนในการเพราะปลูกไดมีประมาณการวาจะจายคาชดเชย
ประมาณ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาทตอไร  และใหมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตให เรียบรอยเสียกอน
สําหรับการปลูกปาเพ่ือชวยในการดูดซับน้ํานั้น ผูแทนจากกรมปาไมที่มีสวนรับผิดชอบในดานนี้
ไดกลาวชี้แจงวา การวางแผนปลูกปาเพ่ือชวยเหลือการบริหารจัดการน้ําอยูในชวงการปรับแผน
จากเดิมเพ่ือใหเขากันกับแผนโครงการของรัฐบาล และจะสามารถนําขอมูลมาใหกรรมาธิการได
ในคราวตอไป

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ตรวจและติดตามผลการดําเนินการตาง ๆ ของ

โครงการที่เกี่ยวของกับการฟนฟู เยียวยาและแกไขปญหาอุทกภัย ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ
และมีโครงการที่จะขยายการติดตามออกไปในพ้ืนที่ตาง ๆ และจากการประชุมของ กนอช. ไดมอบหมาย
ใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีดูแลในเรื่องการใหขาวสารผานทางกรมประชาสัมพันธ
เพ่ือใหประชาชนรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

ในการจัดทําแผนโครงการบริหารจัดการน้ําเพ่ือปองกันปญหาอุทกภัยอยางย่ังยืนของ กนอช.
และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ควรใหประชาชนไดเขามามีสวนในการรับรู และสรางความเขาใจ
ใหกับประชาชน โดยประชาสัมพันธโครงการดังกลาวใหประชาชนรับทราบเปนระยะ ทั้งนี้ ไมใชเพียงแต



๔๔ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

การใหขอมูลเพียงอยางเดียว ควรใหประชาชนไดเขามาพิจารณาในการดําเนินโครงการตาง ๆ ของ
รัฐบาลดวย

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑๘

วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕
นางสาวอภิสรา  ทัดภูธร/ นิติกรปฏบิตัิการ



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๔๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณาศึกษารายงานวิจัยการสรางความปรองดองแหงชาติ ของสถาบันพระปกเกลา

รายชื่อผูมาชี้แจง
๑) รองศาสตราจารย ดร.นิยม  รัฐอมฤต รองหัวหนาคณะวิจัยการสรางความปรองดองแหงชาติ
๒) ดร.พนมพันธ  สมิตานนท นักวิจัยคณะวิจัยการสรางความปรองดองแหงชาติ
๓) นายชลัท  ประเทืองรัตนา นักวิจัยคณะวิจัยการสรางความปรองดองแหงชาติ
๔) นางสาวประภาพร  วัฒนพงศ เลขานุการคณะวิจัยการสรางความปรองดองแหงชาติ

ผลการพิจารณา
กรอบแนวคิดในการทําวิจัยการสรางความปรองดองแหงชาติ
๑. ใครขัดแยงกับใคร จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิ รวมไปถึง

การคนควาจากเอกสาร พบวาความขัดแยงเกิดมาจากมุมมองตอความเปนประชาธิปไตยที่แตกตางกัน
ในแงของระบบจัดการอํานาจและทรัพยากรในสังคมระหวางประชาธิปไตยเนนเสียงขางมาก
กับ ประชาธิปไตยเนนคุณธรรมจริยธรรม

๒. ขัดแยงกันเรื่องอะไร แบงเปน ๒ ขอ คือ ๑) ขัดแยงในเรื่องความเชื่อที่แตกตางตอระบบ
การจัดการอํานาจและทรัพยากรในสังคม ๒) ขัดแยงกันในเรื่องของผลประโยชน การแสวงหาและ
รักษาอํานาจที่อิงกับความเชื่อ

๓. ความขัดแยงขยายตัวไดอยางไร พบวาการใชอํานาจของ “ทั้งสองฝาย” เพ่ือดําเนินการ
ตามความเชื่อและ/หรือใหไดมาซึ่งผลประโยชนของตนเองในลักษณะที่ทําใหอีกฝายรูสึกวาไมเปนธรรม

๔. จะปรองดองกันไดอยางไร จากสภาวะความขัดแยงในปจจุบัน ทําใหไมมีความเห็น
ของฝายใดที่ถูกหรือผิดไปเสียทั้งหมด ขอเสนอที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ
ยังคงมีความแตกตางกัน จึงมีลักษณะเปนทางเลือกที่ ยังมิใชคําตอบสุดทาย ดังนั้น ทุกฝาย
ควรใหความรวมมือในการสรางความปรองดองบนพ้ืนฐานของความจริงจังและจริงใจดวยกระบวนการ
พูดคุย (Dialogue) ใน ๒ ระดับ คือ ๑) ระดับตัวแทนทางการเมืองและกลุมผูมีสวนไดเสียโดยตรง
๒) ระดับประชาชนในพ้ืนที่ในลักษณะของ “เวทีประเทศไทย” เพ่ือเปนการเปดพ้ืนที่ใหสังคม
ไดแลกเปลี่ยนถกเถียงตอขอเสนอ ทางเลือก และความเปนไปไดตาง ๆ พรอมทั้งรวมกันออกแบบ
ภาพอนาคตของประชาธิปไตยไทยและกติกาทางการเมืองที่เห็นพองกัน

๕. ตัวอยางประเด็นที่ควรพูดคุยกัน เปนการเสนอแนะหัวขอที่นาจะเปนเนื้อหาสาระ
ของการพูดคุยแลกเปลี่ยน อันเปนหัวใจสําคัญของการปรองดอง มีอยางนอย ๖ ประเด็น โดยแบงเปน
ระยะสั้น ๔ ประเด็น เพ่ือทําใหความแตกแยกและบาดแผลที่เกิดขึ้นกับสังคมและปจเจกบุคคล
กลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว และระยะยาว ๒ ประเด็น เพ่ือปองกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ความแตกตางของมุมมองประชาธิปไตย และเปนการวางรากฐานของประเทศสูอนาคต

ในการทําวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดมีการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ พบวา
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากมุมมองตอความเปนประชาธิปไตยที่แตกตางกัน และจากรายงาน
ดังกลาวไดเสนอแนะแนวทางที่จะนําไปสูความปรองดอง คือ การใชกระบวนการพูดคุยกัน ไมใช



๔๖ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

เฉพาะเพียงคูขัดแยง แตควรมีการพูดคุยกันในกลุมตาง ๆ ของสังคม เพ่ือหาแนวทางที่จะตกลงกันได
และจะนํามาซึ่งบรรยากาศของความปรองดองมากกวาการใชกระบวนการใชเสียงขางมาก ซึ่งเห็นวา
ไมใชแนวทางสูความปรองดอง ทั้งนี้ รายงานวิจัยดังกลาวไมไดเปนคําตอบสุดทายของทางออก
ของความปรองดอง แตเปนเพียงจุดเริ่มตนและการนําเสนอทางเลือกเทานั้น
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. สถาบันพระปกเกลา ควรออกมาอธิบายตอสังคมถึงขอโตแยงตาง ๆ ได หรือแมกระทั่ง
แถลงจุดยืนของคณะผูวิจัยการสรางความปรองดองแหงชาติที่ชัดเจนใหกับสังคม เนื่องจากงานวิจัย
ฉบับนี้เปนงานวิจัยทางวิชาการ จึงไมควรที่จะใหผลงานทางวิชาการกลายเปนเครื่องมือในการใชอํานาจ
ทางการเมือง

๒. คณะกรรมาธิการ ตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับผลการวิจัย โดยเฉพาะคําถามที่เกี่ยวกับ
การดําเนินการตาง ๆ เชน การดําเนินการแกไขปญหาระยะสั้นที่สังคมควรพูดคุยกันขอที่ ๓ วาจะ
สามารถทําใหเกิดความปรองดองไดจริงหรือไม เปนตน และถาหากการดําเนินการในการสราง
ความปรองดองแลวไมเปนไปตามขอเสนอ สถาบันพระปกเกลาจะมีวิธีการดําเนินการแกไขอยางไร
ดังนั้น รายงานวิจัยการสรางความปรองดองแหงชาติ ควรทําเปนผลงานทางวิชาการใหเห็นอยางเดนชัด
และแสดงใหเห็นถึงเงื่อนไขความขัดแยงตาง ๆ อยางชัดเจน โดยมีการอางอิงประกอบการวิจัย
การแสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหาความขัดแยงอยางเปนรูปธรรม และที่มาของปญหาตาง ๆ
อยางชัดเจน และประการสําคัญตองไมใชอคติตอกันในการทําวิจัย

๓. สถาบันพระปกเกลา ควรเปนผูออกแบบเวทีเสวนา เพ่ือใหทุกฝายไดรวมพูดคุย
โดยนําเสนอรูปแบบ ผู เขารวมเสวนา วัน และเวลาในการจัดเสวนา ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน มีความยินดีที่จะ
ดําเนินการจัดเวทีเสวนารวมกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการใหกําลังใจในการจัดทํารายงานวิจัยการสรางความปรองดองแหงชาติ
ของสถาบันพระปกเกลา ซึ่งถือไดวาเปนประโยชนอยางมากตอสังคมไทย

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑๙

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
นางสาวศิริรัตน  อยูฉัตร / นักวิชาการรัฐศาสตรฯ



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๔๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณาศึกษานโยบายการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ซ่ึงคางพิจารณาในสภาผูแทนราษฎร

รายชื่อผูมาชี้แจง
กระทรวงสาธารณสุข
๑) นายแพทยสุขุม  กาญจนพิมาย รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒) นายวัชรา  จิตตพาณิชย ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
๓) นางจันฑนา  จินดาถาวรกิจ ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
๔) นายดนัย  สุวรรณา หัวหนากลุมงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน
- นางอํามร  เชาวลิต ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ

สํานักงานประกันสังคม
กระทรวงมหาดไทย
๑) นายสถาพร  ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง
๒) นายสิทธิชาติ  มงคลชาติ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย
๓) นายประจวบ  อาจารพงษ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
๔) นายบรเมศร  ธีระคําศรี ผูอํานวยการสวนกฎหมายและระเบียบทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ภาคประชาชนผูเสนอรางพระราชบัญญัติ
รางพระราชบัญญัตวิิชาชีพการสาธารณสขุ พ.ศ. ....
๑) นายสมบัติ  ชูเถื่อน เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
๒) นายเอนก  ทิมทับ รองเลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- นางสาววิไลวรรณ  แซเตีย



๔๘ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

รางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
๑) นางสาวสารี  อองสมหวัง
๒) นางปรียนันท  ลอเสริมวัฒนา
รางพระราชบัญญัติคุมครองผูไดรับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
๑) นางอรพรรณ  เมธาดิลกกุล
๒) แพทยหญิงเชิดชู  อริยศรีวัฒนา
รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑) นางสุธีรา  วิจิตรานนท
๒) นางกรวิภา  วิลลาส

ผลการพิจารณา
๑. รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... .

เสนอโดย นางสุธีรา วิจิตรานนท กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๔๐,๕๔๒ คน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รางพระราชบัญญัติที่ประชาชนเสนอนั้น ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในมาตรา ๔๕ ของ

พระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารส วนตํ าบล พ.ศ . ๒๕๓๗ ซึ่ งแก ไขเ พ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติ สภาตํ าบลและองคการบริหารส วนตํ าบล (ฉบับที่ ๓ ) พ .ศ . ๒๕๔๒
โดยกระทรวงมหาดไทยไมขัดของในสาระสําคัญที่จะมีการแกไข และอยูในชวงดําเนินการปรับปรุง
รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือดําเนินการปรับปรุงภาพรวมทั้งหมด
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามหนังสือ
ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีเนื้อหาสาระวา กระทรวงมหาดไทย
ไมขัดของที่จะแกไขพระราชบัญญัติ และมีความเห็นวาสมควรรองขอใหประธานรัฐสภาพิจารณาตอไป
โดยมีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา หากจะพิจารณารวมกับประมวลกฎหมายทองถิ่นก็จะเปนการดี ซึ่งประมวล
กฎหมายทองถิ่นนั้นยังคงตองใชระยะเวลานานในการนําเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา จึงไมมี
ความขัดของหากจะพิจารณารางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยประชาชนไปกอน

๒. รางพระราชบัญญัติคุมครองผูไดรับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ซ่ึงเสนอโดย นางอรพรรณ เมธาดิลกกุล กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๒,๙๙๙ คน
และรางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... เสนอโดย
นางสาวสารี อองสมหวัง กับประชาชนผูมีสิทธเิลือกตั้ง จํานวน ๑๑,๐๐๗ คน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รางพระราชบัญญัติทั้ ง ๒ รางพระราชบัญญัติ ซึ่ ง เสนอโดยประชาชนนั้นมีประเด็น

ขอแตกตางกัน จํานวน ๑๒ ประเด็น โดยพิจารณารวมกับรางพระราชบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข
ประกอบกับไดมีมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดวา หากรางพระราชบัญญัติ
ทีเ่สนอโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหลักการเดียวกับรางพระราชบัญญัติซึ่งเสนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๔๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

ก็สมควรพิจารณาไปพรอมกัน ดังนั้น จึงไดมีการดําเนินการเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
เพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข และรางพระราชบัญญัติซึ่งเสนอโดย
ประชาชน เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาสาระใหมีความเหมาะสม เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะไดนํารางพระราชบัญญัติ
ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปพิจารณาโดยรับฟงความเห็นของประชาชน แลวจึงนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
ตอไป การจัดตั้ งคณะกรรมการขึ้นมาเ พ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว นอกจากนี้
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ไดมีการยืนยันรางพระราชบัญญัติทั้ ง ๓ ฉบับแลว และไดสงให
สภาผูแทนราษฎรดําเนินการพิจารณาตอไป ทั้งนี้ ความคืบหนาตาง ๆ นาจะอยูที่สภาผูแทนราษฎร

๓ รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... เสนอโดย นายไพศาล  บางชวด
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๕,๘๗๖ คน

กระทรวงสาธารณสุข
รางพระราชบัญญัติดังกลาว ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดนําเสนอ

ตอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้ไดผานการยืนยันรางพระราชบัญญัติดังกลาวจากคณะรัฐมนตรี
เรียบรอยแลว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวาคณะกรรมการกฤษฎีกาจะสรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเสร็จเมื่อใด และจะสงไปยังสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อใด เพ่ือจะไดนําเขาสูการ
พิจารณาในสภาผูแทนราษฎรตอไป

๔. รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นางสาววิไลวรรณ แซเตีย
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๔,๒๖๔ คน

สํานักงานประกันสังคม
รางพระราชบัญญัติซึ่งประชาชนไดเสนอมานั้น ขณะนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

แลว และอยูระหวางรอการเขาสูการพิจารณาโดยคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
ที่ประชุมเสนอใหกระทรวงสาธารณสุขทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเชนเดียวกับ

กระทรวงมหาดไทย ในกรณีหากกระทรวงสาธารณสุขไมขัดของใหมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ซึ่งเสนอโดยประชาชนไปกอน

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒๐

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ / วิทยากรปฏิบตัิการ



๕๐ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาเรื่องรองเรียนกรณีขอใหสอบสวนการแทรกแซงการทํางานของสือ่มวลชน
(นายบุญยอด สุขถิ่นไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ผูเสนอ)

รายชื่อผูมาชี้แจง
- นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย

(ผูรองเรียน)
สํานักนายกรัฐมนตรี
๑) นางปรารถนา สุทิน ผูอํานวยการสํานักโฆษก
๒) นางสาวปวีณา ปริวัฒนศักดิ์ นักวิชาการวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗
๑) นายสมโภชน โตรักษา ผูชวยกองบรรณาธิการฝายขาว
๒) นางสาวสมจิตต นวเครือสุนทร นักขาว

ผลการพิจารณา
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗
จากกรณีที่สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗ ไดรับมอบหมายจากทีวีพูล ใหติดตามภารกิจ

นายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ที่ประเทศกัมพูชา สถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง ๗ จึงมอบหมายให นางสาวสมจิตต นวเครือสุนทร และนายชรัช จรรยา เปนทีม
ลวงหนาสําหรับทําขาว โดยไดรับการตอบรบัใหเขารวมปฏิบัตภิารกิจครั้งนี้จากกระทรวงการตางประเทศ
และทางการกัมพูชาเรียบรอยแลว แตภายหลังกลับไดรับแจงจากสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ใหระงับการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจดังกลาว โดยใหเหตุผลวาทางการกัมพูชาแจงวา
มีขอจํากัดในเรื่องจํานวนสื่อมวลชนและระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งผูชวยกองบรรณาธิการฝายขาว
และนักขาว ไดแสดงความคิดเห็นวากรณีที่เกิดขึ้นนี้ถือวาเปนการแทรกแซงการบริหารงานภายใน
ของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗ จากฝายการเมือง ทั้งนี้ มีความผิดปกติเกิดขึ้นตั้งแตชวงที่รอ
การสัมภาษณนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับภารกิจในการประชุมครั้งนี้ตั้งแตกอนมีกําหนดการเดินทาง
ไปกัมพูชาแลว ในกรณีดังกลาวนี้ไดมีแถลงการณรวมของสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
และสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยเรียกรองใหรัฐบาลยุติการแทรกแซงสื่อมวลชน
ออกมาดวย

สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักโฆษก สํานักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจในการประสานงานระหวางสื่อโทรทัศน (ทีวีพูล) กับ

ประเทศเจาภาพ ซึ่งทางสํานักโฆษกไดรับแจงจากสถานเอกอัครราชทูตกรุงพนมเปญวาไมมีบัตรอนุญาต
สื่อมวลชนของนางสาวสมจิตต นวเครือสุนทร และนายชรัช จรรยา โดยใหเหตุผลวาทางการกัมพูชา
ไดมีการเพ่ิมความเขมขนในการดูแลรักษาความปลอดภัยของการประชุม โดยขอใหมีการจํากัดจํานวน
สื่อมวลชน ทางสํานักโฆษกจึงตองยกเลิกการเดินทางไปทําขาวของคณะนางสาวสมจิตต เนื่องจาก
เกรงวาคณะนางสาวสมจิตตจะไมไดรับความสะดวกและประสบปญหา



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๕๑

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการไดตั้งขอสังเกตวาองคกรสื่อนาจะมีวิธีการปกปองการทําหนาที่ของ

สื่อมวลชนไดมากกวาแคการออกแถลงการณแลวจบไป โดยไมเกิดผลในทางปฏิบัติ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒๑

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
นายธนพจน พุทธรักษ / นิติกรปฏบิัตกิาร



๕๒ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาศึกษาเรื่องรองเรยีนกรณขีอใหสอบสวนการปดกั้นการออกอากาศ
เทปการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๕ ของพรรคประชาธิปตย

ทางโมเดิรนไนน ทีวี (ชอง ๙ อสมท)

รายชื่อผูมาชี้แจง
๑) นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๒) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผูอํานวยการพรรคประชาธิปตย
๓) นายจักรพันธุ ยมจินดา รักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
๔) นายธนะชัย วงศทองศรี รองกรรมการผูอํานวยการใหญ สายงานบริหาร

(ชอง ๙ อสมท)
๕) นายพรชัย  ปยะเกศิน ผูชวยกรรมการ ผูอํานวยการใหญ

สํานักโทรทัศนโมเดิรนไนน ทีวี
๖) นายคณิต บุษบง ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักอํานวยการ
๗) นายปณณพงศ  วงศภูมิดิษฐ รักษาการสวนควบคุมคุณภาพรายการ
๘) นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย

(ผูรองเรียน)

ผลการพิจารณา
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
เหตุผลที่ โมเดิรนไนน ทีวี ไมสามารถออกอากาศเทปการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๕

ของพรรคประชาธิปตยไดนั้น ไมไดเปนการปดกั้นสื่อ แตเหตุผลที่ไมสามารถออกอากาศไดนั้น เนื่องจาก
เทปที่ทางผูผลิตรายการของพรรคประชาธิปตยสงไปออกอากาศจะตองมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
รายการกอน ซึ่งถาไมถูกตองตามหลักเกณฑก็จะมีการแจงใหผูผลิตรายการตัดภาพหรือถอยคําพูด
ที่ไมเหมาะสมออก แตปญหาคือระยะเวลาในการตรวจคอนขางนอย ซึ่งตามแนวที่ เคยปฏิบัติ
ผูผลิตรายการตองสงเทปใหฝายควบคุมคุณภาพรายการตรวจสอบกอนการออกอากาศลวงหนา
อยางนอย ๓ วัน แตกรณีดังกลาวมีการสงเทปใหในเวลา ๒๑.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ซึ่งจะมีการออกอากาศในวันอาทิตยที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา
ซึ่งฝายควบคุมคุณภาพรายการไดมีการตรวจสอบคุณภาพของรายการแลวเห็นวามีภาพและขอความ
ที่ไมเหมาะสม และชื่อรายการที่ปรากฏในเทปบันทึกภาพก็ไมตรงตามที่ไดแจงการขอเชาเวลาในการ
ออกอากาศ ซึ่งฝายควบคุมคุณภาพรายการของโมเดิรนไนน ทีวี ไดติดตอขอใหทางผูผลิตรายการ
พรรคประชาธิปตยนําเทปกลับไปแกไขใหถูกตองตามที่ฝายผลิตรายการเสนอ แตทางผูผลิต
รายการของพรรคประชาธิปตยก็ไมมีการติดตอกลับ และไมสามารถที่จะประสานงานไดทันเวลา
กอนการออกอากาศ เทปบันทึกรายการจึงไมไดรับการออกอากาศ ทั้งนี้ ทางโมเดิรนไนน ทีวี จึงไดนําเอา
รายการสํารองของทางสถานีมาออกอากาศแทน



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๕๓

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

ในเนื้อหาของรายการมีรายละเอียดขอมูลของเทปบันทึกภาพและเสียงไมถูกตองใน ๓ ประเด็น
ดังนี้

๑. ชื่อรายการไมตรงตามที่ไดแจงในการขอเชาเวลา
๒. ตราสัญลักษณไมถูกตอง เนื่องจากสัญลักษณที่ปรากฏในเทปบันทึกภาพมีการเขียนขอความ

ในชองขางลางตัวหนังสือ ซึ่งถือวาตราสัญลักษณผิด
๓. ปรากฏภาพและเสียงที่อาจเปนการกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น ซึ่งในกรณีนี้มีภาพ เสียง

และเนื้อหาที่อาจขัดตอกฎหมาย เชน คําวา “ทุจริต อันโยงใยแมวตองรับ” ถอยคํา “วันนี้รัฐกําลัง
จะใชเงินมหาศาลเพราะรัฐบาลนี้กูเกงที่สุดในประวัติศาสตร” เปนตน

ทั้งนี้ ฝายควบคุมคุณภาพรายการของโมเดิรนไนน ทีวี ไดชี้แจงใหผูผลิตรายการนําขอมูล
เทปกลับไปแกไข แตไมไดรับการติดตอกลับ จึงไมสามารถแกไขไดทันเวลากอนออกอากาศ ซึ่งกรณี
ที่เทปไมสามารถออกอากาศได ฝายผู เชารายการเดิมก็ไมสามารถออกอากาศไดเชนกันก็เกิด
ความเสียหาย ซึ่งโมเดิรนไนน ทีวี จะไดชี้แจงเหตุผลและความจําเปนใหผูเชารายการเดิมทราบวา
เพราะเหตุใดรายการของผูเชาเวลาเดิมจึงไมไดออกอากาศ

พรรคประชาธิปตย
ผูแทนพรรคประชาธิปตย ชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ สรุปดังนี้ เทปที่สงไปนั้นถูกตองเหมาะสม

แลวไมนาจะมีปญหา ซึ่งถาฝายควบคุมคุณภาพรายการเห็นวาไมถูกตองเพียงเล็กนอย ก็นาที่จะ
ออกอากาศให โดยทําการแกไขดานเทคนิค ซึ่งการที่เทปรายการดังกลาวไมไดรับการออกอากาศ ทําให
พรรคประชาธิปตยเกิดความเสียหาย แตก็ไมอยากใหเรื่องดังกลาวเปนประเด็นปญหาซึ่งตองถึงกับ
ฟองรองกันในศาล

สํานักนายกรัฐมนตรี
นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาวถึงการ

กํากับดูแลโมเดิรนไนน ทีวี ของสํานักนายกรัฐมนตรีนั้น เปนไปตามกฎหมาย ซึ่งไดมีการกํากับดูแล
ในเชิงนโยบายและไมไดมีการลงลึกไปถึงการดําเนินกิจกรรมหรือรายการใด ๆ ของโมเดิรนไนน ทีวี
จึงไมเปนการปดกั้นสื่อแตอยางใด สําหรับนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมกิจกรรมของพรรคการเมือง
นั้น สํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูกํากับดูแลสื่อของภาครัฐ ไดปฏิบัติไปตามคําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีไดแถลงไวตอรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามคําแถลง
ขอที่ ๘.๓ ในการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ สื่อสารมวลชน
และสื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
เมื่อฝายควบคุมคุณภาพรายการของโมเดิรนไนน ทีวี อางวารายการไมถูกตองไมเหมาะสมแลว

ควรชี้แจงใหชัดเจนถึงระเบียบหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติวามีหลักเกณฑหรือมีระเบียบใดที่เกี่ยวของ
ซึ่งควรมีการแจงหรือเผยแพรใหสาธารณชนไดรับรู รับทราบ เพ่ือในอนาคตจะไดไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอการที่ ไมไดรับการออกอากาศในรายการอื่น ๆ ซึ่ง ในเรื่องดังกลาวนี้อาจมี
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

ประเด็นทางดานการเมือง เนื่องจากเปนการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ปญหาที่เกิดขึ้น
นาจะมาจากความผิดพลาดในการสื่อสารระหวางกัน

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒๒

วันพุธที่ ๒พฤษภาคม ๒๕๕๔
นางสาวปรัชญาภรณ  อมรเวช / นิติกรชํานาญการพิเศษ
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณาเรื่องรองเรียนของวาท่ีรอยตรี นฤมล  สุวรรณ
กรณขีอใหตรวจสอบกระบวนการตอประทานบัตรเหมืองหินเขาคูหา

จังหวัดสงขลา และสนับสนุนการแกไขปญหาการทําเหมืองหินเขาคูหา

ผลการพิจารณา
วาที่รอยตรี นฤมล สุวรรณ ผูประสานงานเครือขายพิทักษสิทธิชุมชนเขาคูหา ตําบลคูหา

ใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไดทําหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมาธิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
โดยขอใหตรวจสอบกระบวนการตอประทานบัตรเหมืองหินเขาคูหา จังหวัดสงขลา และสนับสนุน
การแกไขปญหาการทําเหมืองหินเขาคูหา เนื่องจากประชาชนในบริเวณรอบพ้ืนที่ไดรับผลกระทบ
จากการทําเหมืองหินเขาคูหาจากผูไดรับประทานบัตร จํานวน ๒ ราย คือ

๑) บริษัท พีรพลมายนิ่ง จํากัด อายุประทานบัตรสิ้น เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กําลัง
ดําเนินการขอตออายุประทานบัตร

๒) นายมนู  เลขะกุล อายุประทานบัตรสิ้น เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ กําลังดําเนินการ
ขอตออายุประทานบัตร

ปญหาจากการประกอบการเหมืองหินของทั้งสองบริษัทตลอด ๑๐ ป สรางผลกระทบ
ตอประชาชนและที่อยูอาศัยหลายดาน เชน บานเรือนแตกราว สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน
แยลงจากสาเหตุฝุน เสียง กระทบตอการดํารงชีพในการเกษตร เลี้ยงสัตว และแหลงน้ําเสียหาย
ไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ประเด็นท่ีตองการใหคณะกรรมาธิการตรวจสอบ มีดังน้ี
๑. ขอใหตรวจสอบขอมูลในการขออนุญาตตอประทานบัตรของทางราชการวาถูกตอง

ตามกระบวนการทางกฎหมายหรือไม ซึ่งปจจุบันอยูในระหวางการดําเนินการขออนุญาต
๒. ขอใหตรวจสอบโครงการเหมืองหินทั้งสองโครงการ มีกระบวนการ EIA ที่มีการ

ตกแตงเอกสารการประชุมประชาคมหมูบาน โดยมีการเพ่ิมวาระการพิจารณาการอนุญาตเหมืองหิน
เสริมเขาไปและมีอีกหลายรายการในรายงานการประชุม

๓. ปญหาการละเมิดสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ จากกรณีที่ ไมมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนประชาชนไมมี
สวนรวมในการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร
๑. สมควรรับเรื่องรองเรียนดังกลาวไวพิจารณาหรือไม เนื่องจากตามขอมูลเอกสาร

ประกอบการรองเรียน ผูรองไดมีการรองเรียนไปหลายหนวยงาน หลายองคกร เชน รองเรียนไปยัง
นายกรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาพัฒนาการเมือง
เปนตน ทั้งนี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และประธานสภาพัฒนาการเมืองไดมีการลงไป
พบประชาชนในพ้ืนที่แลว
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๒. ประเด็นที่คณะกรรมาธิการ ควรพิจารณาศึกษาคือการเขาไปตรวจสอบกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนวา ไดมีการดําเนินการเปนไปตามกฎหมายหรือไม นอกจากนี้ ในการขอตออายุ
ประทานบัตรการทําเหมืองหินจําเปนตองดําเนินการพิจารณาศึกษาตามกระบวนการ EIA อีกครั้งหรือไม
เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการขอตอใบอนุญาตประทานบัตร

๓. กอนจะมีการรับเรื่องรองเรียนไวพิจารณา ควรมีขอมูลที่ชัดเจนจากผูรองเรียนวาที่ไดมี
การรองเรียนไปยังหลายหนวยงานนั้น ผลหรือการดําเนินการเปนอยางไร เพ่ือไมใหเปนการพิจารณา
เรื่องซ้ําซอนกับหนวยงานหรือองคกรอื่น
มติท่ีประชุม

ที่ประชุมมอบหมายให นายจิรชัย  เชาวลิต ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ประสานไปยัง
เครือขายของผูรองเรียนในเรื่องดังกลาว เพ่ือติดตามผลการพิจารณาของหนวยงานตาง ๆ วาเปนอยางไร
เพ่ือคณะกรรมาธิการจะไดทราบขอมูลในเบื้องตนกอนรับเรื่องรองเรียนไวพิจารณา

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒๓

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นายสุคนธ พลบุบผา / นิติกรกรชํานาญการ



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๕๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณาเรื่องรองเรียนของนางสาวยุภาวดี  แซลิ้ม
กรณขีอใหแกไขปญหาของชาวบานท่ีไดรับความเดือดรอนและผลกระทบจากโครงการ
ขยายสรางดานศุลกากรสะเดาแหงใหม ตําบลสาํนักขาม อําเภอสะเดา จังหวดัสงขลา

ผลการพิจารณา
ปญหาความแออัดของดานศุลกากรสะเดา เมื่อป ๒๕๕๔ กรมศุลกากรมีแผนกอสราง

ดานศุลกากรสะเดาแหงใหมบนที่ดิน จํานวน ๗๒๐ ไร เขตปาสงวนแหงชาติปาคลองลาปง ตําบล
สํานักขาม อําเภอสะเดา จะเปนดานศุลกากรที่สมบูรณและใหญที่สุดในประเทศไทย แตการดําเนินการ
ยังไมมีความคืบหนาเทาที่ควร เนื่องจากเปนที่ดินของชาวบานที่ไดรับสิทธิ์จากทางสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใหเขาทําการเกษตรในพ้ืนที่ดังกลาว ซึ่ง ส.ป.ก. ไดเขาไปเจรจา
กับชาวบานจัดหาที่ดินทํากินและเยียวยาชาวบานใหเปนธรรม ตลอดจนการจัดหาที่ดินใหมใหกับ
ชาวบาน เพราะเปนที่ดินของชาวบานเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ไดมีการเจรจาและชาวบานยังไมยินยอม
ในเรื่องคาชดเชยและไมยอมเจรจา โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้

๑. กรณีโครงการขยายการสรางดานศุลกากรสะเดาไปที่แหงใหม คือ บานทับโกบ หมูที่ ๑
ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา หรือดานประกอบ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งจากการรับฟง
กรณีดังกลาวยังไมอาจฟงเปนขอยุติไดวาโครงการขยายการสรางดานศุลกากรสะเดาจะไปสราง
ในบริเวณที่ประชาชนเสนอ

๒. โครงการขยายสรางดานศุลกากรสะเดาแหงใหม ซึ่งรับฟงขอเท็จจริงไดวา (เอกสารผูรอง)
กรณีการขยายสรางดานศุลกากรสะเดาแหงใหม ไดดําเนินการกอสรางดานศุลกากรสะเดาในพ้ืนที่
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปนที่ดินทํากินของประชาชน ซึ่งมีทั้งพืชพันธุและ
เปนแหลงพักพิงสัตวปาตาง ๆ ตลอดจนเปนแหลงตนน้ํา (อางเก็บน้ําขนาด ๕๐ – ๖๐ ลูกบาศกเมตร)
อันเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนและมีผลกระทบกับประชาชนตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวแลวเห็นวา กอนที่จะมีการรับไวพิจารณา
คณะกรรมาธิการตองการทราบรายละเอียดขอมูลของเรื่องรองเรียนวาไดมีการรองเรียนไปยัง
คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา หรือรองไปยังหนวยงานอื่น
ไดอีกหรือไม และมีความคืบหนาอยางไร นอกจากนี้ ผูรองเรียนตองการใหคณะกรรมาธิการดําเนินการ
ในประเด็นใด ซึ่งจะตองมีความชัดเจนวาอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการหรือไม
มติท่ีประชุม

ที่ประชุมไดมอบหมายให นายจิรชัย  เชาวลิต ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ เปนผูติดตาม
สอบถามขอมูล ขอเท็จจริงจากผูรองเรียนเพ่ิมเติม และใหนํามาเสนอตอคณะกรรมาธิการ เพ่ือจะได
พิจารณาวาจะรับเรื่องรองเรียนนี้ไวพิจารณาหรือไม

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒๓

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นายสุคนธ พลบุบผา / นิติกรกรชํานาญการ



๕๘ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาศึกษาการเผยแพรความรูใหกับประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง
สมาชกิสภารางรฐัธรรมนูญ (สสร.)

รายชื่อผูมาชี้แจง
๑) นายดุสติ  เขมะศกัดิ์ชัย รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

แทนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๒) นายสุเทพ  พรหมวาศ รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๓) นายไพบูลย  เหลก็พรหม ผูอํานวยการสาํนักประชาสมัพันธ

ผลการพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ หากกฎหมายไดรับการเห็นชอบและผานรัฐสภาแลว

จะดําเนินการในแนวทางเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยจะดําเนินการในเบื้องตน ดังนี้
๑) การประชาสัมพันธอํานาจหนาที่ของ สสร. วา หากไดรับเลือกตั้งไปแลวเขาไปทําอะไรบาง

มีการวางแผนการดําเนินงานวาจะทําอยางไรใหประชาชนไดเขาใจ
๒) การลงพ้ืนที่เขาไปในหมูบาน พูดคุยกับชาวบานโดยอาศัยความรวมมือจากองคการบริหาร

สวนตําบล มีการประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวในหมูบาน การใหทองถิ่นรวบรวมคนในหมูบาน
เพ่ือจัดประชุมชี้แจง ใหขอมูลตาง ๆ

๓) ขอความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการทําปายเพ่ิมเติมโดยใชงบประมาณ
ของทองถิ่น

๔) การจัดทําเอกสารแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง กกต. จะจัดทําเปนเอกสารสี โดยมีขอมูล
เกี่ยวกับคําแนะนําในการใชสิทธิ การกากบาท อํานาจหนาที่ของ สสร. ตลอดจนคุณสมบัติของ สสร. ที่ดี
ควรมีคุณสมบัติอยางไร เปนเอกสารประมาณ ๘ หนา ซึ่งเอกสารเหลานี้ชาวบานไมอานมากนัก แต กกต.
ไดเตรียมการรองรับไวโดยการจัดใหมีวิทยากร และขอความรวมมือจากกลุมและเครือขายตาง ๆ
เขาไปอานใหชาวบานฟง ซึ่งสามารถเขาถึงประชาชนไดมากขึ้น

๕) จัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน สื่อมีเดีย การสง SMS หนังสือพิมพและอื่น ๆ
๖) จัดทําที่ตดิประกาศ จัดเวทีใหผูสมคัรแนะนําตัว

สํานักงบประมาณ
การประชาสัมพันธทั่วไป ไดมีการหารือกับรัฐมนตรีแลวเห็นวา นอกจากกลไกที่ตองทํา

ตามกฎหมายแลว สื่อสารมวลชนของรัฐบาลตองเขามาชวยกันประชาสัมพันธ และหนวยงานอื่น ๆ
ตองเขามาทํางานสอดรับกับ กกต. เนื่องจากการเลือกตั้ง สสร. มีความแตกตางอยางสิ้นเชิงกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ที่ผูสมัครมีความมุงหวังเขาสูตําแหนง
ซึ่งจะมีแรงผลักดันมาจากตัวของผูสมัครโดยตรง

งบประมาณในสวนของการเลือกตั้ง สสร. ในชั้นของการทํางบประมาณ จะใชงบประมาณ
ในรายการงบกลาง ในสวนของเงินสํารองจายและจะพิจารณาจากงบดุลของ กกต. ดวย



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๕๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร
๑. การเลือกตั้ง สสร. เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ

สมาชิกวุฒิสภาแลว สสร. มีวาระการดํารงตาํแหนงสั้นกวา ดังนั้น คาใชจายในการหาเสียงควรมีนอยที่สุด
จึงเห็นวา กกต. ควรเปนผูดําเนินการ เชน การทําปายหาเสียง และพิจารณากําหนดคาใชจายในการ
หาเสียง เพ่ือไมใหเกิดความไดเปรียบ นอกจากนี้ อาจมีการรณรงคโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมในการจัดรถประชาสัมพันธ โดยจัดสรรงบประมาณใหแตละทองถิ่นดําเนินการ รวมถึงการใหทองถิ่น
กํานัน ผูใหญบานชวยประชาสัมพันธทางหอกระจายขาว

๒. กกต. ตองทํางานเชิงรุกในการลงไปหาประชาชน การตั้งเวทีสวนใหญประชาชน
ไมใหความสนใจ กกต. ควรคิดหาวิธีการอื่นที่จะเขาถึงประชาชน เพ่ือใหสํานักงบประมาณไดพิจารณา
งบประมาณโดยเร็ว เนื่องจาก สสร. เปนเรื่องใหม ตองคิดดําเนินการใหแตกตาง และตองลงแรงมากกวา
การเลือกตั้งทั่วไป

๓. เอกสารประชาสัมพันธที่สงไปยังผูมีสิทธิเลือกตั้ง ควรทําเปนรูปแบบ A๔ มี ๔ สี นาอาน
มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ สสร. และไมควรนําดารานักแสดงมาประชาสัมพันธ เนื่องจากตองใช
งบประมาณจํานวนมาก

๔. ขอให กกต. พิจารณาเกี่ยวกับการจัดเวทีแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สสร. วา
จะสามารถสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ คุณสมบัติของ สสร. ตลอดจนใหประชาชน
ตั้งคําถามในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดหรือไม

๕. ตามที่คณะกรรมาธิการเสนอแนะให กกต. ดําเนินการทั้งหมดนั้น สํานักงบประมาณ
ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหหากมีการของบประมาณในการดําเนินการดังกลาว

๖. กกต. ควรมีหมายเลขโทรศัพทที่เปดไวใหประชาชนไดรองเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
โดยแจงแลวมีหนวยเคลื่อนที่ เร็วเขามารับเรื่องและดําเนินการไดทันที เชน อาจเปดหมายเลข
โทรศัพทเคลื่อนที่ไวอยางนอย ๑๐ หมายเลข เพ่ือใหมีชองทางการสื่อสารที่สะดวกมากขึ้นระหวาง
ประชาชนกับ กกต. และเปนประโยชนตอการตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้ง

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒๔

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นางสาวปติกานต สอนดี/วิทยากรชํานาญการ



๖๐ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาศึกษาโครงการและแผนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้า
เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยอยางยั่งยืน

รายชื่อผูมาชี้แจง
- นายปลอดประสพ  สุรัสวดี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา

และอุทกภัย (กบอ.)

ผลการพิจารณา
คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ถือเปนหนวยปฏิบัติงานเพ่ือใหแผน

การปองกันปญหาอุทกภัยสําเร็จลุลวงตามงบประมาณที่ไดรับ กลาวคือ ตองไมเกิดปญหาน้ําทวมขึ้นอีก
หากมีน้ําทวมขึ้นอีกก็ตองมีความเสียหายนอยกวาที่ผานมา และตองมีระบบการบริหารจัดการน้ํา
ที่ดีขึ้นกวาเดิม เนื่องจากที่ผานมาประเทศไทยตองเผชิญปญหาน้ําทวมเพราะไมมีระบบระบายน้ําที่ดี
มีเพียงระบบสงน้ําเทานั้น โดยมีงบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการที่เรงดวน ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท
ซึ่งนํามาใชเพ่ือเตรียมการสําหรับปองกันปญหาน้ําทวมในระยะใกลนี้ ประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาท
โดยความเรงดวนนี้ตองปรากฏผลงานถึงขั้นที่สามารถใชการไดจริงสําหรับตนน้ําภายในเดือนมิถุนายน
กลางน้ําภายในเดือนกรกฎาคม และปลายน้ําภายในเดือนสิงหาคม ซึ่งจากการประเมินลาสุดพบวา
ไดดําเนินการแลวเสร็จไปกวารอยละ ๕๐ ซึ่งการดําเนินการในระยะเรงดวนนี้จะไมเนนการกอสราง
สิ่งกอสรางขนาดใหญ แตจะเนนในดานการซอมแซมประตูน้ําตาง ๆ ที่เสียหายจากน้ําทวมครั้งที่ผานมา
สําหรับงบประมาณอีกสวนหนึ่ง จํานวน ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท นําไปใชในสวนตาง ๆ ดังนี้ งบประมาณ
สําหรับการดําเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตรเพ่ือการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ (กยอ.)
จํานวน ๑๐,๐๐๐ ลานบาท งบประมาณสําหรับการดําเนินงานในลุมน้ํา ๑๗ ลุมน้ําของประเทศ จํานวน
๔๐,๐๐๐ ลานบาท สวนอีก ๓๐๐,๐๐๐ ลานบาท จะนําไปใชสําหรับ ๘ ลุมน้ําหลักของประเทศ
ซึ่งปจจุบันไดใชงบประมาณสวนนี้ไปแลว ประมาณ ๒๕,๐๐๐ ลานบาท โดย ๒๑,๐๐๐ ลานบาท
กรมชลประทานนําไปใชสําหรับการซอมแซมประตูน้ํา กรมเจาทานําไปใชสําหรับขุดลอกแมน้ํา
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการระบายน้าํ และกระทรวงคมนาคมนําไปใชสําหรับการยกระดับถนนเปนคันกั้นน้ํา
เพ่ือใหงายตอการบริหารจัดการน้ํา นอกจากนั้น ขณะนี้ไดมีการอนุมัติงบประมาณ ประมาณ ๓,๒๐๐
ลานบาท ใหกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือนําไปสรางเขื่อนกั้นปองกันนิคมอุตสาหกรรมทั้ง ๗ แหง
และไดมีการอนุมัติงบประมาณเพ่ือนําไปใชสําหรับปลูกปาในพ้ืนที่ตนน้ํา ประมาณ ๙๐๐ ลานบาท
สําหรับงบประมาณสวนที่ เหลือนั้นจะจัดสรรไวสําหรับเพ่ือจางบริษัทที่มีความสามารถในการ
วางแผนจัดการน้ํามาชวยในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ

ประเด็นพ้ืนที่ทิ้งน้ําสําหรับเก็บน้ําในชวงน้ําหลากนั้น พ้ืนที่ที่ประชาชนเสนอมาหลายพ้ืนที่
ยังไมเหมาะสม เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่มีปญหาในการควบคุมเพ่ือระบายน้ําออก จึงตองมีการจัดหาพ้ืนที่
ใหม ซึ่งปจจุบันไดพ้ืนที่ทิ้งน้ําแลว ประมาณ ๒.๑ ลานไร โดยเปนพ้ืนที่ของกรมชลประทานครึ่งหนึ่ง
ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการจัดทําแผนที่พ้ืนที่ทิ้งน้ําเพ่ือความชัดเจน สําหรับประเด็นการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกอสรางเขื่อนแมวงก ซึ่งอยูในงบประมาณและแผนการแกไขปญหาน้ําทวมดวยนั้น
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
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หากจะมีการสรางเขื่อนแมวงกนั้น ตองเปนการสรางเพ่ือปองกันปญหาน้ําทวม ไมใชสรางเพ่ือ
การชลประทาน และจะตองมีการบริหารจัดการในชวงหนาน้ําเทานั้น ในชวงอื่นใหปลอยไปตามปกติ
ซึ่งกรมชลประทาน และกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จะดําเนินการใด ๆ ตองมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกอน มิเชนนั้นจะไมชอบดวยกฎหมาย
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. การจัดทําแผนในโครงการตาง ๆ ควรจัดทําแผนการมีสวนรวมของประชาชนรวมดวย
การมีสวนรวมของประชาชนจะตองมีตลอด ซึ่งจะมีตั้งแตระดับตนใหขอมูล ระดับถัดมารับฟง
ความคิดเห็น และระดับ ๓ พบปรึกษาหารือ เปนตน เมื่อมีการจัดทําแผนแลวควรมีการเขาไปพูดคุย
กับประชาชน เพ่ือแจงผลดีและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง ขอมูลตาง ๆ เนื่องจากเปนสิทธิเบื้องตน
ที่ประชาชนควรจะไดรับทราบ ซึ่งหากประชาชนเกิดความไมเขาใจจะทําใหเกิดปญหาตามมา
ในการจัดทําการมีสวนรวมของประชาชน ยังจัดทําเพียงในเชิงรูปแบบเทานั้น ไมไดทําใหประชาชน
มีสวนรวมและเกิดความเขาใจอยางแทจริง และขอความรวมมือจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัย จัดสงแผนโครงการที่จะดําเนินการปองกันน้ําทวมตาง ๆ ดังที่กลาวชี้แจงมาขางตน
พรอมทั้งแผนการมีสวนรวมของประชาชนใหแกคณะกรรมาธิการ เพ่ือใชประกอบการพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกลาวตอไป

๒. กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ภาครัฐตองดําเนินการ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นจริง ๆ มีการใหขอมูลประชาชนอยางครบถวนและรอบดาน ไมใชเพียงทําให
ครบรูปแบบและขั้นตอนของกฎหมายเทานั้น

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒๕

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นางสาวอภิสรา  ทัดภูธร/ นิติกรปฏบิตัิการ
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาศึกษากรณีความเหมาะสมการแกะสลกัเทียนพรรษาลอเลยีนการเมือง
และการเผยแพรภาพทางสือ่มวลชน

รายชื่อผูมาชี้แจง
๑) นายปรีชา  พันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
๒) นายสุเทพ  เกษมพรมณี ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม
๓) นายสมเกียรติ  ธงศรี ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๔) นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ ผูชวยผูจัดการฝายขาว

สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗
ผลการพิจารณา

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชนไดมี
การพิจารณาศึกษากรณีความเหมาะสมการแกะสลักเทียนพรรษาลอเลียนการเมืองและการเผยแพรภาพ
ทางสื่อมวลชน ที่ประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปสาระสําคัญได ดังนี้

คณะกรรมาธิการแสดงความหวงใย กรณีการแกะสลักเทียนพรรษาลอเลียนการเมือง
ซึ่งมีความไมเหมาะสม เนื่องจากการตีความหมายของการแกะสลักเทียนพรรษารูปเรือไททานิค นั้น
อาจสื่อความหมายไปในทางที่ไมดีได รวมถึงหนังสือชี้แจงของนายวัชระ  นาดี และเหตุใดจึงตองเปนการ
แกะสลักเทียนรูปเรือไททานิค ประกอบกับผูแกะสลักนั้นมีการสื่อความหมายวาอยางไร ในฐานะเปน
อาจารยศิลปะ คณะกรรมาธิการจึงแสดงความกังวลในการถายทอดแนวความคิดดังกลาวดวย
สวนการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน ซึ่งอาจขาดการคํานึงถึงความเหมาะสมทางวัฒนธรรม ทั้งนี้
มีความเห็นวา หนวยงานที่เกี่ยวของควรออกมาทักทวงการกระทําดังกลาว

สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗
ผูแทนสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๗ กลาวถึงการปฏิบัติงานของทางสถานีเกี่ยวกับกรณี

ดังกลาววา ทางสถานีไดนาํเสนอเปนภาพขาว เปนระยะเวลา ๓๐ นาที และหลังจากที่อาจารยผูแกะสลัก
เทียนพรรษาไดออกมาขอโทษ ก็ไดนําเสนอขาว เปนระยะเวลา ๔๕ วินาที ทั้งนี้ไมไดมีการนําเสนอ
ออกรายการสะเก็ดขาวแตอยางใด

กระทรวงวัฒนธรรม
ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม แสดงความเห็นตอที่ประชุม สรุปดังนี้ การแกะสลักเทียนพรรษา

เปนเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งเปนเรื่องของความดีงามการแกะสลักดังกลาวจึงไมควรกาวล้ํา
หรือลวงเกินบุคคลอื่น หรือสรางความแตกแยก หรือกระทบตอความมั่นคงของประเทศ สวนในการแกไข
ปญหา ควรเปนการแกไขปญหาที่ตนเหตุ ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนใหมีการประกวดการแกะสลักเทียน
พรรษา โดยมีองคกรของภาครัฐเปนผูสนับสนุนและจัดกิจกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมการ
ประกวดควรมีการกําหนดหลักเกณฑและกติกาขึ้นเพ่ือไมใหเกิดการแกะสลักเทียนพรรษาที่ไมเหมาะสม
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการไดมีความเห็นไปในลักษณะเดียวกัน คือ การหารือในกรณีดังกลาวนี้

ไมไดมีจุดประสงคเพ่ือลงโทษผูใด การลอเลียนทางการเมืองผานงานศิลปะเปนเรื่องที่สามารถทําได
อีกทั้งเปนเรื่องของความคิดสรางสรรค แตควรอยูในกรอบและคํานึงถึงความเหมาะสมของวัฒนธรรม
รวมถึงบริบททางสังคม เพ่ือใหเปนบรรทัดฐานในการสรางผลงานในปตอไป นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ
จะไดมีการสรุปประเด็นเพ่ือทําหนังสือสงไปยังกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูแนวทางการปลูกฝง
จิตสํานึก และสรางความเขาใจที่ถูกตอง รวมไปถึงนโยบายการสรางสื่อรณรงคถึงกฎเกณฑของ
ผูที่ใหการสนับสนุนงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ และการออกกฎกติกาของรัฐ ในกรณีที่มี
การนํางบประมาณของรัฐไปใชในเรื่องดังกลาว ทั้งนําไปสูการขับเคลื่อน หรือการปฏิบัติงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

มติท่ีประชุม
ที่ประชุมมีมติใหทําหนังสือถึงกระทรวงวัฒนธรรมเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา

ดังกลาวตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒๖

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
นางสาวศิริรัตน  อยูฉัตร/ นักวิชาการรัฐศาสตรฯ
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงานของคณะกรรมาธกิาร
ผลการพิจารณา

๑. ติดตามความคืบหนาการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ
๑.๑ ความคืบหนากรณีเรื่องรองเรียนของประชาชน

๑) กรณีความเดือดรอนของประชาชนจากการขอตออายุประทานบัตรเหมืองหินเขาคูหา
จังหวัดสงขลา ซึ่งศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัทผูประกอบกิจการเหมืองหินบริเวณเขาคูหา
เปนผูรับผิดชอบ โดยชดใชคาเสียหายตอสุขภาพและบานของผูไดรับความเสียหาย รวมถึงคาเสียหาย
จากการทําใหตกใจทุกครัง้เมือ่ไดยินเสียงระเบิด คณะกรรมาธิการจึงไดมีมติยุติการพิจารณาเรื่องดังกลาว

๒) กรณีความเดือดรอนจากการกอสรางดานศุลกากรอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
จากการติดตามความคืบหนาพบวาผูรองเรียนไมไดมีการประสานงานหรือแจงรายละเอียดความคืบหนา
แตอยางใด คณะกรรมาธิการจึงไดมีมติยุติการพิจารณาเรื่องดังกลาว

๑.๒ คณะกรรมาธิการไดมีหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)
เพ่ือขอแผนการมีสวนรวมของประชาชน

๑.๓ ที่ประชุมไดมอบหมายใหฝายเลขานุการจัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ เพ่ือนําเสนอที่ประชุม

๒. ประเด็นการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
๒.๑ พิจารณาศึกษารางประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. กรณีมีการคัดคานหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) โดยมูลนิธิเสียงธรรม เพ่ือใหมีการแกไข
การกําหนดคลื่นของเครื่องสงเปน ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ วัตต จากที่มีการกําหนดใหกําลังคลื่นของเครื่องสง
ไม เกิน ๑๐๐ วัตต  และกรณีการคัดคานการกําหนดหามมีการโฆษณาทางวิทยุชุมชน ทั้ งนี้
เมื่อคณะกรรมาธิการไดมีการพิจารณาในเรื่องดังกลาวแลว จะจัดสัมมนาทั่วประเทศเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน

๒.๒ พิจารณาศึกษากรณีความเดือดรอนของประชาชนจากการขอขยายเขตไฟฟา
ภายหลังจากการขยายเขตครัวเรือนของประชาชน ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้น คือ ประชาชนแตละครัวเรือน
จะตองจายเงินสมทบเพ่ือขอขยายเขตไฟฟา และการผลักภาระการดําเนินการดังกลาวใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งขณะนี้ยังไมมีการดําเนินการใด ๆ คณะกรรมาธิการจึงจะประชุมเพ่ือพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกลาว โดยเชิญ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักนายกรัฐมนตรี เขารวมประชุม

๓. การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ประชุมไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน พิจารณาศึกษาและ

ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๖๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

๑) พิจารณาศึกษากฎหมายองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม และจัดทําขอเสนอในการปรับปรุง
แกไขกฎหมายดังกลาว

๒) พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการตาง ๆ ประเด็นการเกิดการตอตาน
ของประชาชน และจุดบกพรองตาง ๆ ของโครงการ ตลอดจนการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษากระบวนการ
สรางความเขาใจระหวางรัฐบาลกับประชาชน กรณีการกอสรางโครงการตาง ๆ ตัวอยางเชน กรณี
โครงการทาเรือเชฟรอน โรงไฟฟาถานหิน และอุตสาหกรรมขนาดใหญที่จะสรางขึ้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนตน

๓) คณะอนุกรรมาธิการไดเสนอหลักการการจัดทําเสวนาเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสตรี และ
โครงการ SML ที่จังหวัดในภาคอีสานตอนบน ทั้งนี้ ที่ประชุมใหทําโครงการดังกลาวเสนอในการ
ประชุมคราวตอไป

๔. การเดินทางไปศึกษาดูงาน
ที่ประชุมมีหลักการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานดานตาง ๆ ดังนี้
๑) การเดินทางไปศึกษาดูงานดานการมีสวนรวมของประชาชน กรณีพิพาทการกอสราง

เขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ตลอดจนกรณีการไดรับความเดือดรอนจากการดําเนินงานของภาครัฐ
ในทองถิ่น

๒) การเดินทางไปศึกษาดูงานการหนุนเสริมความเขมแข็งแกการเมืองภาคพลเมืองในพ้ืนที่
ลุมน้ําหนองหาน กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

๕. การดําเนินงานดานอื่น ๆ
ที่ประชุมมีความเห็นวาควรมีการจัดตั้งศูนยเรียนรูโครงการเพ่ือการมีสวนรวมของประชาชน

ตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ เนื่องมาจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ยังขาดการรับทราบ
ขอมูลขอเท็จจริงการเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริง ศูนยการเรียนรูดังกลาวจะเปนศูนยที่ใหขอมูล
ขอเท็จจริง เกี่ยวกับชุมชนและโครงการกอสรางตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอเจาของโครงการ
ประชาชน ชุมชน และหนวยงานราชการ ในการเรียนรูซึ่งกันและกัน และสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันได ซึ่งจะเปนแนวทางในการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ทําใหประชาชน
ไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางแทจริง
ตามที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒๗

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ / วิทยากรปฏิบตัิการ
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

พิจารณาศึกษาการปฏิบัตติามประกาศหลักเกณฑและระเบียบ
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ในการบริหารจัดการคลื่นความถีว่ิทยุทุกประเภท ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข
ตลอดจนแนวทางการประสานความรวมมือ และการเสริมสรางความรูใหแกประชาชน

รายชื่อผูมาชี้แจง
- พันเอก นที   ศุกลรัตน รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ผลการพิจารณา
บทบาทและกระบวนการการทํางานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

มีสาระสําคัญอยู ๓ ประการ คือ ๑) การเปลี่ยนผานไปสูระบบใบอนุญาต ๒) การกํากับดูแล และ
๓) การสงเสริมการประกอบกิจการ ปจจุบัน กสทช. ไดมีแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ซึ่งมียุทธศาสตร คือ ๑) การเขาสูระบบใบอนุญาต ๒) การกํากับดูแล ๓) การคุมครอง
ผูบริโภค ๔) การสงเสริมการประกอบกิจการ ๕) การดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ
๖) การเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิตอล โดยมีการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือเขาสูระบบใบอนุญาต ออกเปน
๒ สวน ไดแก สวนแรกคือผูประกอบกิจการที่ไมเคยไดรับใบอนุญาตมากอน และสวนที่สองคือ
ผูประกอบกิจการรายเดิม นอกจากนี้ ปจจุบัน กสทช. ไดมีประกาศกําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติ
สําหรับวิทยุและโทรทัศนออกมาใชแลว คือ ประกาศกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โดยไดมีการกําหนดลักษณะของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนออกเปน ๔ ลักษณะ คือ ๑) การใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานกระจายเสียงหรือโทรทัศน
๒) การใหบริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน ๓) การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน และ
๔) การใหบริการแบบประยุกต สําหรับปจจุบันการดําเนินงานของ กสทช. อยูในชวงกอนเขาสูกระบวนการ
ทดลองประกอบกิจการ โดยจะแยกออกเปน ๓ ประเภท คือ ๑) วิทยุชุมชน ๒) วิทยุสาธารณะ
และ ๓) วิทยุทางธุรกิจ ในเบื้องตน กสทช. ไดกําหนดคุณลักษณะของเครื่องสงตามหลักวิชาการ
ที่ไดศึกษามา คือ กําหนดความสูงของเสาอากาศไมเกิน ๔๐ เมตร และกําหนดกําลังสงของวิทยุ
ไมเกิน ๑๐๐ วัตต แตทั้งนี้ ไดมีสถานีวิทยุหลายสถานีไม เห็นดวยและไดเสนอมาวาใหกําหนด
ความสูงของเสาอากาศไมเกิน ๖๐ เมตร และใหกําหนดกําลังสงของวิทยุไมเกิน ๕๐๐ วัตต ซึ่งขอเสนอ
ดังกลาวกําลังอยูระหวางกระบวนการพิจารณาของ กสทช.

กรณีวิทยุเสียงธรรมซึ่งมีการออกอากาศทั่วประเทศนั้น นาจะไมเขาเงื่อนไขของวิทยุชุมชน
เนื่องจากวิทยุชุมชนมีจุดประสงคเพ่ือตอบสนองกิจกรรมภายในชุมชนเทานั้น แตนาจะเขาเงื่อนไข
ของวิทยุสาธารณะซึ่งจะเปนการตอบสนองตอพ้ืนที่ที่กวางกวาชุมชน

กรณีผลตอบรับและขอโตแยงจากกลุมที่ไมเห็นดวยกับประกาศของ กสทช. ที่ไดประกาศ
ออกมาแลว ตลอดจนวิธีการแกปญหาของ กสทช. ตอขอโตแยงนั้น กสทช. จะเปรียบสถานีวิทยุทั้งหมด
ที่มีอยูในปจจุบันเปนชุมชนที่มีความแออัด การจัดการจะไมใชวิธีไลสวนหนึ่งออกไปทีเดียว แตจะใชวิธี
ประนีประนอม คือ เขาไปจัดการขีดกรอบใหเกิดความเรียบรอยในชุมชนที่แออัดนั้น ในขณะเดียวกัน
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กสทช. จะไปดําเนินการหาพ้ืนที่อื่นเพ่ือรองรับการยายออกของสถานีวิทยุที่แออัด จากนั้นทยอย
ยายบางสวนออกมาในพ้ืนที่ใหมที่จัดเตรียมไว แลวจึงเริ่มออกใบอนุญาตใหสถานีวิทยุตามความจําเปน

กรณีมาตรฐานและจริยธรรมของผูดําเนินรายการ กสทช. ไดมีแนวทางการควบคุมและ
ปองกันผานกระบวนการสอบใบอนุญาตผูประกาศ คือ จะมีการแบงระดับผูประกาศออกเปนระดับตน
ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งจะมีมาตรฐานในการสอบที่แตกตางกัน ตลอดจนมีการแบงประเภท
ใบผูประกาศที่หลากหลาย

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. การดําเนินการและการตัดสินใจของ กสทช. ควรยืนอยูบนหลักเกณฑตามหลักวิชาการ

ที่ไดศึกษามา ตองไมเอนเอียงตอบสนองความตองการอํานาจของผูมีอิทธิพล หรืออํานาจของ
นักธุรกิจสวนใหญ

๒. กสทช. ควรลงไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ที่หลากหลาย
มากกวาที่เปนมา ซึ่งจะไปรับฟงความคิดเห็นเฉพาะในพ้ืนที่เมืองใหญ ๆ เทานั้น

๓. กสทช. ควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพ่ือแกไขปญหาความแตกตางของวิทยุชุมชนกับวิทยุ
ทางธุรกิจ ที่หามวิทยุชุมชนโฆษณา หากมีการโฆษณาแฝงในวิทยุชุมชนผานผูดําเนินรายการ กสทช.
จะมีมาตรการและการตรวจสอบอยางไร ซึ่งอาจเกี่ยวพันไปสูประเด็นการทุจริตการเรียกรับเงิน
เพ่ือใหเกิดการสมยอมกันได

๔. กสทช. ควรเครงครัดในการตรวจสอบนักการเมืองที่ครองสิทธิขามสื่อ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ไดหามไว

๕. กรณีที่ กสทช. จะออกไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือดําเนินการรางกฎหมาย
กสทช. ควรแจงใหคณะกรรมาธิการรับทราบดวย เพ่ือเปนการชวยเผยแพรและประชาสัมพันธใหกับ
กสทช. อีกทางหนึ่ง

๖. กสทช. ควรเรงดําเนนิดาํเนนิการจัดระเบียบสื่อตาง ๆ รวมทั้งเรงออกหลักเกณฑและประกาศ
ตาง ๆ ใหเรียบรอย ตามหลักวิชาการ ความเหมาะสมและความถูกตอง สําหรับประกาศและหลักเกณฑ
ตาง ๆ ที่ กสทช. ไดประกาศใชบังคับมาแลว ตองมีมาตรการควบคุมและบังคับใชอยางเครงครัด

๗. กสทช. ตองใหความสําคัญกับเรื่องมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ
สือ่มวลชนใหมาก เพราะสื่อมวลชนถือวามีอิทธิพลตอสภาพสังคมไทยในปจจุบัน

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒๘

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
นายธนพจน  พุทธรักษ / นิติกรปฏิบตัิการ
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พิจารณาศึกษาปญหาความเดือดรอนของประชาชนและแนวทางการแกไขปญหา
กรณกีารขอขยายเขตไฟฟาในระดับภูมิภาคใหกับเกษตรกรเม่ือมีการขยายครวัเรอืน

ซ่ึงแตละครัวเรอืนตองจายเงินสมทบทําใหประชาชนจํานวนมากไมสามารถจายเงินสมทบได
จึงประสบกับปญหายังไมมีไฟฟาใช

รายชื่อผูมาชี้แจง
กระทรวงมหาดไทย
- นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๑) นายโชคชัย  เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๒) นายธนา  ยันตรโกวิท ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสงัคม

และการมีสวนรวม
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- นายวีระชัย  ชมสาคร ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น
การไฟฟาสวนภูมิภาค
๑) นายธีรวุทธิ์  วัตรกิจไพศาล ผูอํานวยการฝายวางแผนระบบไฟฟา
๒) นายสมภพ  ศรีรัตนา รองผูอํานวยการฝายวางแผน
๓) นายกฤษฏา  เลาหลิช หัวหนาแผนกโครงการภาค ๒
๔) นายจักรพงษ  สมศรี วิศวกร ๕ แผนกโครงการภาค ๑

ผลการพิจารณา
การขยายเขตไฟฟาในหมูบานชนบทและเกษตรกร การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนผูที่ลงทุนให

โดยไมมีการเรียกเงินสมทบจากประชาชนซึ่งแตกตางจากหลักเกณฑเดิมที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
จะออกคาใชจาย ๗๐% ประชาชนออกคาใชจาย ๓๐% ปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาคไดดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟาไปยังหมูบานชนบทที่อยูหางไกลภายใตโครงการขยายเขตจําหนายและบริการไฟฟา
แกหมูบานชนบทรายละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนตอป สวนหมูบานจัดสรร
จะอยูนอกหลักเกณฑจึงจําเปนจะตองจายเงินสมทบ นอกจากนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคมีโครงการ
หมูบานชนบทที่อยูหางไกลและเกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งบานที่ตั้งอยูในเขตปาสงวน
พ้ืนที่ผานเขตปาสงวน และเขตชลประทาน แตขั้นตอนการดําเนินการจะลาชาหากหมูบานอยูในเขต
ปาสงวน ทางการไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองดําเนินการขออนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ตองทําผลวิจัย EIA ดวย
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สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การใหบริการสาธารณะดานไฟฟาและประปาเปนการใหบริการดานสาธารณูปโภคประเภทหนึ่ง

ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของทองถิ่นตามกฎหมายการจัดตั้งเดิมไมใชภารกิจถายโอน ดังนั้น เรื่องดังกลาว
จึงไมมีนโยบายสวนการกระจายอํานาจเพ่ิมเติมเพราะเปนหนาที่พ้ืนฐานของทองถิ่นเดิม

การจัดสรรงบประมาณของทองถิ่น คณะกรรมการกระจายอํานาจไดมีประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง “หลักเกณฑการสนับสนนุขององคการบรหิาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ” ใหจัดสรรงบประมาณ
ไดตามฐานะของทองถิ่น แตเนื่องจากประกาศดังกลาวไดมีการตีความของคณะอนุกรรมการกฎหมาย
มีความเห็นวาการอุดหนุนจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจไดเฉพาะในกรณีที่สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจจะตองทําเรื่องเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนแลวจึงจะเขาไปอยูในภายในเงื่อนไขของประกาศ
วาจะไดรับงบอุดหนุนตามเงื่อนไข แตกรณีการขยายเขตดังกลาวเปนเรื่องความจําเปนของประชาชน
และสวนทองถิ่นเปนผูรองขอใชไฟฟาและประปา ดั้งนั้น การดําเนินการดังกลาวจึงไมเปนไปตามเงื่อนไข
ของประกาศ

กรณีที่สวนทองถิ่นไดกลับไปใชกฎหมายการจัดตั้งเดิม ซึ่งประเด็นดังกลาวไดมีการประชุม
ในคณะอนุกรรมการกฎหมายและไดมีการยับย้ังใหหยุดดําเนินการเนื่องจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ไดทักทวงวาไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเปนสวนที่ทองถิ่นนํางบประมาณไปลงทุนในรัฐวิสาหกิจ
และสํานักงานตรวจเงินแผนดินจึงมีขอเสนอแนะวาในสวนทองถิ่นใหใชงบประมาณในการซื้อบริการ
การประปาและการไฟฟา

การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับไฟฟาและประปาตามกฎหมายจัดตั้งเดิมแลว ทางรัฐบาล
และคณะกรรมการการกระจายอํานาจไดเล็งเห็นความสําคัญของประชาชน จึงมีนโยบายการอุดหนุน
ไฟฟาและประปาหมูบานและโซลาเซลใหกับทองถิ่นที่ยังไมมีไฟฟาและประปา แตเนื่องจากระยะหลัง
ไมมีการจัดตั้งงบประมาณเนื่องจากมีความเห็นของสํานักงานตรวจเงินแผนดินทักทวงวา สวนทองถิ่น
นํางบประมาณไปลงทุนในรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟาสวนภูมิภาค จะทําการสํารวจลวงหนาหนึ่งปแลวนํามาเขียนโครงการเพ่ือเสนอ

ตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว
จะเสนอใหคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ซึ่งตองใชระยะเวลาการพิจารณาเปนเวลาประมาณ ๑ ปครึ่ง
หรือ ๒ ป ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมาระหวางที่รอการพิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว จํานวนหมูบาน
ที่ยังไมไดรับการสํารวจก็มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นทุกป การขยายเขตจําหนายไฟฟาตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๓๗
ถึงปจจุบัน ประมาณลานกวาครัวเรือนและครบทุกหมูบานแลว ยกเวนหมูบานที่อยูในเขตปาสงวน
ประมาณ ๑๒ หมูบาน ที่ยังไมสามารถเขาไปได โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคลงทุนประมาณ ๒๓,๐๐๐
ลานบาท
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หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท มาจากการขยายเขตจําหนายและ
บริการไฟฟาครั้งที่หนึ่งทางสถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) รายงานวาครัวเรือนที่อยูใน
เปาหมายการขยายเขตจะตองไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทตอครัวเรือน มีหลักการคํานวณ คือ ตั้งดวยเงิน
ลงทุน หารดวยจํานวนครัวเรือน ถาไมเกินครัวเรือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ก็อยูในเกณฑที่ขยายได

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการเห็นวา การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองมีการประชาสัมพันธหรือประกาศ

ที่ชัดเจนเพ่ือทําความเขาใจกับประชาชนวากรณีการขยายเขตไฟฟาระดับภูมิภาคเพ่ือการเกษตร
ไมตองมีการจายเงินสมทบใด ๆ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒๙

วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
นายสุคนธ  พลบุบผา / นิติกรชํานาญการ



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ | ๗๑

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

พิจารณาศึกษาปญหาความเดือดรอนของประชาชนและแนวทางการแกไขปญหา
กรณกีารขอขยายเขตนํ้าประปาของประชาชนในระดบัทองถิ่น

ซ่ึงแตละครัวเรอืนตองจายเงินสมทบ ทําใหประชาชนจํานวนมากไมสามารถจายเงินสมทบได
จึงประสบกับปญหายังไมมีนํ้าประปาใช

รายชื่อผูมาชี้แจง
กระทรวงมหาดไทย
- นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
การประปาสวนภูมิภาค
๑) นายวิเชียร  อุดมรัตนะศิลป รองผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
๒) นางสาวทัศนีย เตีย ผูชวยผูวาการดานแผน
๓) นายพิสิฐ  หงสวณิชยกุล ผูชวยผูวาการดานยุทธศาสตรองคกร
๔) นายชวการ  เชียรไทย หัวหนางานแผนกลยุทธ

ผลการพิจารณา
การประปาสวนภูมิภาค
การประปาสวนภูมิภาคมีกิจการประปา จํานวน ๒๓๑ แหง ใน ๗๔ จังหวัดทั่วประเทศ

ยกเวนการประปานครหลวง คือ กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยจะไมเขาไปทําการประปา
ในพ้ืนที่ตามนโยบายการกระจายอํานาจที่ใหทองถิ่นผลิตน้ําประปาไดเอง ดังนั้น การประปาสวนภูมิภาค
จะทําประปาในพ้ืนที่ ๒๓๑ แหง จะมีผูวาการประปาเปนอิสระในการจัดการประปาแตละแหงภายใต
กฎเกณฑเดียวกันทั่วประเทศในราคาคาน้ําเดียวกันยกเวนการประปาตามเกาะที่มีราคาแพงกวา ทั้งนี้
กิจการประปาสวนภูมิภาคมีลูกคาจํานวน ๓.๒ ลานราย นอกจากนี้การประปาไดมีการขยายการจายน้ํา
ไปยังพ้ืนที่ดูแลหมูบานหรือซอยที่แรงดันน้ํายังไปไมถึง การขยายเขตจําหนายน้ําอันเปนภารกิจหลัก
จะตองดําเนินการวางทอประปาเพ่ือใหเขาถึงครัวเรือนใหไดมากที่สุด

การจัดสรรงบประมาณจะขึ้นอยูกับการจัดงบประมาณที่เสนอมาจากกระทรวงมหาดไทย
ผานมายังสภาผูแทนราษฎร เชน เสนองบประมาณจํานวน ๑๐,๐๐๐ รายการ แตงบประมาณจะผาน
การพิจารณาเพียง ๑,๐๐๐ รายการ เมื่อขยายเขตวางทอหลักแลวการติดตั้งผูใชน้ําของแตละรายจะตอง
จายคาติดตั้งประมาณ ๔,๐๐๐ บาท สําหรับผูที่ติดตั้งที่มีระยะหางจากทอหลักไมเกิน ๑๐ เมตร ถาเกิน
๑๐ เมตรก็จะตองเสียคาใชจายเพ่ิมอีก ทั้งนี้การประปาสวนภูมิภาคไมมีนโยบายใหผูใชน้ําจะตองจาย
คาวางทอหลักรวมกับการประปาสวนภูมิภาค แตในบางกรณีที่บางพ้ืนหรือบางชุมชนมีงบประมาณจํากัด
และไดทําโครงการเสนอมาเมื่อไดดําเนินการสํารวจแลวพบวา จํานวนไมมากทางการประปาจะจัดงบ
มาสมทบในการวางทอหลักให

การประปาสวนภูมิภาคไมมีนโยบายที่จะใหประชาชนนําเงินมาสมทบ เนื่องจากการวางทอ
ขยายเขตเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองวางทอใหม ดังนั้น จึงไมมีเปอรเซ็นตงบประมาณในการสมทบ
เพ่ือวางทอประปาหลัก



๗๒ | สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

การประปาสวนภูมิภาค ดําเนินงานตามนโยบายการกระจายอํานาจ ซึ่งตามนโยบาย
การกระจายอํานาจการประปาสวนภูมิภาคจะตองคืนประปาไปยังทองถิ่นทั้งหมด แตเนื่องจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระจะทําการประปานอกเขตพ้ืนที่ไมได ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายไมใหโอน
การประปาไปยังองคการปกครองสวนทองถิ่นและใหการประปาสวนภูมิภาคดําเนินการ ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการปกครองทองถิ่นและพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจใหองคการปกครองทองถิ่น
ตองจัดหาน้ําสะอาดเองแตการประปาสวนภูมิภาคมีหนาที่เขาไปใหความชวยเหลือและใหคําแนะนํา
ทางวิชาการ

ทั้งนี้ การประปาสวนภูมิภาคไดจัดทําแผนแมบทการขยายเขตจําหนายและบริการน้ํา คือ
มีระยะเวลา ๓ ป ๕ ป และ ๑๐ ป อยูในระหวางการทบทวน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขต
การปกครอง

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร
๑. ขอใหการประปาสวนภูมิภาคจัดลําดับความสําคัญ รวมถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ

ตามหลักเกณฑอยางถูกตองและเปนธรรม
๒. ขอใหมีการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ําอยูเสมอ
๓. ควรมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการบริหาร

จัดการน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคใหประชาชนในพ้ืนที่

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒๙

วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
นายสุคนธ  พลบุบผา / นิติกรชํานาญการ



สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ | ๗๓

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

คณะอนุกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง

การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน



๗๔ | สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ | ๗๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

สรุปผลการพิจารณา

ของ

คณะอนุกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน



๗๖ | สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ | ๗๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

คณะอนุกรรมาธกิารการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน
_________________________

ความเปนมา
คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุม

ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒
วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในทุกระดบั เนื่องจากการเมือง
และประชาธิปไตยเปนเรื่องสําคัญและอยูในวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนทุกคน และการสงเสริมและ
เผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิถีคิด
และวิถีปฏิบัติที่เปนประชาธิปไตย รวมทั้ง ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบงัคับใชรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบ
ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนการคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ โดยมีคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๑๐ คน ประกอบดวย

๑. นายวัชระ   เพชรทอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒. นายธนิก   มาสีพิทักษ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๓. นายมนตไชย   ชาติวัฒนศิริ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง
๔. นายชาติพงศ   กุลรัตน เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
๕. นางณัฐชยา   นันทิพล ผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๖. นายยุทธภูมิ   ตั้นเลง ผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมาธกิาร คนที่สอง
๗. นายอภิชาต   ครุฑทอง โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ
๘. นายแสงธรรม   ชุนชฎาธาร โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ
๙. นายณัฐวุฒิ   ธารสุนทร ผูชวยโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ

๑๐. นางสาวปวริศา   ติ่งเพชรทองคํา อนุกรรมาธิการ

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน
คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมาธิการ

การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน โดยมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
ศึกษาเรื่องตาง ๆ ระหวางวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ จํานวน ๒๐ ครั้ง ดังนี้

การประชุมครั้งท่ี ๑
- พิจารณากรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
- พิจารณากําหนดวัน เวลา ในการประชุม
- พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาประจําคณะอนุกรรมาธิการ



๗๘ | สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

การประชุมครั้งท่ี ๒
- พิจารณาการเดินทางศึกษาดูงานดานการพัฒนาการเมืองทองถิ่น กรณีศึกษาเลือกตั้ง

ทองถิ่น จังหวัดบุรีรัมย
- พิจารณาการเดินทางศึกษาดูงานดานสื่อสารมวลชน กรณีศึกษาสถานีโทรทัศนสปริงนิวส

(Spring News) วอยซทีวี (Voice TV) เอเชียอัพเดท (Asia Update)
- พิจารณารางโครงการเพ่ือเตรียมการจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญฯ ตามที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ ไดมอบหมาย
- พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงานดานการพัฒนาการเมือง ณ จังหวัดแมฮองสอน

ระหวางวันที่ ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
การประชุมครั้งท่ี ๓
- พิจารณาศึกษาความพรอมในการจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นการแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
- พิจารณาการศึกษาดูงานดานการพัฒนาการเมือง ณ อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
การประชุมครั้งท่ี ๔
- พิจารณาการเตรียมความพรอมในการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “แกไขรัฐธรรมนูญ ๕๐

ประชาชนไดอะไร?”
การประชุมครั้งท่ี ๕
- พิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนดานการสื่อสารมวลชนของสถาบันอุดมศึกษา
การประชุมครั้งท่ี ๖
- พิจารณาโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานการสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัด
สุราษฎรธานี ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

- พิจารณาสรุปผลการเดินทางศึกษาดูงานการสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัด
แมฮองสอน ระหวางวันที่ ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

การประชุมครั้งท่ี ๗
- พิจารณาศึกษาโครงการมอบรางวัลใหบุคคลผูกระทําความดีเปนแบบอยางใหแกสังคม

ตามที่ปรากฏทางสื่อมวลชน
การประชุมครั้งท่ี ๘
- พิจารณาศึกษาโครงการมอบรางวัลใหบุคคลผูกระทําความดีเปนแบบอยางใหแกสังคม
การประชุมครั้งท่ี ๙
- พิจารณาศึกษาการรวมกลุมสรางอิทธิพลของสื่อมวลชนในภูมิภาค ซึ่งสงผลกระทบ

ตอสื่อมวลชนอื่น (มาเฟยสื่อ)
- พิจารณาศึกษาปญหาความขัดแยงระหวาง นายสมบัติ  บัญชาเมฆ (บัวขาว ป. ประมุข)

กับนายประมุข  โรจนตัณฑ (กํานันประมุข) ตามที่ปรากฏทางสื่อมวลชน



สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ | ๗๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การประชุมครั้งท่ี ๑๐
- พิจารณาศึกษาการรวมกลุมสรางอิทธิพลของสื่อมวลชนในภูมิภาค ซึ่งสงผลกระทบ

ตอสื่อมวลชนอื่น (มาเฟยสื่อ)
การประชุมครั้งท่ี ๑๑
- พิจารณาศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของสื่อสารมวลชน
การประชุมครั้งท่ี ๑๒
- พิจารณาศึกษาการนําเขาโทรศัพทมือถือจากประเทศจีน โดยใชเอกสารรบัรองคุณภาพปลอม
การประชุมครั้งท่ี ๑๓
- พิจารณาศึกษาปญหาผลกระทบตอสังคมจากการเผยแพรการแสดงเปลือยอกวาดภาพ

ในรายการไทยแลนดก็อตทาเลนด ทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ อ.ส.ม.ท.
การประชุมครั้งท่ี ๑๔
- พิจารณาศึกษาการใหขอมูลขาวสารผานสื่อของรัฐเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและ

รางพระราชบัญญัติวาดวยความปรองดองแหงชาติ พ.ศ. ....
การประชุมครั้งท่ี ๑๕ และครั้งท่ี ๑๖
- พิจารณาศึกษาการเรียกเก็บเงินคากระจายสินคา ๑% ของราคาหนังสือ ของ

ผูประกอบการรานขายหนังสือในเครือบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท อัมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิ่ชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งสงผลกระทบตอผูประกอบการหนังสือพิมพ

การประชุมครั้งท่ี ๑๗
- พิจารณาศึกษาแนวทางการแกไขปญหาเครือขายสัญญาณโทรศัพทของบริษัท โทเทิ่ล

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
การประชุมครั้งท่ี ๑๘
- พิจารณาแนวทางการจัดตั้งสถาบันหนังสือแหงชาติ เพ่ือแกไขปญหาการจัดระบบหนังสือ

ในประเทศไทย
การประชุมครั้งท่ี ๑๙
- พิจารณาศึกษาเพ่ือหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับชายชุดดํา จากกรณีเหตุการณความขัดแยง

ทางการเมืองในชวงเดือนเมษายน ๒๕๕๓
การประชุมครั้งท่ี ๒๐
- พิจารณาศึกษาเพ่ือหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับชายชุดดํา จากกรณีเหตุการณความขัดแยง

ทางการเมืองในชวงเดือนเมษายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ ของคณะอนุกรรมาธิการ ปรากฏ
อยูในรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน



๘๐ | สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ | ๘๑

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

สรุปผลการพิจารณา

ของ

คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน



๘๒ | สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ | ๘๓

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

คณะอนุกรรมาธกิารการมีสวนรวมของประชาชน
_________________________

ความเปนมา
จากการประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมอืง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม

ของประชาชน เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไดมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยใหมีอํานาจพิจารณาศึกษาสอบสวนเรื่องตาง ๆ อันเปนการทํางานภายใตกรอบ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนนั้น เปนคําที่มีความหมายกวาง
และมีความหมายรวมถึงการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดวย เพราะประชาชนสามารถมีสวนรวมได
ทั้งการเสนอความเห็น การเสนอกฎหมาย การตรวจสอบนโยบาย การตรวจสอบงบประมาณ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน จึงมีภารกิจ
หนาที่ในการพิจารณาศึกษาดานการมีสวนรวมของประชาชน และดําเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย และรายงานผลการพิจารณาใหคณะกรรมาธิการรับทราบ
ตามบทบัญญัตขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และตามขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

๑. พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง การกําหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น การจัดทําบริการ
สาธารณะตาง ๆ ตลอดจนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และ
มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

๒. สงเสริมและพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. เสริมสรางองคความรูการมีสวนรวมของประชาชน สนับสนุนใหประชาชนเขามามสีวนรวม

ทางการเมือง และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน
เปนหลัก

คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน ๑๐ คน ประกอบดวย
๑. นายเกียรติ์อดุม  เมนะสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒. นางมกุดา พงษสมบัติ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๓. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง
๔. นางมนพร  เจรญิศรี เลขานกุารคณะอนุกรรมาธกิาร
๕. นายไพไรจน คุนผลนิ โฆษกคณะอนกุรรมาธิการ
๖. นายวรวฒุิ หงษสุธร ผูชวยโฆษกคณะอนกุรรมาธกิาร
๗. นายสุพล  ฟองงาม อนุกรรมาธิการ
๘. นายวราวงษ  พันธุศิลา อนุกรรมาธิการ
๙. นางจิราภรณ  วิริยะพงษากุล อนุกรรมาธิการ

๑๐. นายสวัสดิ์  เรวรรณ อนุกรรมาธิการ



๘๔ | สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน
คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชนในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง

การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน โดยมีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ
ระหวางวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑๒ ครั้ง ดังนี้

การประชุมครั้งท่ี ๑
- พิจารณาเลือกตั้งตําแหนงตาง ๆ ในคณะอนุกรรมาธิการ
- พิจารณากําหนดวัน เวลา ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
- พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
การประชุมครั้งท่ี ๒ และครั้งท่ี ๓
- พิจารณากรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของ

ประชาชน
การประชุมครั้งท่ี ๔
- พิจารณาศึกษากระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน ดานการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมีสวนไดเสีย กอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบตอชุมชน ตามมาตรา
๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

การประชุมครั้งท่ี ๕
- พิจารณาการจัดสัมมนา เรื่อง การทบทวนกระบวนการสื่อความหมายในการรับฟง

ความคิดเห็นของประชนเพ่ือการมีสวนรวมตามสิทธิแหงรัฐธรรมนูญ
การประชุมครั้งท่ี ๖
- พิจารณาโครงการจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางพัฒนากระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- พิจารณาการเดินทางศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการ
การประชุมครั้งท่ี ๗
- พิจารณาศึกษาปญหาที่อยูอาศัยและที่ทํากินของประชาชนซึ่งอาศัยอยูบริเวณเขื่อน

อุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
การประชุมครั้งท่ี ๘
- พิจารณาหาแนวทางการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นเพ่ือการพัฒนา

พลังงานใหเปนที่ยอมรับของสังคม อันจะนําไปสูการสรางความมั่นคงทางดานพลังงานและสงเสริม
การพัฒนาที่ย่ังยืนบนพ้ืนฐานความสันติสุขของสังคม

การประชุมครั้งท่ี ๙
- พิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน
การประชุมครั้งท่ี ๑๐
- พิจารณาศึกษารางกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนและรางกฎหมาย

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่คางการพิจารณาในสภาผูแทนราษฎร



สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ | ๘๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การประชุมครั้งท่ี ๑๑
- พิจารณาศึกษาบทบาท อํานาจหนาที่ และแนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตลอดจนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) ใหมีความเขมแข็ง

การประชุมครั้งท่ี ๑๒
- พิจารณาศึกษาการเสริมสรางความเขมแข็งภาคประชาชนของอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน (อปพร.)

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ ของคณะอนุกรรมาธิการ ปรากฏ
อยูในรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน



๘๖ | สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ | ๘๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

สรุปผลการพิจารณา

ของ

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการคืนคลื่นความถี่
ของกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน

และกิจการโทรคมนาคม



๘๘ | สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ | ๘๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศึกษาการคืนคลื่นความถี่
ของกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

_________________________

ความเปนมา
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

ไดมีการพิจารณาศึกษาและติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ในการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๙
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ และไดเดินทางไปศึกษาดูงาน จัดประชุมรวมกัน ตลอดจนการจัดเวที
รับฟ งความคิด เห็นของประชาชนเกี่ ยวกับร างแผนแมบทของ  กสทช.  ใน ภูมิภาคต าง ๆ
ทําใหคณะกรรมาธิการไดรับทราบขอมูลความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งไมเห็นดวยกับการกําหนด
ระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ของ กสทช. ตามที่ไดกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ของ
กิจการกระจายเสียงไวสูงสุด ๕ ป กิจการโทรทัศนไวสูงสุด ๑๐ ป และกิจการโทรคมนาคมไวสูงสุด
๑๕ ป  นั บจากวันที่ แผนแมบทบริห ารคลื่ นความถี่ บั ง คั บ ใช  และ ในการประชุ มร วมกั น
ระหวางคณะกรรมาธิการกับคณะกรรมการ กสทช. ซึ่งคณะกรรมาธิการไม เห็นดวยกับการ
กําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ดังกลาว และเห็นควรใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
คณะกรรมการ กสทช. ชุดปจจุบัน ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมา
คณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาศึกษาเงื่อนไขที่แทจริง ความจําเปน และความเหมาะสมของการกําหนด
ระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ทั้ง ๓ ประเภท เพ่ือใหไดขอมูลเชิงวิชาการที่ถูกตองเหมาะสม โดยเชิญ
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญมาพิจารณาศึกษา โดยมีอนุกรรมาธิการ จํานวน ๑๐ คน ประกอบดวย

๑. นายวัชระ เพชรทอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒. นางผุสดี  ตามไท อนุกรรมาธิการ
๓. นายธนิก  มาสีพิทักษ อนุกรรมาธิการ
๔. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ อนุกรรมาธิการ
๕. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย อนุกรรมาธิการ
๖. นายปยะบุตร บุญอรามเรือง อนุกรรมาธิการ
๗. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ อนุกรรมาธิการ
๘. นายวสันต ภัยหลีกลี้ อนุกรรมาธิการ
๙. นายรุจิระ บุนนาค อนุกรรมาธิการ

๑๐. นายสุนทร ชวยตระกูล อนุกรรมาธิการ

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการคืนคลื่นความถี่ของกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

๑) การเลือกตําแหนงตาง ๆ ของคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ไดมีมติเลือกตําแหนงตาง ๆ ในคณะอนุกรรมาธิการ

ดังตอไปนี้



๙๐ | สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

๑. นายวัชระ เพชรทอง เปนประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒. นางผุสดี  ตามไท เปนรองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๓. นายธนิก  มาสีพิทักษ เปนรองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่สอง
๔. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ เปนรองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่สาม
๕. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย เปนโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ
๖. นายปยะบุตร บุญอรามเรือง เปนเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
๗. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ เปนอนุกรรมาธิการ
๘. นายวสันต ภัยหลีกลี้ เปนอนุกรรมาธิการ
๙. นายรุจิระ บุนนาค เปนอนุกรรมาธิการ

๑๐. นายสุนทร ชวยตระกูล เปนอนุกรรมาธิการ
๒) หนวยงานท่ีเกี่ยวของมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น ดังน้ี

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)

๑. นายดํารงค  วัสโสถก ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับ
วิทยุคมนาคม

๒. นางสาวมณีรัตน  กําจรกิจการ รักษาการผูอํานวยการกลุมงานอนุญาต
ประกอบกิจการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายดิสทัต  โหตระกิตย กรรมการรางกฎหมายประจําสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา
๓) กรอบแนวทางในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

- ศึกษาความจํา เปนเหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนคลื่นความถี่ของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
เพ่ือใหสอดคลองตอเจตนารมณของกฎหมาย

- ศึกษาความจําเปนในการคืนคลื่นความถี่ของผูถือครองกําหนดระยะเวลาในการ
คืนคลื่นของผูถือสิทธิในการครองสื่อ โดยไมใหมีระยะเวลาดําเนินการนานเกินไปในแตละประเภท
และกิจการ โดยเปดเผยตอสาธารณะ

- การสรางกระแส รวมทั้งกระตุนใหสังคมเขามามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ
การคืนคลื่นของ กสทช.

- ติดตามการทํางานของ กสทช. อยางใกลชิด เพ่ือใหทราบขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การคืนคลื่นความถี่แตละประเภทและกิจการวามีความจําเปนและเหมาะสมหรือไม



สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ | ๙๑

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

ผลการพิจารณา
คณะอนุกรรมาธิการ ไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาการคืนคลื่นความถี่ของกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ ครั้ง โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมประชุม ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปสาระสําคัญดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.)

เหตุผลและความจําเปนเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนคลื่นความถี่ของผูถือสิทธิในการ
ครองสื่อดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนแนวทาง
ความจําเปนในการถือครองสื่อและคลื่นความถี่ของผูประกอบกิจการแตละประเภทที่มีกําหนดระยะเวลา
ในการคืนที่ไมเทากัน ซึ่งประกาศหลักเกณฑตามที่คณะกรรมการ กสทช. ไดกําหนดใหผูถือครอง
คลื่นความถี่กิจการ วิทยุกระจายเสียงไมเกิน ๕ ป กิจการโทรทัศนไมเกิน ๑๐ ป และกิจการโทรคมนาคม
ไมเกิน ๑๕ ป โดยตามเกณฑที่กําหนดวาตองคืนเมื่อใดนั้น ถาเปนผูที่ไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทาน
โดยชอบดวยกฎหมายระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ก็เปนไปตามสัญญาที่ไดรับจากรัฐตามนั้น
หากผูครอบครองสื่อรายใด สัญญาไมไดกําหนดเรื่องระยะเวลาสิ้นสุดเอาไว จึงจะเขาสูกรอบกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนด คือ ๕ ป ๑๐ ป และ ๑๕ ป โดยตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนในการครองสื่อ
ตอคณะกรรมการ กสทช. แตถารายใดไมเขาองคประกอบ กสทช. สามารถยึดคลื่นความถี่นั้นมาจัดสรร
ไดทันที ดังนั้น ผูประกอบการจะตองมาขึ้นทะเบียน เพ่ือเขาสูกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม
แตผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทุกประเภทยังอยูในระหวางการทดลองออกอากาศ สวนกิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมนั้น เปนไปตามสัญญาที่ทํากับรัฐตามเดิม โดยตองแสดงเหตุผล
ในการครองคลื่นความถี่กอนที่จะหมดอายุสัมปทานหรือตามสัญญา สําหรับการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน เมื่อ กสทช. กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ แลวเสร็จ จะมีการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนกอนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือบังคับใช ซึ่งไดดําเนินขั้นตอนเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด

ความเปนมาของการอนุญาตใหทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนเปนการชั่วคราว โดยเฉพาะ
ขอที่กําหนดใหมีอัตรากําลังสงสัญญาณไดไมเกิน ๕๐๐ วัตต ซึ่งเปนเพียงอัตรากําลังสงสูงสุด โดยผูรับ
ใบอนุญาตสามารถเลือกสงสัญญาณเทาไรก็ไดที่ต่ํากวานั้น ไมใชการกําหนดใหสงสัญญาณ ๕๐๐ วัตต
เปนการทั่วไปและเปนเพียงแคการทดลองเทานั้น

เหตุผลในการกําหนดระยะเวลาในการคืนคลื่นความถี่ของกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๒๗, ๔๖, ๔๘, ๘๑, ๘๒, ๘๓, และ ๘๔ และประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนแมบท
กิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
ยุทธศาสตรที่ ๘.๒ ยุทธศาสตรการคืนคลื่นความถี่เพ่ือนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใช

คลื่นความถี่
การคืนคลื่นความถี่เพ่ือนําไปจัดสรรใหม หรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ มีแนวทางดังนี้
๘.๒.๑ กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐที่ นําคลื่นความถี่ไปใหผูอื่น

ประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งผานการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติแลว ใหคืนคลื่น
ความถี่เมื่อสิ้นสุดอายุการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญานั้น

๘.๒.๒ ผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ โดยชอบดวยกฎหมายที่มีการกําหนดอายุใหคืนคลืน่
ความถี่ เมื่อสิ้นสุดอายุการอนุญาต

๘.๒.๓ กรณีผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โดยชอบดวยกฎหมายที่มิไดกําหนดอายุการใช
คลื่นความถี่ไว กสทช. จะกําหนดเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถี่ โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ
ความจําเปนของการประกอบกิจการ และการใชคลื่นความถี่

๘.๒.๓.๑ กรณีกิจการกระจายเสียงใหมีระยะเวลาสูงสุดไมเกิน ๕ ป นับแตวันที่แผน
แมบทการบริหารคลื่นความถี่ใชบังคับ

๘.๒.๓.๒ กรณีกิจการโทรทัศนใหม ีระยะเวลาสูงสุดไมเกิน ๑๐ ป นับแตวันที่แผนแมบท
การบริหารคลื่นความถี่ใชบังคับ

๘.๒.๓.๓ กรณีกิจการโทรคมนาคมและกิจการอื่นให มีระยะเวลาสูงสุดไมเกิน ๑๕ ป
นับแตวันที่แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ใชบังคับ ทั้งนี้ ไมเกินกวาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยชอบดวยกฎหมาย

๘.๒.๔ การคืนคลื่นความถี่อื่น ๆ ใหเปนไปตามที่ กสทช. กําหนด การกําหนดระยะเวลา
ในการคืนคลื่นความถี่ในแตละประเภท ซึ่งมีระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ ไมเทากันตามแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถี่นั้น กสทช. กําหนดโดยพิจารณาถึงความจําเปนของการประกอบกิจการและ
ประโยชนของสาธารณะ ทั้งนี้ ไมไดหมายความวาเปนการกําหนดใหมีระยะเวลาการคืนคลื่นเทากัน
ทุกราย เพียงแตเปนการกําหนดเพดานสูงสุดไว ซึ่งตองมีการพิจารณาการสิ้นสุดการใชคลื่นความถี่
เปนการเฉพาะราย การกําหนดระยะเวลาในการคืนคลื่นความถี่ดังกลาว มิใชการขยายระยะเวลา
ในการคืนคลื่นความถี่แตอยางใด เปนการใชอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ กสทช. เฉพาะกรณี
ผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โดยชอบดวยกฎหมาย โดยที่มิไดกําหนดอายุ หรือระยะเวลาในการ
ใชคลื่นความถี่ไว สวนกรณีคลื่นความถี่ที่มีอายุสัญญา เมื่ออายุสัญญาสิ้นสุดตองเปนไปตามสัญญา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ตามที่ไดติดตาม
การทําหนาที่ของคณะกรรมการ กสทช. นั้น ไดดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายทุกประการ
เพียงแตมุมมองของประชาชนหรือผูประกอบกิจการแตละประเภทอาจมองวาอาจเสียประโยชน
ในบางเรื่อง จึงพยายามเรียกรองเพ่ือใหไดสิทธิตามที่ตนตองการ แต กสทช. ก็ไดดําเนินการตามที่ได
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ออกประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแมบทกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใหผูประกอบกิจการทุกประเภท
ตองปฏิบัติตาม เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายในการจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งเปนทรัพยากร
ของชาติ

นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวา คณะกรรมการ กสทช. มีอํานาจ
ตามกฎหมาย และมีการออกกําหนดประกาศหลักเกณฑตาง ๆ คอนขางชัดเจนไมวาจะเปนหลักเกณฑ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทุกประเภท กิจการโทรทัศน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ
๑. การกําหนดใหตองแสดงเหตุผลความจําเปนและความเหมาะสม จําเปนตองมีหลักเกณฑ

ในการพิจารณาและกําหนดบรรทัดฐานความจําเปนดังกลาว ซึ่งไมควรจะเปนดุลยพินิจของ กสทช. และ
การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวยังไมแนชัดวาจะใชบรรทัดฐานใดหรือมีหลักการใด ทั้งที่การจะพิจารณา
เหตุผลและความจําเปนควรเปนหนาที่ของผูประกอบการที่จะตองแสดงใหเห็นอยางชัดแจง และเหตุผล
ความจําเปนนั้นตองกาวลวงไมได หากผูประกอบการไมสามารถแสดงเหตุผลดังกลาวก็ตองคืนคลื่น
ความถี่เพ่ือจัดสรรและบริหารจัดการใหม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกสาธารณะอันเปนประโยชน
สูงสุด ซึ่งสําคัญกวาประโยชนสวนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง

นอกจากนี้ กสทช. นาจะพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ที่จะทําใหเกิดการคืนคลื่นความถี่
อยางจริงจัง เชน การกําหนดใหคืนคลื่นความถี่ภาคบังคับแกทุกฝายไมมีขอยกเวน จึงนําเงื่อนไขสัญญา
สัมปทานหรือเหตุผลความจําเปนใด ๆ มาพิจารณาอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ใหม จะทําใหการคืนคลื่น
ความถี่มีความเปนไปไดมากย่ิงขึ้น

๒. การอนุญาตใหทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนเปนการชั่วคราว ควรจะมีหลักเกณฑ
ที่ละเอียดรอบคอบมากกวาที่เปนอยู โดยเฉพาะขอที่กําหนดใหมีอัตรากําลังสงสัญญาณไดไมเกิน
๕๐๐ วัตต ซึ่งควรจัดใหมีความแตกตางกันไดตามความหนาแนนของประชากร หากเปนพ้ืนที่ชุมชน
มีความหนาแนน มีผูประกอบการหลายราย ควรใหสงสัญญาณในระดับที่ต่ํากวา เพ่ือหลีกเลี่ยงไมให
มีการรบกวนสัญญาณ หากเปนพ้ืนที่หางไกล มีประชากรหนาแนนนอยสามารถใหสงสัญญาณ
ที่แรงกวาได

๓. การออกประกาศหลักเกณฑตาง ๆ ของ กสทช. คอนขางเดินทางลัด และออกไดโดยงาย
ซึ่งแตกตางจากของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีขั้นตอนคอนขางมาก แต กสทช. สามารถออกหลักเกณฑ
ไดอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น จึงนาเปนหวงอยางมากวาจะไมมีความละเอียดรอบคอบเพียงพอ
และเปนไปตามกรอบของกฎหมาย

๔. หลักเกณฑการประกอบกิจการโทรคมนาคม คอนขางตึงไป ไมคอยยืดหยุนเทาใด ควรจะ
มีการปรับปรุงใหเหมาะสมเพ่ือประโยชนตอประชาชน นอกจากนี้ การออกประกาศหลักเกณฑหลายฉบับ
เนนใหมีการรับฟงความเห็นสาธารณะตามระเบียบหลักเกณฑของ กสทช แตไมมีรายงานการศึกษา
ถึงหลักการและเหตุผล แนวทางที่เปนไปไดและเหมาะสม ผลกระทบจากการกํากับดูแล และมาตรการ
เยียวยาผูเสียหายอยางเพียงพอ



๙๔ | สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

มติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมาธิการเห็นวา สํานักงาน กสทช. ไดชี้แจงขอซักถามของคณะอนุกรรมาธิการ

โดยละเอียดและมีเหตุผลตามสมควร แตยังมีประเด็นตองติดตามตรวจสอบรายละเอียดเรื่องดังกลาว
ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นวา คณะกรรมการ กสทช. มีอํานาจ
ตามกฎหมายและมีการบังคับใชอํานาจโดยชอบในการจัดสรรคลื่นความถี่ในการออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑตาง ๆ เปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่สอดคลองกับกฎหมาย ไมวาจะเปนหลักเกณฑ
ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทุกประเภท กิจการโทรทัศน และหลักเกณฑการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม คณะอนุกรรมาธิการจึงใหนําผลการพิจารณา ความเห็นและขอสังเกตของ
คณะอนุกรรมาธิการรายงานตอคณะกรรมาธิการตอไป



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๙๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การจัดสัมมนาและการศึกษาดูงาน

ของ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน

การจัดสัมมนา จํานวน ๑๕ ครั้ง
การศึกษาดูงานภายในประเทศ จํานวน ๕ ครั้ง
การศึกษาดูงานตางประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง



๙๖ | การจัดสัมมนาและศึกษาดงูานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๙๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การจัดสัมมนา
ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง

การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน



๙๘ | การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๙๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การจัดสัมมนาของคณะกรรมาธกิารการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน

ระหวางเดือนตลุาคม ๒๕๕๔ – เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

วัน / เดือน / ป เรื่อง สถานท่ี

วันศุกรท่ี ๙
ธันวาคม ๒๕๕๔

เปดกระบวนทัศนใหม :
พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวม

ของประชาชน

หองภูพาน โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

วันศุกรท่ี ๑๖
ธันวาคม ๒๕๕๔

เปดกระบวนทัศนใหม :
พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวม

ของประชาชน

หองสักทอง โรงแรมทีค การเดน
สปา รีสอรท อําเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย

วันศุกรท่ี ๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๔

เปดกระบวนทัศนใหม :
พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวม

ของประชาชน

หองประกายเพชร
โรงแรมไดมอนด พลาซา

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

วันจันทรท่ี ๙
มกราคม ๒๕๕๕

เปดกระบวนทัศนใหม :
พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวม

ของประชาชน

หองศรีสุนทร โรงแรมสตาร
โฮเต็ล ระยอง

อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันอังคารท่ี ๑๗
มกราคม ๒๕๕๕

เปดกระบวนทัศนใหม :
พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวม

ของประชาชน

หองประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

วันเสารท่ี ๒๔
มีนาคม ๒๕๕๕

การมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาการเมือง

หอประชุมโรงเรียนศรีธาตุพิทยา
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

วันจันทรท่ี ๒๖
มีนาคม ๒๕๕๕ การมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาการเมือง

หอประชุมท่ีวาการอําเภออุบลรัตน
อําเภออุบลรัตน
จังหวัดขอนแกน

วันศุกรท่ี ๓๐
มีนาคม ๒๕๕๕

การมีสวนรวมของประชาชน
ในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาสตรี

หอประชุมโรงเรียนศรีบัวบาน
วิทยาคม ตําบลนาราชควาย
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันศุกรท่ี ๖
เมษายน ๒๕๕๕

การมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาการเมือง

ศูนยประสานงานพรรคเพ่ือไทย
อําเภอสวางวีระวงศ และอําเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทรท่ี ๓๐
เมษายน ๒๕๕๕

แนวทางการพัฒนากระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนแบบการมีสวนรวม

ของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

หองประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒



๑๐๐ | การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

วัน / เดือน / ป เรื่อง สถานท่ี

วันอาทิตยท่ี ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๕

การมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาการเมือง

หอประชุมโรงเรียนบานชุมแพ
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

วันเสารท่ี ๙
มิถุนายน ๒๕๕๕

การมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาการเมือง

หอประชุมองคการบริหาร
สวนจังหวัดพัทลุง อําเภอเมือง

จังหวัดพัทลุง

วันอาทิตยท่ี ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๕

การมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาการเมือง

โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
อําเภอคลองขลุง

จังหวัดกําแพงเพชร

วันอาทิตยท่ี ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๕

ปรองดอง : รัฐธรรมนูญใหม
ประชาชนได – เสียอะไร?

หองทักษิณาลัย ๑
โรงแรมสยามธานี อําเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎรธานี

วันเสารท่ี ๑
กันยายน ๒๕๕๕

การมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาการเมือง

โรงเรียนมัญจาศึกษา
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๐๑

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๕ ภูมิภาค
เรื่อง “เปดกระบวนทัศนใหม : พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวมของประชาชน

------------------------”
การจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม

ของประชาชน สภาผูแทนราษฎร เรื่อง “เปดกระบวนทัศนใหม : พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมี
สวนรวมของประชาชน” มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยเปดโอกาส
ใหประชาชนทุกภาคสวน ตลอดจนสื่อมวลชนไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือประเมิน
สถานการณ สาเหตุของปญหา และขอเสนอแนะดานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจน
เปนการเปดชองทางใหประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงไดรับทราบถึงบทบาทอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมาธกิาร การใชประโยชนของคณะกรรมาธิการ เพ่ือแกปญหาของประชาชน คณะกรรมาธิการ
จะรวบรวมทุกขอเสนอจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งขอเสนอแนะที่มีประโยชนอยางย่ิง
เพ่ือนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการตอไป

รายงานสรุปผลการสัมมนาในครั้งนี้ เปนการสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นจากที่ไดดําเนินการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน ๕ ภูมิภาค จํานวน ๕ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัด
ขอนแกน วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๓ ภาคใต ณ จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ และครั้ งที่ ๕ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ภาคกลาง ณ รัฐสภา
กรุงเทพมหานคร

โดยแตละครั้งไดเชิญผูเขารวมสัมมนาจากจังหวัดตาง ๆ ที่อยูใกลเคียงกันในแตละภูมิภาค
มาเขารวมสัมมนา ซึ่งประกอบดวย ผูแทนองคกรภาครัฐ ภาคประชาชน กลุมสตรี ผูนําทองถิ่น
สื่อมวลชน สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยการจัดสัมมนาใน ๕ ภูมิภาค คณะกรรมาธิการ
ตองการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาจากทุกภาคสวน จึงใหผูเขารวมสัมมนาไดรวมกันคิด
เขียน และนําเสนอความคิดเห็นโดยแบงประเด็นการสัมมนาออกเปน ๓ ดาน คือ ดานการพัฒนา
การเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชนสามารถรวบรวมขอมูลความคิดเห็น
วิเคราะห สรุปไดดังนี้

สวนท่ี ๑ สรุปความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(จากบัตรคําของทุกคน)

๑. ดานการพัฒนาการเมือง
ดานการเมือง
การเมืองเปนเรื่องที่นาเบื่อ มีความวุนวาย ยุงเหยิง แตกแยก รุนแรง แบงขาง แยกสี

ความคิดเห็นไมตรงกัน ใชเหตุผลไมยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง เห็นแกตัว เห็นแกพวกพอง
ขาดความสามัคคี ชิงความไดเปรียบ ไมคิดถึงประโยชนสวนรวม พวกมากลากกันไป กลุมตาง ๆ
สรางสถานการณใหอยูในความไมปกติ การเมืองเหมือนละคร การเมืองออนแอ ขาดความมั่นคง
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ขาดเสถียรภาพ ถูกชี้นําจากกลุมผลประโยชน การเมืองเลวรายเพราะใชเงิน มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
การบริหารงานยังไมชัดเจน อยากใหรวมมือกัน ผูนําไมมีความเปนเอกภาพในการบริหารประเทศชาติ
นโยบายรัฐบาลไมสามารถปฏิบัติไดจริง ไมมีความเปนประชาธิปไตย ไมเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง
ทหารเขามายุงการเมือง การเมืองไมสรางสรรค มีความเหลื่อมล้ําทางการเมืองมาก ประชาชนไมมั่นใจ
ในความมั่นคงของรัฐบาล รัฐบาลใชความคิดของตนเปนใหญ ใชนโยบายดานประชานิยมมากเกินไป
การเมืองมีสองมาตรฐาน การเมืองคือการแสวงหาผลประโยชน การเลือกตั้งมาจากเสียงประชาชน
ควรใหรัฐบาลบริหารบานเมืองกอน รัฐบาลรอคําสั่งจากตางประเทศวาจะใหทําอะไรตอไป การเมือง
ทองถิ่นมีแตความขัดแยง

นักการเมืองและพรรคการเมือง
นักการเมืองทะเลาะกัน นักการเมืองไมมีคุณภาพ นักการเมืองโลภ ขาดอุดมการณ ไมมีความจริงใจ

ไมเคารพกติกา โกหก มีการโกงกินคอรัปชั่นมาก ไมมีความโปรงใส ไมเคารพกฎหมาย ปกปดขอมูล
ประชาชนไมสามารถตรวจสอบได ขาดมารยาท สับปรับ การทํางานยังไมดี เปนหัวโขนละคร ปญหา
ในพรรคการเมือง มีเจาพอธุรกิจการเมือง ทํางานเอาหนา ไมยุติธรรม คนมีฐานะดีจะไดเปนนักการเมือง
ไมมีสาระ ไรจุดยืน ขาดภาวะผูนํามีพรรคการเมืองมากเกินไปควรมีไมเกิน ๒ พรรค ไมคํานึงถึง
ความเดือดรอนของประชาชนพยายามโจมตีฝายตรงขามทุกครั้งที่มีโอกาส

การมีสวนรวมของประชาชน
ไมมีจุดยืนที่เปนของภาคประชาชนอยางเปนรูปธรรมที่จับตองได ประชาชนขาดความรู

ความเขาใจ ประชาชนไมไดรับขอมูลที่ถูกตอง ควรสงเสริมความรูดานประชาธิปไตย การใหประชาชน
เขามามีสวนรวมจะทําใหรัฐบาลอยูไดนาน ประชาชนใชประชาธิปไตยเกินขอบเขต

อื่น ๆ
ชายแดนใตยังมีปญหาความไมสงบ บางฝายก็วาการเมืองดีขึ้นกวาเดิมและกําลังจะคลี่คลาย

ไปในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีมาตรามากเกินไปยาก
ตอการทําความเขาใจ ดังนั้น เสนอใหเขียนรัฐธรรมนูญกวางๆ พระราชบัญญัติการนิรโทษกรรมจะตอง
มีการทําประชาพิจารณ

๒. ดานการสื่อสารมวลชน
สื่อมวลชนเสนอขาวลําเอียง เลือกขาง ไมเปนกลาง เสนอขาวดานเดียว นําเสนอขาวเพ่ือให

ขายขาวได เสนอขาวไมชัดเจน เสนอขาวดานลบมากกวาดานบวก เสนอขาวไมตรงประเด็น ไมตรงกับ
ความจริง ขาวไมสรางสรรค บางครั้งลงขาวใหประชาชนตกใจ เสนอขาวไมเปนจริงเขาขางรัฐบาล
ไมมีสัจจะ ไมโปรงใส ไมมีความจริงใจ รายงานขาวเกินจริง ใหขอมูลไมครบถวน ภาษาไมชัดเจน
ไรการควบคุม ขาวเสียหายจะเสียงดัง สื่อยุยงใหประชาชนทะเลาะกัน ปดบังขอมูล กระพือขาวเกินจริง
ขาดความรับผิดชอบตอสังคม มีการรับจางเขียนขาว มีการซื้อสื่อเพ่ือเสนอขาว สื่อมีเสรีภาพเกินควร
บางครั้งขาดความรับผิดชอบในการเสนอขาว ไมมีความเปนกลางในการเสนอขาวทางการเมือง
สื่อบางสื่อขายตัว ขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดจรรยาบรรณ ขาดความเปนอิสระเนื่องจากอยูใตอํานาจ
ถูกรัฐบาลแทรกแซง ถูกครอบงําและแทรกแซงจากนักการเมือง ไมเอาความจริงออกเปดเผย
ตอสาธารณะ ยังไมมีหนวยงานที่กํากับดูแลดานการนําเสนอขาว สื่อมุงผลกําไรทางธุรกิจ มีแตละคร
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น้ําเนา นําเสนอขาวดานรายมากกวาดานดี สื่อสามารถชี้นําประชาชนได สื่ออินเทอรเน็ตไมมี
การคัดกรอง สื่อโทรทัศนสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรมนอย สื่อวิทยุกําลังสงรบกวนกัน
เพราะมีวิทยุชุมชนมากเกินความจําเปน สื่อมีการแขงขันกันสูง

ผูเขารวมสัมมนาบางสวนแสดงความเห็นวา สื่อมีอิสระในการนําเสนอขาวดีขึ้น เขาถึงรวดเร็ว
สื่อสารรวดเร็ว สื่อเขาถึงประชาชนมากขึ้น ใหความรูดี ทําใหรูทันเหตุการณ มีความรวดเร็ว เขาถึง
ไดงายแตตองแยกแยะถูกผิดเอง มีความเปนกลางพอสมควร สื่อดีขึ้นกวาเดิม สื่อมีอิทธิพลทางความคิด
ของประชาชน เสนอขาวแบบเกาะติดสถานการณ เดนชัด มีความชัดเจนมากขึ้น ทันสมัย
มีความหลากหลายรวดเร็วดีแต ยังมีขอผิดพลาด มีการขยายตัวมากขึ้น การประชาสัมพันธ
กวางขวางมากขึ้น มีเสรีภาพมากขึ้น ประชาชนสามารถเขาถึงขาวสารไดมากขึ้น ทันสมัยไรขอบเขต
มีการเชื่อมโยงโลกใหเล็กลง มีชองทางการสื่อสารหลายทางและรวดเร็ว โทรทัศนสามารถเสนอขาว
ไดชัดเจนกวาสื่อประเภทอื่น

๓. ดานการมีสวนรวมของประชาชน
ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญแสดงความคิดเห็นวาประชาชนยังมีสวนรวมคอนขางนอย

นอกจากน้ันไดแสดงความคิดเห็นสรุปไดดังน้ี
ตัวของประชาชน
ประชาชนเห็นแกตัว การมีสวนรวมของคนมากเกินไป ประชาชนมีสวนรวมนอย ยังไมทั่วถึง

เขาไมถึงคนตางจังหวัด ไรความคิดเห็น ถูกชี้นําโดยผูนําในพ้ืนที่ ขาดจิตสํานึก ประชาชนขาดพ้ืนที่
ในการแสดงความคิดเห็น เงินไมมากาไมเปน ทํางานแบบตัวใครตัวมัน ประชาชนไมอยากมีสวนรวม
เพราะนักการเมืองไมดี โดนกีดกัน ถูกตัดตอน มองภาพการเมืองตางกัน ขาดความรู ขาดขอมูล
ประชาชนมีสวนรวมเฉพาะชวงการเลือกตั้ง เสียงของประชาชนไมมีความหมาย เสียงประชาชน คือ
เสียงนกเสียงกา ไมยอมรับฟงเสียงสวนใหญ ตองใหประชาชนไดรับรูเทาทันนักการเมือง ประชาชน
ไมใหความรวมมือ ถาเปนผลประโยชนของตนเองจะรวมมือดวยถาไมเกี่ยวของกับตัวเองจะไมรวม
ประชาชนไมไดตัดสินใจดวยตัวเอง ขาดการมีสวนรวมอยางแทจริง ประชาชนถูกกีดกัน ประชาชน
สวนใหญไมกลาแสดงออกมากนักเพราะตองดูทิศทางลมประชาชนไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง
มีรูปแบบแตใหโอกาสนอย ไมเคยรับรูเรื่องงบประมาณ ไมจริงจัง เชน รับรูขาวสารเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
แลว คิดถึงแตสิทธิแตไมดูหนาที่ มีความขัดแยงเห็นแกตัว ไมเขาใจการมีสวนรวม ประชาชนไมเห็น
ความสําคัญของการมีสวนรวมโดยเฉพาะชุมชนเมือง พวกมากรวมมากพวกนอยรวมนอย การมีสวนรวม
ในภาคประชาชนยังไมเขาใจวาเขามีสวนรวมอยางไรโดยมากจะมีผูนําเขาไปเกี่ยวของมากกวา ประชาชน
แสดงออกแตไมไดผล แยลงไมใหความสําคญักับประชาชน การเสนอความคิดเห็นบางอยางรุนแรงเกินไป
และเปนประโยชนบางกลุม ประชาชนที่รูจริงไมคอยกลาแสดงออก ใชสิทธิเรียกรองมากเกินไป
ประชาชนถูกนํามาเปนกนัชน ประชาชนแสดงความคิดเห็นแตไมถูกนําไปใช เพราะประชาชนไมมีอํานาจ
มีสวนรวมเฉพาะหมู เฉพาะพวก บนความไมเขาใจทางการเมือง เมื่อไมเดือดรอนจึงไมสนใจ โดนปดกั้น
ไมใหพูด มีสวนรวมมากขึ้น แตคอนขางไรขอบเขต มีความคิดเห็นที่แตกแยกมากกวาแตกตาง

ผูเขารวมสัมมนาบางสวนไดแสดงความคิดเห็นในดานบวกวา ประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น
กวาเดิม มีสวนรวมมากขึ้นในการเลือกตั้ง ประชาชนตื่นตัวมากขึ้น ประชาชนแสดงออกมากขึ้น
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ประชาชนมีปากมีเสียงมากขึ้น รัฐใหความสนใจประชาชนมากขึ้น ตื่นตัวมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น

ภาครัฐ
ภาครัฐ ยังไมใหความสําคัญของการมีสวนรวม เชน ถาผูนํานําพาไมดีประชาชนก็เปนไปตามนั้น

ถูกผูมีอํานาจบังคับ มีอิทธิพลครอบงํา ดี ๖๐% แตนอกนั้นมาจากอํานาจเงิน ภาครัฐควรใหความสําคัญ
กับภาคประชาชนใหมากขึ้นอยาเห็นแกการเมืองและใหประชาชนเขารวมเปนกรรมการทุกสวน
ภาครัฐไมใหความสําคัญกับภาคองคกรประชาชน ปดหูปดตาประชาชน ขาดการประชาสัมพันธและ
การสื่อสาร เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแตไมหมด

จากการรวบรวมขอคิดเห็นของผูสัมมนาทุกคนแลว ไดมีการแบงเปนกลุมคําตอบ การจัด
หมวดหมู ลําดับความสําคัญ ตามหัวขอที่มีการแบงกลุม และใหผูเขารวมสัมมนาในแตละกลุมทําสรุป
ลงบนกระดาษ เพ่ือจัดกลุม สาเหตุ ปญหา แนวทางการแกไขของแตละกลุมปญหา และคัดเลือกผูนํา
เสนอกลุมละ ๑ คน นําเสนอกลุมละ ๕ นาที หาขอสรุปแลวนําเสนอตอที่ประชุมสัมมนาตามประเด็น
ที่กําหนด สรุปไดดังนี้

๑. สาเหตุของปญหาตางๆ มาจากอะไร
๒. แนวทางแกไขของประชาชนเปนอยางไร
๓. ตองการใหคณะกรรมาธิการดําเนินการอยางไร
๑. ดานการพัฒนาการเมือง
๑.๑ ปญหาสถานการณทางการเมือง

๑. มีความขัดแยงสูง
๒. การเมืองวุนวาย
๓. มีการซื้อสิทธิขายเสียง
๔. ประชาชนขาดความรู
๕. มีการแบงพรรคแบงพวก
๖. ขาดหลักธรรมาภิบาล
๗. มีความแตกแยก
๘. มีการคอรัปชั่น
๙. เห็นแกพวกพอง

๑๐. ไมมีจุดยืน
๑๑. การบังคับใชกฎหมายไมไดผลในทางปฏิบัติ
๑๒. ตางคนตางคิดแตกแยก
๑๓. ไมปรึกษาหารือ
๑๔. ชิงดีชิงเดน
๑๕. มองเห็นเงินเปนใหญ
๑๖. เห็นแกตัว เห็นแกพวกพอง
๑๗. ไมเคารพกฎหมาย



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๐๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

๑๘. ขาดสภาวะผูนํา
๑๙. ความคิดเห็นไมตรงกัน
๒๐. วุนวาย แตกแยก ขาดความสามัคคี ไมเขาใจกัน
๒๑. การเมืองแทรกแซง ขาดภาวะผูนํา
๒๒. ประชาชนใชประชาธิปไตยเกินขอบเขต
๒๓. แบงแยก แบงสี ขัดแยงรุนแรง
๒๔. กําลังดีขึ้น ประชาชนมีสวนรวม เริ่มพัฒนาตามนโยบาย และเกิดความสามัคคีมากขึ้น
๒๕. ไมสรางสรรค ไมโปรงใส ไมมั่นคง
๒๖. เห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม

และประชาชน
๒๗. ผลประโยชนไมลงตัว มีระบบการซื้อเสียง มีการแบงขั้วทางการเมือง
๒๘. การเมืองมีความขัดแยง รัฐบาลมีความคิดเห็นไมตรงกัน
๒๙. การเลือกตั้งแตละระดับมีการลงทุนสูง
๓๐. นักการเมืองตองการชิงอํานาจและแสวงหาประโยชน เพ่ือพวกพอง
๓๑. ไมยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ชี้นําชองทางที่ผิด

ปญหาประชาชน
๑. เห็นแกเงิน
๒. ไมสนใจการเมือง ไมติดตามการเมือง
๓. เห็นแกพวกพอง
๔. ขาดความรูความเขาใจ
๕. ถูกชี้นําทางการเมือง
๖. ประชาชนเบื่อหนาย

สาเหตุของปญหา
๑. อิทธิพลของผูนําทางการเมือง ใชอิทธิพลในการจัดสรรผลประโยชนใหพวกพอง

ของตนมากกวาผลประโยชนของสวนรวม กอใหเกิดความไมยุติธรรมในการจัดสรรผลประโยชน
๒. ประชาชนไมมีความเขาใจในเรื่องสิทธิประโยชน
๓. ความไมโปรงใสในกระบวนการตางๆ

แนวทางการแกไข
ภาคประชาชน

๑. ตองใหความรู ความเขาใจใหแกประชาชน
๒. พัฒนาศักยภาพภาวะผูนําในทุกระดับ ทั้งระดับทองถิ่น และระดับชาติ
๓. ควรเปดเวทีเพ่ือใหประชาชนไดแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ
๔. การสรางคนรุนใหมใหมีความรูความเขาใจหลักประชาธิปไตยที่ถูกตอง
๕. การรณรงคตอตานการซื้อสิทธิขายเสียงวาเปนสิ่งดี
๖. การปลูกฝงคานิยมตอการสํานึกประชาธิปไตยใหแกประชาชน
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๗. เปดเวทีสาธารณะใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
๘. ตองสรางความปรองดองโดยหันหนาเขาหากัน
๙. ควรใหความรูแกประชาชน

๑๐. การใชสื่อภาษาใหถูกตองถูกกลุม
๑๑. การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชน
๑๒. สื่อมวลชนเปนปจจัยสําคัญ ถาสื่อมวลชนไมเปนกลางจะทําใหประชาชน

ไดรับขอมูลไมถูกตองและจะกระทบตอความรักความสามัคคีของคนในชุมชน
๑๓. ควรมีการทํากิจกรรมรวมกัน โดยเปดโอกาสใหมีการแกปญหารวมกัน
๑๔. การยอมรับกฎ กติกา กฎหมาย โดยปลูกฝงสรางจิตสํานึกตั้ งแต ยังเล็ก

ใหมีเหตุผล
๑๕. สรางคุณธรรมแบบผูนํา เชน ใหมีปราชญการเมือง คอยแนะนําสกัดกั้น

นักการเมืองที่ไมดี ประชาชนตองเลือกคนดีมีคุณธรรม และไมซื้อสิทธิขายเสียง
๑๖. สรางจิตสํานึกประชาชนใหรูหนาที่ของตนเองที่จะตองมีสวนรวมทางการเมือง

และในการเลือกผูนําใหเปนคนดีและมีความเหมาะสม ประชาชนควรจะตองมีการประชุมปรึกษาหารือ
กันวาบุคคลเหลานั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด

๑๗. ใหความรูแกประชาชน เชน ความรูดานประชาธิปไตย การมีสวนรวมของ
ประชาชน การจัดสรรผลประโยชน เปนตน

๑๘. ใหประชาชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอน ตองมีแนวทางการดําเนินการจากขางลาง
ขึ้นขางบน

แนวทางการแกไข
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

๑. เสนอใหคณะกรรมาธิการลงพ้ืนที่เพ่ือใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการสงเสริม
เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยผานสื่อตางๆ

๒. เสนอมาตรการการลงโทษ ฝายปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ ขาราชการ ผูกระทําการ
ทุจริตผิดกฎหมายใหไดรับโทษตามกฎหมาย

๓. ใหคณะกรรมาธิการสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนเคารพกฎหมายและ
ใหมีการใชมาตรการทางกฎหมายใหเครงครัด

๔. การสงเสริมระบบธรรมาภิบาล การสงเสริมชุมชนตามโครงการชุมชนตนแบบ
ประชาธิปไตย โดยจัดทําโครงการนํารองและขยายวงกวางไปสูภูมิภาคตางๆ โดยใหมีกฎหมายมารองรับ

๕. ขอใหคณะกรรมาธิการมีความจริงใจในการทํางานหรือทํากิจกรรมตางๆ
เพ่ือประชาชนและขอใหลงไปในทุกภาคสวนใหครบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

๖. ตองสรางความรู ความเขาใจใหประชาชนไดเขาถึง
๗. การเปดเผยขอมูล ขอเท็จจริง ใหประชาชนไดรับทราบ
๘. การสรางระเบียบวินัยของนักการเมืองไมแบงฝกแบงฝาย
๙. เปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
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๑๐. เสนอใหคณะกรรมาธิการจัดอบรมสัมมนาใหประชาชนรูบทบาทหนาที่ของ
ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ ใหความรูกับนักเรียนนักศึกษาเรื่องคุณธรรมศีลธรรม

๑๑. ใหคณะกรรมาธิการเสนอแกไขกฎหมายเรื่องการกระจายอํานาจ กลาวคือ
งบประมาณที่จะสงเสริมทองถิ่น ควรใหลงมาทองถิ่นโดยตรง และใหนักการเมืองทุกระดับมาจาก
การเลือกตั้งไมใชมาจากการแตงตั้ง

๑๒. เสนอใหคณะกรรมาธิการทําหนาที่ใหความรูแกประชาชนมากๆ
๑.๒ ประเด็นปญหา มีความขัดแยงรุนแรง
สาเหตุของความขดัแยง คือ

๑. ความคดิเห็นแตกตาง ไมตรงกัน
๒. ขอมูลขาวสารเบี่ยงเบน
๓. ผลประโยชนขดักนั ไมลงตวั
๔. การบรหิารจดัการไมเปนธรรม

แนวทางการแกไข
ประชาชน
๑. จัดเวทปีระชาคมใหประชาชนแสดงความคดิเห็นและนําไปสูการปฏิบตัิ (มีแนวทางรวม)
๒. แจงขอมูลขาวสารที่เปนจริงและมแีหลงที่มาตรวจสอบได นาเชื่อถือ
๓. สามารถเขาถึงและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐได
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของ

ประชาชน
๑. จัดงบประมาณสนบัสนนุประชาชนอยางตอเนือ่งและทั่วถึงในการใหความรูและสงเสริม

การมีสวนรวมชองประชาชน
๒. ปรับปรุงระเบียบการใหประชาชนมีสวนรวมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบนั (ใหประชาชน

มีจิตสํานึก และมีสวนรวมมากขึ้น)
๓. นักการเมือง (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร) ควรเปนตนแบบ/ตัวอยางที่ดีใหกับประชาชน

๑.๓ ประเด็นปญหาความแตกแยก
สาเหตุความแตกแยก คือ

๑. การปฏิวตัิ เมื่อป ๒๕๔๙
๒. ผลประโยชนไมลงตัว
๓. การแบงขัว้พรรค
๔. การนําเสนอของสื่อมวลชน
๕. รัฐธรรมนูญไมไดมาจากประชาชน
๖. ไมยอมรบัในเสียงขางมาก
๗. สองมาตรฐาน (ในการใชกฎหมาย)
๘. ดงึสถาบันเบื้องสงูลงมาโยงกบัการเมือง
๙. ทหารมบีทบาทในการเมือง

๑๐. ปญหาจากความคิดตางกัน
๑๑. เมื่อเกิดการแขงขัน ผูแพไมยอมรับ ไมสามัคคีปรองดอง
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๑๒. เลนพรรคเลนพวก
๑๓. ประชาชนซึ่งขาดโอกาสในชุมชนไมมีโอกาสจะไดรับประโยชนจากการจัดสรร
๑๔. ความมีอคติ คิดลบ ไมมองในดานดี ทําใหเกิดความแตกแยก
๑๕. เห็นแกตัว อยากมีอยากเปน เห็นแกประโยชนสวนตัว
๑๖. ไมยอมรับความจริง ไมรูจักแพรูจักชนะ
๑๗. คานิยมและความเชื่อ ไมยอมรับฟงความคิดเห็นจากอีกฝาย

แนวทางการแกไข
ภาคประชาชน

๑. ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง
๒. รับฟงความคิดเห็นเสียงขางนอย
๓. ปลูกฝงคุณธรรม ความสามัคคีปรองดอง
๔. ใหเห็นแกประโยชนสวนรวม
๕. คานิยมความเชื่อ ตองละลายพฤติกรรม ยอมรับฟง และรวมกันคิด
๖. ยอมรับกฎกติกาเสียงขางมาก
๗. ลดการมีผลประโยชนของตนเองใหมาก
๘. สื่อมวลชนเสนอขาวตรงประเด็น ไมมีการปรุงแตง มีจรรยาบรรณ

คณะกรรมาธิการ
๑. ประสานใหทองถิ่นใหความรูความเขาใจแกประชาชนที่ไมมีโอกาสไดรับขอมูล

ขาวสาร
๒. นําความรูที่ไดจากการสัมมนาไปเผยแพรใหกับประชาชน

๑.๔ ประเด็นปญหาเรื่องผลประโยชน
สาเหตุของปญหา

๑. ผลประโยชนไมลงตัว เห็นแกผลประโยชนของพวกพองมากกวาผลประโยชน
ของประชาชน

๒. ความอยากไดโดยไมมีที่สิ้นสุด ย่ิงมีความอยากไดมากเทาไร ก็จะเกิดปญหา
ทางการเมืองมากเทานั้น

๓. การลงทุนจะตองหวังผลประโยชนตอบแทน แมวาจะขัดกับคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการแกไข
ภาคประชาชน

๑. ปลูกจิตสํานึก ปลูกฝงจริยธรรม โดยเริ่มตั้งแตครอบครัว ชุมชน โดยสอนใหพอใจ
ในสิ่งที่ตนมี

๒. การศึกษา ปลูกจิตสํานึกดานศีลธรรม ศาสนา ขัดเกลาจิตใจใหออนโยน โดยเพ่ิมวิชา
จริยธรรม ศีลธรรม เปนวิชาหลัก

๓. กฎหมาย ใหมีบทลงโทษที่ชัดเจน
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คณะกรรมาธิการ
- ขอใหนําความคิดของผูเขารวมสัมมนาไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม

๒. ดานสื่อสารมวลชน
๒.๑ ภาพรวมของปญหาดานสื่อสารมวลชน

๑. สื่อไมมีศีลธรรม จรรยาบรรณ เสนอขาวไมเปนกลาง
๒. เจาของธุรกิจสามารถกําหนดทิศทางสื่อมวลชนได
๓. บดิเบือนขาว
๔. ไมเปนอิสระ
๕. ถูกครอบงํา ซื้อได โดยกลุมทุน ผูมีอํานาจ
๖. ขาดจิตสํานึก
๗. เสนอขาวตามกระแสสังคม
๘. ขาดความรูความเขาใจ
๙. แสวงหาแตผลประโยชน

๑๐. ขอมูลไมชัดเจน เสนอขาวเกินจริง
๑๑. ยุยงใหประชาชนทะเลาะกัน สรางความแตกแยก (อยากใหสื่อเปนกลางเพ่ือ

ประชาชน)
๑๒. เสนอขาวไมตรงประเด็น
๑๓. วิทยุชุมชนมีเสรีภาพ และเชิงธุรกิจมากเกินไปไมสรางสรรค
๑๔. เสนอขาวไมทั่วถึงครอบคุลมขาวอื่นๆ โดยเฉพาะชวงน้ําทวม
๑๕. สื่อไมมีอุดมการณ เงินซื้อได
๑๖. เสนอขาวการเมืองเลือกขาง
๑๗. รูมากเกินไป เสนอขาวไมเปนจริง ขาดการกลั่นกรองขอมูล
๑๘. ขาดจิตสํานึก เห็นแกผลประโยชน ถูกแทรกแซงจากกลุมอิทธิพล
๑๙. เสนอขาวไมตรงประเด็น ไมตรงกับขอเท็จจริง
๒๐. มีการชักจูงประชาชนใหเลือกขางอยางชัดเจน
๒๑. มีบทบาทมากกวารัฐบาล
๒๒. นําเสนอขาวไดรวดเร็ว แตไมถูกตอง
๒๓. ละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวมากเกินไป
๒๔. มีอิทธิพลมากเกินไป มีเรื่องของการเมืองมาเกี่ยวของ มีการนําเสนอขาวโดยชี้นํา

ขาดการกลั่นกรองขอเท็จจริง สื่อมวลชนมีความไมเปนกลาง
๒๕. หยาบคาย

ดานดีของสถานการณการสื่อสารมวลชน
๑. สื่อมวลชนบางสื่อมีความเที่ยงตรง
๒. รวดเร็ว ทันเหตุการณ เขาถึงในทุกครอบครัว
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๓. สื่อมวลชนมีบทบาทในการชี้นําสังคม
๔. ทําใหไดรับรูขอมูลขาวสารตางๆ
๕. มีการแขงขันกันสูง

แนวทางการแกไข
ภาคประชาชน

๑. เลือกบริโภคสื่อที่มีคุณภาพ จัดตั้งสมาคมหรือชมรมคอยตรวจสอบสื่อใหมีคุณภาพ
๒. ใหประชาชนเลือกบริโภคขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม

โดยการใชวิจารณญาณ
๓. ตองมีความเขมแข็งและสามัคคีกัน
๔. การเลือกคนดีเปนตัวแทน
๕. ประชาชนตองมีคุณธรรมไมเห็นแกเงิน
๖. การสรางใหประชาชนแยกแยะวิเคราะหมีวิจารณญาณในการรับชมรับฟงสื่อ
๗. การสรางจรรยาบรรณใหสื่อมวลชน
๘. ควรใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอเท็จจริง
๙. ควรมีหนวยขาวกรองจากภาคประชาชน

คณะกรรมาธิการ
๑. เสนอใหคณะกรรมาธิการผลักดันใหมีการออกกฎหมายควบคุมสื่อ วิทยุ โทรทัศน

สิ่งพิมพ การควบคุมสื่อควรทําในระดับจังหวัดและอําเภอ โดยจัดตั้งเครือขายคณะกรรมาธิการ
ภาคประชาชนเพ่ือทําหนาที่คอยสอดสองดูแลและรายงานเหตุการณโดยตรงตอคณะกรรมาธิการ
การเขียนแผนแมบทควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพ่ือใหการแกไขปญหาสามารถทําได
ตรงประเด็นและตรงกับวิถีชีวิตของประชาชน

๒. เสนอใหมีองคกรที่มีอํานาจในการตรวจสอบและควบคุมสื่อโดยมีกฎหมายรองรับ
๓. เสนอใหมีกฎหมายมาควบคุมสื่อเพ่ือใหองคกรนั้นมีอํานาจที่แทจริง
๔. สื่อมวลชนควรมีใบประกอบวิชาชีพที่มาควบคุมอยางเชน แพทยสภา สภาทนายความ

เปนตน
๕. ควรใหความรูแกประชาชน
๖. สื่อควรใหความสําคัญแกทุกพรรคการเมือง แมวาจะไมใชพรรคที่เปนรัฐบาล
๗. ควรมีการตรวจสอบขอมูลขาวสารโดยฝายรัฐ
๘. ควรมีการใหขอมูลในการตรวจสอบโดยใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบ

๒.๒ ประเด็นปญหาสื่อไมเปนกลาง
สาเหตุสือ่ไมเปนกลาง คือ

๑. เผยแพรขาวไมเปนไปตามความจรงิ มกีารสรางสถานการณ มากกวาความจริง
๒. เขาขางฝายที่ใหผลประโยชน
๓. ตองการรายไดเปนของตนเอง สรางกระแส
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๔. แทรกแซงจากผูมอีํานาจ มีอิทธิผล
๕. ตองการโฆษณาองคกรของตนเอง
๖. ถูกครอบงําจากอํานาจและอิทธิพล
๗. มีเวลาจํากัด
๘. ไมมีความปลอดภัย
๙. ขาดสามัญสํานึก

แนวทางการแกไข คือ
ภาคประชาชน

๑. สรางจิตสํานึก
๒. ตองมีความเปนประชาธิปไตย
๓. มีจรรยาบรรณ
๔. ไมมุงเนนผลประโยชน
๕. ไมยึดตดิกลุม/บุคคล
๖. มีการควบคมุ ตรวจสอบ อยางจริงจัง
๗. ใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบสื่อ
๘. ออกกฎหมายมาควบคุมสื่อใหมากขึ้น
๙. การสรางจิตสํานึกและควรเลือกบริโภคสื่อที่ดีและมีประโยชน

คณะกรรมาธิการ
๑. ใหตั้งองคกรอิสระมาควบคุมสื่อ
๒. ใหมีการอบรมสื่อมวลชน
๓. ใหมีกฎหมายมาควบคุมสื่อ
๔. ใหนําความเห็นนําเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือใหสื่อมวลชนอยูได

๒.๓ ประเด็นปญหาสื่อมวลชนขาดศีลธรรม และจรรยาบรรณ
สาเหตุของปญหา

๑. ผลประโยชน และการแขงขันทางธุรกิจ
๒. เจาของสื่อมีสวนไดเสียทางการเมือง
๓. ความตองการของประชาชน
๔. ขาดจริยธรรม มีกลุมนายทุน นักการเมอืงแทรกแซงดวยเงิน

แนวทางการแกไข
ภาคประชาชน

๑. ปลูกฝงประชาชน รูจักวิเคราะห
๒. เปดเวทีใหประชาชนไดวิจารณสื่อ
๓. สามารถลงประชามตไิด
๔. ไมบรโิภคสื่อที่ไมเปนกลาง
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คณะกรรมาธิการ
๑. ออกกฎหมาย ควบคุมสื่อ และบทลงโทษที่เด็ดขาด
๒. ผลักดันใหมีคณะกรรมการควบคุมสื่อในระดับชาติและระดับจังหวัด โดยใหประชาชน

เขามามีสวนรวม และจัดฝกอบรมปลูกจิตสํานึกใหสื่อไมเห็นแกประโยชนสวนตน
๒.๔ ประเด็นปญหาสาํคัญ คือ การเสนอขาวไมตรงประเด็น
สาเหตุของปญหา

๑. ตองการขายขาว เพ่ิมความนาสนใจของขาว
๒. เลือกขาง เอนเอียง ชี้นํา
๓. ขาดจรรยาบรรณในการนําเสนอขาว แสดงความคิดเห็นสวนตัวมากเกินไป
๔. รัฐบาลไมเขมงวดตอการนําเสนอขาว
๕. ขาดการวิเคราะหขาวดวยเหตุผล
๖. ใหขอมูลขาวไมครบถวน

แนวทางการแกไข
ภาคประชาชน

๑. ใหสื่อมวลชนควรมีการวิเคราะหขอมูลใหรอบดานกอนนําเสนอ
๒. สงเสริม สนับสนุนสื่อมวลชน ดวยการมอบรางวัลสื่อมวลชนที่มีจริยธรรม
๓. สื่อมวลชนควรมีการบูรณาการรวมกับภาครัฐ
๔. ประชาชนจะตองบริโภคขาวอยางมีสติและมีเหตุผล

คณะกรรมาธิการ
๑. จัดอบรมใหกับสื่อมวลชน
๒. ฝากกรรมาธิการใหดูแลกฎหมายที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชน เพ่ือใชในการควบคุม

สื่อมวลชนตาง ๆ

๒.๕ ประเด็นปญหาการนําเสนอขาวไมถูกตอง
สาเหตุของปญหา

๑. เนนความรวดเร็วของการนําเสนอขาวมากเกินไป
๒. เนนผลประโยชน คาโฆษณา ขาวที่สื่อออกมาตองมีการจายเงิน
๓. มีการซื้อสื่อ เชน สนับสนุนโฆษณา สนับสนุนนักขาว การเปนเจาของสื่อ เปนตน
๔. สื่อเลือกขาง การนําเสนอขาวจึงไมเปนไปตามขอเท็จจริง

แนวทางการแกไข
ภาคประชาชน

๑. แจงเตือนไปยังสื่อมวลชนที่นําเสนอขาวไมถูกตองตามขอเท็จจริง หรือทําการ
บันทึกการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนที่เสนอขาวไมถูกตองแลวแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือใช
กระบวนการทางสังคม โดยการบอกกลาว ตักเตือน หรือรวมกลุมกันไมรับสื่อนั้น

๒. สรางกระบวนการเรียนรูการรูเทาทันสื่อ
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คณะกรรมาธกิาร
๑. ผลักดัน ออกกฎหมายที่ใชในการควบคุมสื่อใหชัดเจน เพ่ือปองกันสื่ออางเสรีภาพ
๒. รับเรื่องรองเรียนจากประชาชน แลวนําขอรองเรียนที่ไดมาทําใหเกิดเปนรูปธรรม
๓. ตั้งหนวยงานรับเรื่องรองเรียนใหชัดเจน เฉพาะการรับเรื่องสื่อสารมวลชน
๔. สงเสริมกระบวนการการเรียนรูดานสื่อมวลชนทุกระดับ เพ่ือใหประชาชนรูเทาทันสื่อ

๒.๖ ประเด็นปญหาการนําเสนอขอมูลขอเท็จจริงท่ีบิดเบือน ทําใหประชาชนสับสน
สาเหตุของปญหา

- การเรงรีบในการนําเสนอขาว เพ่ือธุรกิจของสื่อมวลชน เพ่ือผลประโยชนทางดาน
การเมือง (การเมืองซื้อสื่อ) ใชสื่อในการสรางกระแส เพ่ือผลประโยชนของสื่อมวลชน

แนวทางการแกไข
ภาคประชาชน

- ใชมาตรการทางสังคม
คณะกรรมาธิการ

๑. ออกกฎหมายในการควบคุมสื่อและติดตาม
๒. สรางจิตสํานึก จรรยาบรรณสื่อมวลชน โดยการออกขอบังคับ เพ่ือใหสื่อมวลชน

ทํางานอยางรัดกุม

๓. ใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลขาวสารและการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน

๓. ดานการมีสวนรวมของประชาชน
๓.๑ ประเด็นสถานการณการมีสวนรวมของประชาชนเปนอยางไร

๑. มีสวนรวมมาก
๒. การมีสวนรวมปานกลาง
๓. มีสวนรวมนอย
๔. ไมมีสวนรวมเลย
๕. การเมืองถูกครอบงําจากผูนํา
๖. ประชาชนขาดความรูความเขาใจ
๗. ประชาชนมีบทบาทมากขึ้น
๘. ขาดหนวยงาน ภารกิจ/ไมดําเนินงานรวมกับประชาชน
๙. ประชาชนเบื่อการเมือง

๑๐. ประชาชนถูกชี้นํา
๑๑. พวกมากลากไป
๑๒. ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในการมีสวนรวม
๑๓. ประชาชนถูกปดกั้นขอมูลโดยผูนําชุมชน
๑๔. ประชาชนไมสนใจบทบาทของตนเอง
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๑๕. ประชาชนมีสวนรวมตามหนาที่
๑๖. ประชาชนมีสวนรวมเพ่ือผลประโยชน
๑๗. ประชาชนมีสวนรวมเพ่ือใหกลุมมีอํานาจ
๑๘. ประชาชนมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนา ริเริ่ม
๑๙. ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ ไมกลาแสดงออก ประชาคมมีการนําผลไปใช

ไมตอเนื่องประกอบกับมีการชี้นํา
๒๐. มีการแบงพรรคแบงพวก

สาเหตุของปญหา
๑. ประชาชนรูสึกเบื่อเรื่องการเมือง จึงเขามามีสวนรวมนอย
๒. ถูกปดกั้นการพูดความจริง
๓. ประชาชนไมเขาใจเรื่องการเมือง เพราะถูกปดกั้นขอเท็จจริง
๔. ถูกอํานาจบางอยางครอบงํา
๕. ขาดความสามัคคี
๖. แบงพรรคแบงพวก
๗. เสนอปญหาแลวไมไดรับการแกไข
๘. ประชาชนรอรับแตประโยชนจากนักการเมือง
๙.การมีสวนรวมควรใหมีความเสมอภาค

๑๐. ความเขาใจของประชาชนในแตละระดับไมเทากัน
๑๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมนอย ขาดความรูความเขาใจ
๑๒. ขาดการประสานงานที่ดีระหวางชุมชน
๑๓. มองการเมืองวาเปนเรื่องไกลตัว
๑๔. ไมไดรับการตอบสนองจากภาครัฐ

แนวทางการแกไข
ภาคประชาชน

๑. ใหมีการออกกฎหมายมารองรับ
๒. อบรมเผยแพรความรูทางการเมืองใหแกประชาชน ใหมีจิตสํานึกความเปนสภาวะ

ผูนําที่ดี
๓. การสรางสํานึกที่ดีดวยความจริงใจของผูมีอํานาจ
๔. ใหมีโครงการลงไปสูประชาชนในระดับรากหญา
๕. จัดอบรมใหความรูแกประชาชนและสรางเครือขายในพ้ืนที่โดยมีการติดตาม

ขยายผลมีการอบรมผูจัดทําสถานีวิทยุชุมชน
๖. ผูนําชุมชนควรเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
๗. การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ
๘. การมีสวนรวมในการประชาคม
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๙. การมีสวนรวมในการประชุมแบบประชาธิปไตย
๑๐. ประชาชนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
๑๑. ไดรับการเสริมสรางความสามัคคีทุกดาน
๑๒. ใหมีการอบรมแกสื่อสารมวลชน ประชาชน และเครือขายอยางตอเนื่อง

คณะกรรมาธิการ
๑. ใหคณะกรรมาธิการเปดเวทีสัญจรในการรับฟงความเห็นของประชาชน

ทั่วทุกภูมิภาค
๒. จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการจัดนิทรรศการ

ไปในพ้ืนที่ตางๆ ของประเทศ
๓. เสนอใหสนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การสรางจิตสํานึกในการยอมรับเสียงขางมาก
๕. การอบรมสัมมนาเด็กและเยาวชนใหละเวนจากอบายมุข สรางกิจกรรม

นันทนาการรวมกัน
๖. เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธในการใหความรูแกประชาชนใหมากขึ้น
๗. องคกร หนวยงานของรัฐ ตองนําเสนอขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางตอเนื่อง
๘. ใหรัฐบาลมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแบบสอบถามประชาชน

เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอรัฐบาล หรือการจัดทําประชาคม

๓.๒ ประเด็นปญหาการมีสวนรวมนอย
สาเหตุของปญหา

๑. การไมเชื่อมั่นนักการเมือง
๒. นักการเมืองทําเพ่ือผลประโยชน
๓. ขาดความรูความเขาใจทางการเมือง
๔. ถูกผูนําครอบงํา
๕. หนวยงานภาครัฐไมรบัผิดชอบตามภารกิจ
๖. ความสามัคคี/แตกแยก
๗. ประชาชนเบือ่การเมือง
๘. ภาวะเศรษฐกิจฝดเคอืง/ไมมีเวลา
๙. ถูกชี้นําจากนกัการเมือง

๑๐. ไมไววางใจ
๑๑. มีเงื่อนไขมาก
๑๒. ถูกชีน้ํา
๑๓. วัฒนธรรมไทย (อาวโุส)
๑๔. ขาดจิตสํานึก
๑๕. ผูนําไมเปนประชาธิปไตย
๑๖. ถูกกีดกันทั้งจากประชาชนดวยกันเองและกีดกันโดยภาครัฐ
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๑๗. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ไมเขาใจกฎ
ระเบียบเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน เนื่องจากมีกฎระเบียบจํานวนมาก ประชาชนไมสามารถ
เขาถึงได

๑๘. ประชาชนขาดการมีสวนรวมตั้งแตตน กลาวคือ การดําเนินโครงการตางๆ ภาครัฐ
ไดมีการจัดเตรียมไวหมดแลว แลวจึงจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

๑๙. สถานการณการมีสวนรวมนอย
๒๐. ประชาชนขาดความรูความเขาใจ

แนวทางการแกไข
ภาคประชาชน

๑. เลือกนักการเมืองที่ดี มีความจริงใจ
๒. ตองมีการตรวจสอบนักการเมอืง
๓. ประชาชนตองมีสวนรวมมากขึ้น
๔. ใหความรูทุกชองทางสือ่/สถานศกึษาทุกระดับ
๕. เลือกคนดี มีคุณธรรมขึน้มาเปนผูนํา
๖. กําชบัหนวยงานทีม่ีสวนเกี่ยวของ รบัผิดชอบงานทีไ่ดรบัมอบหมาย
๗. เสรมิสรางความสามัคคใีนหมูคณะ/ชุมชน
๘. ใหความรูกับประชาชนดานสิทธิทางการเมือง
๙. เพ่ิมรายไดลดรายจายใหกับประชาชน/สรางคณุภาพชีวิตทีด่ีใหกบัประชาชน

๑๐. ใหความรูตั้งแตครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
๑๑. ปลูกจติสํานกึ
๑๒. ปรับปรุงกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม

อยางทั่วถึง
๑๓. การปลูกฝงจติสํานึกใหแกประชาชนในสิง่ที่ดแีละใหคํานึงถงึประโยชนของประชาชน

ทุกระดับ
๑๔. การติดตามขอมูลขาวสารใหทันตอเหตุการณเพ่ือปองกันไมใหถูกลอลวง
๑๕. การสรางจิตสํานึกของผูนําในชุมชนทองถิ่น
๑๖. การสงเสริมศักยภาพผูนําในทองถิ่นใหมีการขยายและขับเคลื่อนไปยังชุมชนตางๆ

ประชาชนตองมีสวนรวมมากขึ้น

คณะกรรมาธิการ
๑. เสนอใหประชาชนมีสวนรวมในการคิดเองทําเองเปนและคณะกรรมาธิการ

ควรลงไปใหความรูแกประชาชนใหทราบวาการมีสวนรวมของประชาชนคืออะไร
๒. ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตองสรางความเสมอภาคใหเกิดความเปนธรรม

แกประชาชน ตองมีจิตสํานึกที่ดี โปรงใส ตรวจสอบได ไมรวมกับนักการเมืองกระทําในสิ่งไมดี
๓. คณะกรรมาธิการควรลงไปใหความรูความเขาใจใหแกประชาชนในระดับ

ทองถิ่นและระดับรากหญา
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๔. ผลักดันใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขกฎหมาย การตั้งขอกําหนดตางๆ
ควรใหประชาชนไดรับรูกระบวนการตั้งแตเริ่มตน ใหขอมูลขาวสารกับประชาชน

๕. ใหคณะกรรมาธิการใหความสําคัญกับประชาชนมากขึ้น โดยผลักดันใหประชาชน
สามารถเขาไปมีสวนรวมตัดสินใจในการดําเนินการตางๆ ของภาครัฐในสัดสวนที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
หากมีสัดสวนของภาคประชาชนนอยเกินไปไมถึงรอยละ ๕๐ ทําใหขอเสนอตางๆ ของภาคประชาชน
มักจะตกไป

๖. ใหมีการออกกฎหมายมารองรับ
๓.๓ ประเด็นปญหาประชาชนไมเขาใจบทบาทหนาท่ี กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

สิทธิและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ
สาเหตุของปญหา

๑. ประชาชนสับสนเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร เนื่องจากมีขอมูลจากหลายฝายทั้งจาก
นักการเมือง ภาคราชการ และเอกชน ซึ่งมีขอมูลไมตรงกัน ทําใหการตัดสินใจเขาไปมีสวนรวม
จึงไมตรงกัน

๒. ประชาชนยึดติดในตัวนักการเมือง เชื่อพรรคพวกของตนเอง

แนวทางการแกไข
ภาคประชาชน

- ประชาชนตองมีขอมูลขาวสารที่ถูกตองชัดเจน โดยใหมีขอมูลขาวสารที่เปนกลาง
และสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง

คณะกรรมาธิการ
๑. ผลักดันระเบียบกฎหมายเพ่ือจัดใหมีขอมูลขาวสารที่เปนกลางเปนระบบที่ถูกตอง
๒. เผยแพรความรูใหกับประชาชน
๓. บูรณาการความรูของประชาชนและภาคราชการ โดยการเปดอบรมความรูรวมกัน

เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูที่ถูกตองและเปนเอกภาพ

สวนท่ี ๒ สรุปความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาจากการตอบแบบสอบถาม

ประเด็น ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาของประเทศไทยปจจุบัน มีปญหาใดบางท่ีจําเปนตองเรง
ดําเนินการแกไข

- ปญหาความขัดแยงทางการเมือง การขาดความสามัคคีในทุกหมูคณะ คุณภาพของ
นักการเมือง และองคกรตาง ๆ ความแตกแยกของคนในสังคม ประชาชนมีความแตกแยกเปนกลุม
เปนสีตางๆ อยากใหยกเลิกการแบงสี โดยใหรัฐบาลเปนตัวอยาง และสรางกระบวนการสามัคคี
ในทุกภาคสวน ใหผูแทนดูแลประชาชนโดยไมแบงสี แบงกลุม
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- ปญหาเศรษฐกิจของคนในประเทศ ปญหาปากทองของประชาชนระดับฐานราก
ความไมมั่นคงทางการเมือง ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความยากจน ปญหาการวางงาน
ปญหาหนี้สิน ความเหลื่อมล้ํา ราคาพืชผลเกษตรกรยังมีราคาตกต่ําถูกพอคาเอาเปรียบ

- ปญหาดานศีลธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง การเมือง ยังไม พัฒนา
เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง นักการเมืองยังไมมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ประเทศชาติ
ความซื่อสัตย สุจริต มีการทุจริตคอรัปชั่น เห็นแกพวกพอง ขาดความจริงใจ ปญหาที่ควรแกคือ
ใหนักการเมืองฟงเหตุผลซึ่งกันและกันเพ่ือลดความขัดแยงลง

- ปญหาดานการศึกษา การพัฒนาคน ตั้งแตระดับประถมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา
ประชาชนในชนบทยังขาดโอกาสทางการศึกษา และขาดความรูเกี่ยวกับความเปนประชาธิปไตย
อยางแทจริง ในชนบทยังมีเด็กที่อานหนังสือไมออก ปจจุบันจะเขาสูประชาคมอาเซียน ยังไมมี
การเตรียมการตั้งรับใด ๆ ปญหาวัยรุนที่มีความกาวราว การเรียนไมไดคุณภาพ

- ปญหาการขาดการยอมรับการกระทํา หรือความคิดของผูอื่น โดยเฉพาะที่ทําถูกตอง
เปนประโยชนตอสังคม คนมีความรูไมควรเอาความคิดของตนเปนที่ตั้งแลวมองวาความคิดของคนอื่น
เปนทางลบ ควรเคารพความคิดของผูอื่น และเคารพกฎ กติกาของสังคม ความเคารพในหนาที่

- ประชาชนขาดจิตสํานึกตอสวนรวม เห็นแกตัว ไมใหความรวมมือในการแกไขปญหา
ขาดความใสใจตอปญหาสวนรวม นําไปสูการเอารัดเอาเปรียบกัน

- ปญหาการกระจายอํานาจสูทองถิ่น กระจายงบประมาณ การแกกฎหมายทองถิ่น
ที่ใหอํานาจฝายบริหาร ทําใหฝายสภาผูแทนราษฎรไมสามารถตรวจสอบ หรือควบคุมได ถูกครอบงํา
จากราชการสวนกลางและภูมิภาค ปญหาการทุจริตงบประมาณทองถิ่นระดับจังหวัด กระบวนการ
ในการวางแผนและกระบวนการงบประมาณขาดการมีสวนรวมของประชาชน

- การพัฒนาทางการเมืองของไทยจะตองเริ่มตนดวยการสรางจิตสํานึกในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยการใหการศึกษาและการพัฒนาความคิดทั้งทางตรงและทางออมแกประชาชน
แลวจึงนําไปสูการพัฒนาในมิติอื่นๆ เพ่ือการพัฒนาการเมืองตอไปเพราะพ้ืนฐานสําคัญที่จะทําให
การพัฒนาการเมืองไทยบรรลุเปาหมายคือการที่ประชาชนในประเทศมีความรู ความเขาใจ ตระหนัก
และมีจิตสํานึกเปนประชาธิปไตย ยึดถือหลักประชาธิปไตยเปนหลักในการดําเนินชีวิต หรือมีวิถีชีวิต
ตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งเปนเรื่องจําเปนที่ทุกฝายจะตองใหความสนใจและหันมารวมกันดําเนิน
กระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นในสังคม

- ปญหาดานการบังคับใชกฎหมายที่ไมสามารถบังคับใชไดจริง และมีการออก
กฎหมายเพ่ือเอื้อแกผลประโยชนของตนและพวกพอง

- ปญหาดานรัฐบาล สื่อมวลชน
- ปญหาเรื่องความสามัคคี คอรัปชั่น ความยุติธรรมในสังคม
- ปญหาความจงรักภักดี ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย
- พัฒนาการเมืองใหรูบทบาทหนาที่ สรางความสามัคคี
- ปญหาการวางงาน ปญหาคาครองชีพ ปญหาคุณภาพชีวิต
- ปญหาเยาวชน ยาเสพติด ซึ่งระบาดในเด็กและเยาวชน
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- ปญหาระบบการบริหารการจัดการแกไขปญหาของประชาชน ยังมีการดําเนินงาน
ที่เอื้อกันเองสวนใหญ ยังไมมองประโยชนของประชาชนเปนหลัก

- ปญหาการมีสวนรวมทุกภาคสวน ปญหาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ ประชาชนยังขาดโอกาสในการมีสวนรวมในดานตางๆ

- ปญหาดานสังคมเพ่ือคุณภาพของคนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
- ปญหาการมีสวนรวม จริยธรรม คุณธรรมถดถอย หวังประโยชนสวนตนเปนใหญ
- ปญหาสื่อ เจาหนาที่ของรัฐไมเปนกลาง
- การบังคับใชกฎหมาย บทลงโทษที่ไมเหมาะสม
- ปญหาทัศนคติและการเปนประชาธิปไตยของประชาชน รวมทั้งการเขาใจในสิทธิ

และหนาที่
- ประชาชนยังไมเขาใจระบอบประชาธิปไตยและสภาพปญหาโดยทั่วไป
- ปญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
- ปญหาสื่อมวลชนไมมีทิศทาง อคติ หนวยงานราชการทํางานไปวันๆ
- ประชาชนออนแอ
- ความสามัคคีของพรรคการเมือง ความสามัคคีของฝายคานและรัฐบาล
- ปญหาดานความรูพ้ืนฐานของประชาชน
- ปญหาดานขอมูลขาวสาร
- ปญหาความขัดแยงที่ไมสรางสรรค ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การไมไดรับ

ความเปนธรรม
- ปญหาความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
- ปญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากภาครัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ
- ปญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ําทวม การฟนฟูหลังประสบอุทกภัย และควรหา

วิธีการปองกันใหดีกวาปจจุบัน ยึดแนวทางการแกไขปญหาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปญหา
น้ําทวมซ้ําซากในบางจังหวัด

- ปญหายาเสพติด
- ความลงตัวในเรื่องกฎ กติกา (รัฐธรรมนูญ)
- ขาดผูนําที่ดี (ผูนําที่มีภาวะผูนํา)
- ปญหาความเสมอภาคทางกฎหมาย
- ปญหาการซื้อสิทธิขายเสียง

ประเด็น ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ
๑. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของ

ประชาชน สภาผูแทนราษฎร จะมีบทบาทในการชวยเหลือประชาชนดานใดบาง และชวยเหลือ
อยางไร

- นําขอมูลตางๆ ไปเสนอตอสภาผูแทนราษฎร นําปญหาความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะไปสะทอนในสภาผูแทนราษฎร นําขอเสนอจากภาคประชาชนไปเสนอตอเวทีใหญ
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ในการประชุมพิจารณาออกกฎหมายตางๆ ศึกษาสภาพปญหาเ พ่ือชวยเหลือและนํา เขาสู
สภาผูแทนราษฎร

- คณะกรรมาธิการควรมุงเนนบทบาทในดานการใหความรู สรางความเขาใจใหแก
ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและประชาธิปไตย การสื่อสารมวลชน และสนับสนุนการมี
สวนรวมทางการเมืองอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องใหแกประชาชน โดยสนับสนุนใหประชาชน
เขาไปมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง การดูแลตรวจสอบสถาบันทางการเมือง ตรวจสอบ
การบริหาร และปลูกจิตสํานึกใหมีความตระหนักตอปญหาของชาติ ใหขอมูลขาวสาร แจงขาวสาร
ใหประชาชนทราบอยางถูกตอง เพ่ือใหทันตอเหตุการณบานเมืองและรูทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
เปนที่ปรึกษาปญหาดานการเมืองการปกครองแกประชาชน ปญหาแกไดถาประชาชนเขมแข็ง

- เปนสื่อกลางที่จะเชื่อมตอระหวางประชาชนกับรัฐมนตรีหรือรัฐบาล เพ่ือใหแกไข
ปญหาตางๆ (อาทิ ปญหาน้ําในการทําเกษตร การสงเสริมอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยว การจัดหางาน
ใหกับผูตกงาน การสนับสนุนกิจกรรมของกลุมสตรีและงบประมาณ) ชวยลดความกลัวและเพ่ิมความรู
ความกลาในการพูดแสดงความเห็นและเสนอตอรัฐบาล ตลอดจนเปนกระบอกเสียงใหแกประชาชน
ในการเรียกรองความยุติธรรม นําปญหาจากทุกภาคสวนไปเสนอแกไขเปนกฎหมาย ระเบียบ เสนอตอ
สภาผูแทนราษฎร

- คณะกรรมาธิการ ควรมีบทบาทที่เกิดจากการทําหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวางรัฐบาล
กับประชาชน โดยการสนับสนุนงบประมาณกระจายลงสูทองถิ่นอยางทั่วถึงเพ่ือนําไปจัดสรรสําหรับ
การพัฒนาการเมืองทองถิ่นในรูปแบบกิจกรรมตางๆ อาทิ การสัมมนา การเสวนาเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเผยแพรผานสื่อมวลชน เปนตน เนื่องจากวาการเมืองการปกครองทองถิ่นถือเปนรากฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมือง ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกของตนเองตอทองถิ่น มีสวนรับรูถึงอุปสรรคปญหาและ
แกไขปญหาทองถิ่นของตน โดยสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่นตรงเปาหมายและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศโดยรวมในอนาคต

- ดานของความเปนประชาธิปไตย
- ชวยนักการเมืองที่เลวใหกลับเปนคนดี
- ตรวจสอบนักการเมือง สื่อมวลชน
- รับฟงความคิดเห็นของประชาชน นําไปออกเปนกฎหมายบังคับใช
- รวบรวมเผยแพร ดําเนินการในการพัฒนาดานการเมือง การสื่อสารมวลชน และ

การมีสวนรวมของประชาชน
- ใหประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการทุกเรื่องจะไดชวยเหลือในพ้ืนที่แตละชุมชน

ตําบล อําเภอ จังหวัด
- ใหมีบทบาทดานการมีสวนรวมของประชาชนใหมากขึ้น
- ชวยออกกฎหมายและพัฒนาระบบการมีสวนรวมใหเขาถึงได
- ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบบทบาทของคณะกรรมาธิการ
- รวมกันผลักดันกฎหมาย และรัฐธรรมนูญ โดยประชาชนมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น

ที่เปนอิสระไดอยางเต็มที่
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- ชวยเหลือประชาชนในดานการถูกผลกระทบทางการเมือง ชวยเหลือโดยการสราง
ระบบประเมินตรวจสอบนักการเมือง

- เสนอกฎหมาย เปนปากเปนเสียงแทนประชาชน
- เปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม เชน ผูประกอบการวิทยุชุมชน สื่อทองถิ่น

เปนอนุกรรมาธิการ
- ใหประชาชนมีสวนรวมอยางมีเกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี
- ชวยเหลือประชาชนในดานขอมูลขาวสารที่ชัดเจนและแนนอน โดยการประชาสัมพันธ

ผานทางสื่อ ใหประชาชนไดรับรูกันโดยทั่วไปใหความรู เผยแพร ประชาสัมพันธใหความสําคัญ
ใหภาคประชาชนไดมีสวนรวม

- อบรมนักการเมืองทุกระดับใหมีคุณภาพรูจักอํานาจหนาที่
- ใหประชาชนสนใจการเมืองมากขึ้น รูหนาที่ของตนเองมากขึ้น กลาออกความคิดเห็น

และทํากิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น
- การเปดศูนย Call Center และจัดศูนยชวยเหลือประชาชนประจําอําเภอ จังหวัด

ภูมิภาคมีชองทางในการติดตอสื่อสารกับคณะกรรมาธิการ
- แกปญหาการเมือง สังคม ทําใหการเมืองดี รักษาสิทธิประโยชนของประชาชน

ใหประชาชนไดรับความเปนธรรม
- เรงแกปญหาจากขอมูลที่ไดจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน
- สื่อมวลชนควรเสนอขาวที่ทําใหคนในชาติมีความสามัคคี
- เครือขายวิทยุชุมชนทั้งประเทศยังมีปญหา ขอใหคณะกรรมาธิการจัดสัมมนา

โดยเฉพาะวิทยุชุมชน ๑,๙๘๐ สถานีในภาคอีสานวาทําอยางไรใหเปนสื่อที่มีคุณภาพ
- การเดินทางไปจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการทําใหประชาชนไดความรู ทันตอ

ขาวสารทางการเมือง ไมปกปดขาวสารตอประชาชน
- กรรมาธิการควรมคีวามเปนกลาง ไมโนมนาวใหชอบหรือเลือกขางใดขางหนึ่ง

๒. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีสวนรวมของ
ประชาชน สภาผูแทนราษฎร ควรจัดกิจกรรมหรือดําเนินงานเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนและภาคสื่อมวลชนอยางไรบาง

- ควรจัดอบรม รณรงค ใหความรูกับประชาชนทุกภาคสวน ตลอดจนจัดทําหลักสูตร
การเรียนการสอนที่เปนระบบใหกับภาคประชาชนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหประชาชนไดเขาใจบทบาท
หนาที่ สิทธิของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การยอมรับเสียงขางมากอยางมีน้ําใจนักกีฬา
ตลอดจนความรูดานกฎหมายพลเมือง กฎระเบียบของสังคม รวมถึงการตรวจสอบการทํางาน
ของนักการเมือง การตรวจสอบการคอรัปชั่นอยางนอยปละ ๑ – ๒ ครั้ง อยากใหมีการจัดอบรมสัมมนา
มากกวา ๑ วัน และจัดใหมีความตอเนื่อง โดยเนนใหประชาชนมีสวนรวมดวย เพ่ือใหประชาชน
สามารถนําความรูไปแกไขปญหาในชุมชนได และควรมีการจัดสัมมนาเพ่ือสรางความเขาใจและติดตาม
ประเมินผลเพ่ือตอยอด ควรมีการจัดนิทรรศการใหความรูรวมดวย ควรมีการเผยแพรขอมูล ความรู
ในรูปซีดีและทางสื่อตาง ๆ
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- การออกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับภูมิภาค เปนสิ่งที่ดีทําใหเกิดการเรียนรู
และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แตควรมีบอยครั้งมากขึ้น และใหมีความหลากหลายของกลุมอาชีพ
เขาถึงกลุมปญหา เขาใจปญหา เพราะจะไดทราบขอมูลที่แทจริงและจะไดแกปญหาไดอยางถูกจุด
และควรมีการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนบาง

- คณะกรรมาธิการ ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือแนวคิดในการเปดโอกาสให
ภาคประชาชนไดเขามาแสดงความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการ โดยกําหนดระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนไมต่ํากวาระดับการเขามาเกี่ยวของซึ่งควรจัดตั้งคณะทํางานสวนภาคประชาชน
ดําเนินการประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานและชองทางการรับฟงความคิดเห็น
ที่เหมาะสม จากนั้นเปดชองทางการรับฟงความคิดเห็น อาทิ การจัดสัมมนาเฉพาะกลุม การจัดทํา
แบบสอบถามหรือรับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซตและเนนการประชาสัมพันธใหประชาชนกลุมเปาหมาย
รับทราบและเขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึงและตอเนื่อง

- ควรจัดกิจกรรมใหประชาชนมีสวนรวมดําเนินการและขยายไปสูประชาชนใหมี
จํานวนมากและทั่วถึงโดยกระจายไปทุกหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด และใหขอมูลมากกวานี้
โดยจัดสัมมนาทุกเดือน

- จัดกิจกรรม ควรเนนดานวิชาการ ใหความรูตอสื่อมวลชนใหมากที่สุด
- ใหมีการจัดสัมมนาดานวิชาการใหกับประชาชนใหมากๆ และจัดใหความรูกับ

สื่อมวลชน
- จัดกิจกรรมใหความรูกับประชาชน
- จัดสรรงบประมาณเพ่ิมและกระจายออกสูพ้ืนที่ใหมากที่สุด
- ควรสรางเครือขายภาคประชาชนใหมีประสิทธิภาพ
- จัดอบรมใหความรูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- จัดอบรมสัมมนาใหครบทุกหนวย ทุกภาคสวน โดยเฉพาะสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน
- จัดกิจกรรมดานการมีสวนรวม
- สรางจิตสํานึกเรื่องกระบวนการมีสวนรวมกับเยาวชนในระบบโรงเรียน
- สรางจิตสํานึกการมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพของนักการเมืองและสื่อสารมวลชน
- ลงพ้ืนที่ใหเขาถึงประชาชนที่ขาดโอกาสรับรูเหตุการณตางๆ
- สรางความสัมพันธกับประชาชนดวยการจัดสัมมนาเชิงทองเที่ยว
- จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจบทบาทหนาที่อยางตอเนื่อง
- จัดใหมีการเรียนรูทางดานประชาธิปไตย
- จัดกระบวนการคิดของประชาชน
- ตั้งศูนยประสานงานยอยแตละอําเภอ
- จัดใหจังหวัดคัดเลือกผูทํางานดานสื่อเขามามีสวนรวมเปนคณะอนุกรรมาธิการ
- ตั้งคณะกรรมการรวมกันตรวจสอบการดําเนินการและการบริหารจัดการทั้งภาครัฐ

การเมือง ทุกโครงการ
- ควรสงเสริมใหเกิดองคกรภาคประชาสังคม องคกรทองถิ่น ใหเปนองคกรของ

ประชาชนอยางแทจริง
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- ควรปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางมีเกียรติภูมิ
และศักดิ์ศรี

- เรงปฏิรูปการเมืองใหเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง กระจายอํานาจใหประชาชน
มีอํานาจและเกิดความเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได มีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็งและมีพลัง

- สื่อควรมีความเปนกลาง มีจรรยาบรรณ โดยเฉพาะวิทยุชุมชน ควรมีการควบคุมดูแล
จัดระเบียบใหมีการเสนอขอมูล ขาวสารอยางมีสาระและสรางสรรค ไมเพียงจัดแคเปดเพลง
รับโทรศัพท การนําเสนอขาวสารควรตรงกับความเปนจริง และมีการกลั่นกรองกอนนําเสนอ

- มีการจัดทําสื่อออกอากาศทางโทรทัศนใหความรูแกประชาชน โดยเปนสื่อที่เขาใจงาย
- จัดโครงการใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของประชาชน
- อยากใหมีการอบรมผูนาํชุมชนทองถิ่น ผูนํากลุมสตรีทุกจังหวัด
- ประเด็นการตอตานทุจริตคอรัปชั่นขอใหคณะกรรมาธิการดําเนินการใหเต็มรูปแบบ

และใหประชาชนมีสวนรวม
- ควรจัดใหมีหนวยงานระดับจังหวัด หรือมีการตั้งศูนยเพ่ือเผยแพรความรู อบรม

แนะนําขอกฎหมาย ตลอดจนสงเสริม ปลูกฝงประชาชนใหตระหนัก เกิดความเขาใจและมีสวนรวม
อยางแทจริงใหเกิดความตอเนื่อง และไดผลในระยะยาว

- เปนสื่อกลางที่จะชวยประสานความรวมมือระหวางประชาชนไปยังรัฐมนตรี รัฐบาล
และหนวยงานตางๆ เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนเปนกระบอกเสียงใหแกประชาชน

- ใหจัดสรรงบประมาณเพ่ือนําไปพัฒนาความรู ความเขาใจ ดานการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน

- รวบรวมประเด็นปญหาและขอเรียกรองของประชาชน เพ่ือนําไปผลักดันออกเปน
กฎหมาย

- จัดกิจกรรมในดานตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางทั่วถึง เชน เวทีสาธารณะ
- สรางเครือขายภาคประชาชน
- เปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน
- นําผลที่ไดจากการทํากิจกรรมตาง ๆ นําไปสรุปทําเปนนโยบายที่สามารถนําไปปฏิบัติ

ไดจริงและเรงแกปญหาโดยเร็ว
- จัดเวทีใหประชาชนไดแลกเปลี่ยนและเสนอแนะความคิดเห็น
- ควรจัดอบรม รณรงค ใหความรูกับประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดเขาใจบทบาทหนาที่

สิทธิของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
- เผยแพรความรูและขอมูลขาวสารตางๆ ผานสื่อสาธารณะ เชน โทรทัศน วิทยุ และ

อินเตอรเน็ต
- จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความสามัคคีของคนในสังคม
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการจัดตั้งเครือขาย และสรางเครือขาย

ภาคประชาชนเพ่ือกระจายความรู
- ควรเพ่ิมวันสัมมนาใหมากขึ้น เพ่ือผูอบรมไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
- ควรจัดใหมีหอประชาชนตามชุมชน หรือเปนหนวยยอยจากรัฐสภาในชุมชน
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- ชวยแกไขกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล แตงตั้งผูนําชุมชน ผูนําชุมชน
ควรมาจากการเลือกตั้ง

- ควรจัดอบรมใหกับนักการเมืองทุกระดับเพ่ือใหเกิดความสามัคคี
- อยากใหคณะกรรมาธิการมีความเขาใจและเขมแข็ง ที่จะแกปญหาไดจริงๆ

อยาเพียงแตจัดกิจกรรมแลวเอาขอมูลไปเฉยๆ
- ควรปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย และ

สงเสริมใหเด็กนําไปบอกตอกับผูปกครอง
- ใหจัดกิจกรรมอมรมตามโครงการพัฒนาการเมืองอยางตอเนื่อง ทุกชวงอายุ

ตามสถานศึกษาตาง ๆ
- ใหความรู เ รื่ องประวัติความเปนมาของประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข
- ควรออกเปนกฎหมายควบคุมนักการเมืองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ทั้งดานการเมือง การสื่อสารมวลชน หรือการมีสวนรวมของประชาชนใด ๆ ก็ตาม
- ควรใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกเรื่อง ใหมากที่สุด

ประเด็น ๓ ขอเสนอแนะอื่น ๆ
- ตองปลูกฝงความรับผิดชอบและวินัยของคนใหเพ่ิมมากขึ้น
- ใหประชาชนมีสวนรวมในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทํางานทุกเรื่องและ

ทุกโครงการ
- ดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง รัฐสภาตองเรงสรางคุณธรรมและ

จริยธรรม ความมีวินัยอยางเขมงวด เพ่ือใหนักการเมืองเปนความหวังของประชาชน และชาติบานเมือง
ไดอยางแทจริง

- สรางคานิยมใหม ไมสงเสริมการทุจริตคอรัปชั่น มีความกลาหาญที่จะขจัดคนไมดี
ไมใหสรางความหายนะตอสังคม

- เรงปฏิรูปประเทศ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมใหเกิดความเสมอภาค
เปนธรรมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เปนสังคมอยูดีมีสุข มีชาติศาสนา พระมหากษัตริย
อยางมั่นคง

- ควรมีการสรางเครือขายตรวจสอบการทํางานของรัฐใหมากขึ้น
- อยากใหนักการเมืองเปนตัวอยางที่ดีแกประชาชนในดานตางๆ มีความสามัคคี

รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ทํางานเพ่ือประเทศชาติอยางแทจริง ไมทุจริตคอรัปชั่น โปรงใส
ตรวจสอบได

- ควรมีบทลงโทษนักการเมืองที่ทุจริตคอรัปชั่นใหหนัก
- สงเสริมใหเยาวชนและผูที่ติดยาเสพติดไดมีงานทํา เพ่ือจะไดหางไกลจากยาเสพติด



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๒๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

การพัฒนาประชาธิปไตย นอกจากจะใหความรูกับประชาชนดวยการพัฒนาการศึกษา
ดูแลประชาชนใหอยูดีกินดีโดยพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่งคั่ง ตลอดจนพัฒนาระบบการเมือง
และสังคมใหมีความมั่นคงแลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งถือวาเปนหัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตย
ใหมีความเขมแข็ง คือ ตองทําใหภาคประชาสังคมมีความเขมแข็งโดยการสงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองและการบริหารนโยบายของภาครัฐ รวมทั้งมีสวนรวม
ในการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนหลายระดับ
ไดแก การใหขอมูลแสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ และติดตาม
ตรวจสอบควบคุมโดยประชาชน ดังจะเห็นวาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ไดบัญญัติใหสิทธิประชาชนไวหลายมาตรา อาทิเชน มาตรา ๕๗ ไดบัญญัติรับรองใหประชาชนมีสิทธิ
ที่จะไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
ที่อาจมีผลกระทบตอตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ มาตรา ๘๗ ไดบัญญัติใหตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและทองถิ่น และสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะ มาตรา ๖๗ บัญญัติใหสิทธิประชาชนในการอนุรักษ บํารุงรักษาและ
ไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ในกรณีการดําเนินโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชน กําหนดให
ตองมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนผูมีสวนไดเสีย เปนตน

แมในรัฐธรรมนูญจะบัญญัติรับรองสิทธิใหกับประชาชนในเรื่องการมีสวนรวมไวมากมาย
ก็ตาม แตในขอเท็จจริงกลับพบวาการมีสวนรวมของประชาชนที่แทจริงยังมีไมมากนัก ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากหลายประการ ไดแก ประชาชนไมสนใจเพราะยังไมเห็นประโยชนในการเขามามีสวนรวม
ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนยังขาดความชัดเจนอันเนื่องมาจากตัวองคกรของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ และความไมชัดเจน
ของกฎ ระเบียบตาง ๆ ซึ่ งลาสมัยไมสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน รวมทั้งภาครัฐยังเห็นวา
การดําเนินการเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนมีขอยุงยากและทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน
จึงจัดทําเรื่องดังกลาวแตเพียงรูปแบบเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย โดยไมไดมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชน
เขามามีสวนรวมอยางแทจริง ปญหาที่ตามมาจึงพบวามีเหตุการณประทวงคัดคานโครงการจาก
ภาคประชาชนหลายครั้ง ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่ภาครัฐไมไดใหขอมูลและไมไดใหประชาชน
เขามามีสวนรวมรับรูตั้งแตเริ่มตนโครงการ

จากสภาพปญหาการมีสวนรวมของประชาชนดังกลาว จึงจําเปนที่จะตองมีมาตรการ
เพ่ือเรงแกไขปญหาดังกลาว ดังนี้

๑. ออกเผยแพรใหความรูและกระตุนเตือนจิตสํานึกทั้งสวนของภาคประชาชน เจาหนาที่
ของรัฐ และภาคเอกชน โดยออกเผยแพรใหความรูกับประชาชนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ
การมีสวนรวมของประชาชน สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย ชองทางในการเขามามีสวนรวมและ



๑๒๖ | การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

การรับรูขอมูลขาวสาร กระตุนจิตสํานึกใหประชาชนมีความตื่นตัวในการเขามามีสวนรวมตามชองทาง
ของกฎหมาย กระตุนจิตสํานึกใหเจาหนาที่ของรัฐเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน
และเต็มใจที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวม

๒. บูรณาการหนวยงานผูรับผิดชอบดานการมีสวนรวมของประชาชน บูรณาการกฎหมาย
และระเบียบวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งมีอยูมากมายในหนวยงานตางๆ ทั้งนี้เพ่ือเกิด
ความชัดเจนในการดําเนินงานของหนวยงานและไมกอใหเกิดความสับสนกับประชาชน

๓. ออกกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ชัดเจนในการใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอตน
หรือชุมชนทองถิ่น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือให
ประชาชนทราบหลักเกณฑและวิธีการที่ชัดเจนในการเขามามีสวนรวมอันจะสามารถใชสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญไดอยางมีประสิทธิผล และเพ่ือใหหนวยงานของรัฐสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๒๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ ๕ ภูมิภาค

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๕ ภูมิภาค
เรื่อง “เปดกระบวนทัศนใหม : พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวมของประชาชน”

ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕



๑๒๘ | การจัดสมัมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๕ ภูมิภาค
เรื่อง “เปดกระบวนทัศนใหม : พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวมของประชาชน”

ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๒๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๕ ภูมิภาค
เรื่อง “เปดกระบวนทัศนใหม : พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวมของประชาชน”

ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕



๑๓๐ | การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๕ ภูมิภาค
เรื่อง “เปดกระบวนทัศนใหม : พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวมของประชาชน”

ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๓๑

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๕ ภูมิภาค
เรื่อง “เปดกระบวนทัศนใหม : พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวมของประชาชน”

ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕



๑๓๒ | การจัดสมัมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๕ ภูมิภาค
เรื่อง “เปดกระบวนทัศนใหม : พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวมของประชาชน”

ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๓๓

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๕ ภูมิภาค
เรื่อง “เปดกระบวนทัศนใหม : พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวมของประชาชน”

ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕



๑๓๔ | การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๕ ภูมิภาค
เรื่อง “เปดกระบวนทัศนใหม : พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวมของประชาชน”

ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๓๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๕ ภูมิภาค
เรื่อง “เปดกระบวนทัศนใหม : พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวมของประชาชน”

ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕



๑๓๖ | การจัดสมัมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๕ ภูมิภาค
เรื่อง “เปดกระบวนทัศนใหม : พัฒนาประชาธิปไตย หัวใจคือการมีสวนรวมของประชาชน”

ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๓๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การสัมมนา
เรื่อง “แนวทางการพัฒนากระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบการมีสวนรวม

ของประชาชน ตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”
วันจันทรท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
---------------------------------------------

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
สภาผูแทนราษฎร จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางพัฒนากระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
แบบการมีสวนรวม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” ในวันจันทรที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๐ ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระดมความคิดเห็นจากประชาชนผูมีสวนไดเสียจากการพัฒนาโครงการ
ผูดําเนินโครงการ หนวยงานผูรับผิดชอบพิจารณาอนุมัติและอนุญาตโครงการ รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ เพ่ือรวมกันบูรณาการกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาชน โดยใหประชาชน
มีสวนรวมอยางมีคุณภาพ และพัฒนากระบวนการรับฟงความคิดเห็นโดยใหประชาชนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางแทจริง อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศ
ที่ย่ังยืนตอไป
ผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวยภาคสวนตาง ๆ ดังน้ี

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
หนวยงานผูบังคับใชระเบียบ กฎหมาย ในการจัดรับฟงความคิดเห็น หนวยงานผูออกใบอนุญาตหรือ
อนุมัติโครงการ หนวยงานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน คณะกรรมการผูชํานาญการ (คชก)



๑๓๘ | การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

ผูดําเนินโครงการ เครือขายภาคประชาชนผูมีสวนไดเสีย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สื่อมวลชน และประชาชนผูสนใจทั่วไป

วิทยากรผูดําเนินรายการและอภิปราย มีดังน้ี
๑. นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ
๒. นายจิรชัย  เชาวลิต ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาความย่ังยืนทองถิ่นไทย
๓. ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา
๔. นางสุนี  ไชยรส รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๓๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

ผลการสัมมนา
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดอภิปรายแนวทางการพัฒนากระบวนการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนแบบการมีสวนรวมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี

การแกงแยงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีบุคคลบางกลุมตองการเขาไปครอบครอง
ดําเนินโครงการพัฒนาในทรัพยากรของสวนรวมหรือซึ่งผูอื่นครอบครองอยู และมีการกําหนดมาตรการ
เยียวยาผลกระทบจากโครงการ ซึ่งผูไดรับผลกระทบไมพึงพอใจ รวมทั้งใหขอมูลที่ไมครบถวน ทําให
เกิดปญหาการตอตานโครงการพัฒนาตาง ๆ เกิดขึ้นในสังคมไทย กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
จึงเกิดขึ้นมา เพ่ือแกไขปญหาการจัดสรรผลประโยชน การใหขอมูลที่ไมถูกตอง และความสัมพันธที่ไมดี
ระหวางเจาของโครงการ ผูตอตานโครงการ และภาคราชการ โดยการแกไขปญหาดังกลาว ทุกภาคสวน
ตองยอมรับวา โครงการจะเกิดขึ้นได ตองเกิดการยอมรับนับถือและไววางใจซึ่งกันและกัน

การมีสวนรวมของประชาชนจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับสถานการณทางการเมือง กลาวคือ
หากประเทศเปนเผด็จการ จะใชวิธีการสั่งการ แตปจจุบันการตอสูของภาคประชาชนไดกาวมาไกล
จนกระทั่ งมีแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ซึ่งแนวคิดนี้ ไดรับการยอมรับของสังคม
โดยมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายตาง ๆ บัญญัติรองรับ

ปญหาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน บางครั้งเกิดจากกระบวนการทํางานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน การทํางานของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ไมไดลงไป
ดูพ้ืนที่จริง เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาการพิจารณาที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งทําใหกระบวนการ
ไมถูกตองตามขอเท็จจริง ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ หนวยงานที่เกี่ยวของในโครงการ ไมไดใหขอมูล
ที่เปนจริงและครบถวนกับประชาชน ทั้งที่บางโครงการมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวของกับหลายสวน
แตรัฐเลือกที่จะใหขอมูลเพียงบางสวน นอกจากนี้ มีปญหาเจาหนาที่ของรัฐวางเฉย ไมทํางานในเชิงรุก
ไมมีความแข็งแกรง ซึ่งหัวใจสําคัญในการแกไขปญหาและลดความขัดแยง คือ หนวยราชการตองมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนผูมีอํานาจในการอนุญาต กํากับดูแล และตรวจสอบโครงการตาง ๆ

พัฒนากระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยการสงเสริมใหภาคประชาสังคม
มีความเขมแข็งถือวาเปนขอดี เพราะเปนเครือขายที่จะชวยสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น
เจาของโครงการและภาคราชการ ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีกับเอ็นจีโอ แกนนํา และชาวบานที่ออกมา
ประทวงคัดคาน ไมควรมองบุคคลดังกลาววาเปนศัตรู เนื่องจากทุกภาคสวนมีสิทธิที่จะแสดงความคิด
ที่แตกตาง ซึ่งจะชวยใหเกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพได นอกจากนี้การพัฒนาโดยบูรณาการการทํางาน
ทุกภาคสวน ไดแก พัฒนากฎหมาย พัฒนาหนวยงานของรัฐ รวมถึงเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ และพัฒนา
ประชาชน จะชวยใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในโครงการพัฒนาตาง ๆ
ประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ นําไปสูการใชทรัพยากรไดอยางคุมคา ลดผลกระทบ และสราง
ความไววางใจซึ่งกันและกันได



๑๔๐ | การจัดสมัมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

เครือข ายประชาชนผู มีสวนได เสียจากการพัฒนาโครงการ ได ร วมอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี

๑. กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในปจจุบันยังเปนเพียงพิธีกรรมที่ทําเพ่ือ
ใหเสร็จตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ผูดําเนินโครงการไมไดนําเอาความคิดเห็นและขอกังวลของประชาชน
ที่ไดแสดงความคิดเห็นไปพิจารณา และไมมีการชี้แจงสูสาธารณชนวาจะแกไขปญหา ขอกังวล
ของประชาชนอยางไร รวมทั้งกระบวนการรับฟงความคิดเห็นไมไดใหสิทธิในการตัดสินใจกับประชาชน
อํานาจในการอนุมัติ อนุญาตโครงการเปนของหนวยงานราชการ

๒. การแกไขปญหาในพ้ืนที่ชุมชน หนวยงานของรัฐควรนําภูมิปญญาชาวบานเขามาชวย
แกไขปญหา และสรางกระบวนการเรียนรูและรับรูใหกับประชาชน เพราะปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
เกิดจากประชาชนไมมีองคความรู

๓. การกําหนดโครงการของภาคราชการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตาง ๆ ของประเทศ สิ่งสําคัญที่สุด
คือ ความตองการของประชาชนในพ้ืนที่วาตองการจะพัฒนาพ้ืนที่ของตนไปในทิศทางใด เพราะแมจะ
สรางกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนไวดเีพียงใดกต็าม แตถาไมตรงกับความตองการของประชาชน
จะทําใหเกิดความขัดแยงและทําใหโครงการไมประสบผลสําเร็จ เชน ถาประชาชนในชุมชนกําหนด
ทิศทางการพัฒนาวาตองการเปนแหลงเกษตรกรรม หรือแหลงผลิตอาหาร แตภาคราชการจะตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ดังกลาว ซึ่งขัดกับทิศทางการพัฒนาของชุมชน ความขัดแยงก็จะเกิดขึ้น ดังนั้น
การศึกษาทิศทางการพัฒนาในพ้ืนที่จึงมีความจําเปนและสําคัญมาก เพราะคือรากเหงาของปญหา
การแกไขปญหาจึงไมใชเพียงการออกแบบเทคนิคกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใหดีเทานั้น



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๔๑

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การสัมมนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนากระบวนการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน
แบบการมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”

วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ อาคารรัฐสภา ๒



๑๔๒ | การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๔๓

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การเดินทางไปศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง

การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน



๑๔๔ | การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๔๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การศึกษาดูงานภายในประเทศ



๑๔๖ | การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๔๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธกิารการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน

ระหวางเดือนตลุาคม ๒๕๕๔ – เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

วัน / เดือน / ป เรื่อง สถานท่ี

ระหวางวันท่ี
๒๔ – ๒๕

พฤศจิกายน
๒๕๕๔

กรณีปญหาราษฎรไดรบัผลกระทบ
จากการกอสรางเขื่อนน้ําอนู จังหวัดสกลนคร

เพ่ือรับฟงปญหาและอุปสรรค
ในการจายคาชดเชยจากการดําเนินโครงการ

กอสรางเขื่อนน้าํอูน

อําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร

วันจันทรท่ี ๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๔

การดําเนนิงานของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร

ระหวางวันท่ี
๒๘ – ๓๑
มกราคม
๒๕๕๕

การสงเสริมการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในจังหวัดแมฮองสอน

จังหวัดแมฮองสอน

วันศุกรท่ี ๑๖
มีนาคม ๒๕๕๕

การมีสวนรวมของประชาชนในการกอสราง
สวนสตัวเขาสวนกวางและการมีสวนรวม

ของประชาชนในการอนุรกัษอุทยานแหงชาติ
ภูเกา – ภูพานคํา

อําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน

ระหวางวันท่ี
๑๘ – ๑๙

มีนาคม ๒๕๕๕

การสงเสริมการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในจังหวัดสรุาษฎรธานี

จังหวัดสุราษฎรธานี



๑๔๘ | การจัดสมัมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๔๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การศึกษาดูงานกรณีปญหาราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนนํ้าอูน
ณ สํานักงานโครงการชลประทานเขื่อนนํ้าอูน ตาํบลแร อําเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร

วันศุกรท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผูเขารวมประชุม
๑) นายพัณณเดชณ  ศรีจันทร รองผูวาราชการจงัหวัดสกลนคร
๒) นายไพบูลย  อยูมั่น หัวหนาฝายจัดหาที่ดนิ ๕

ผลการศึกษาดูงาน
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ

การมีสวนรวมของประชาชน สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓/๒ สมัยนายไกรศักดิ์  ชุนหะวัณ เปนประธาน
คณะกรรมาธิการ ซึ่งเคยมีการพิจารณาและไดมีการติดตามความคืบหนามาอยางตอเนื่อง ดังนี้

จากกรณีที่นายวันชนะ  เข็มรัตน ไดมีหนังสือรองเรียน ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔
ตอประธานสภาผูแทนราษฎรเพ่ือขอใหแกไขปญหาราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูน
ที่ตกคางโดยเรงดวน สํานักประธานและสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดสงเรื่องรองเรียน
ดังกลาวมายังกลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ เพ่ือพิจารณา

ในสมัยนายไกรศักดิ์  ชุนหะวัณ เปนประธานคณะกรรมาธิการ ไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
เรื่ องดั งกลาว จํานวน ๕ ครั้ ง มีการเชิญผูแทนจากหนวยงานที่ เกี่ ยวของ อาทิ เชน ผูแทน
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนจากจังหวัดสกลนคร นายวันชนะ  เข็มรัตน ผูแทนประชาชน
ผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูน และประชาชนผูไดรับผลกระทบฯ จํานวนหนึ่ง
เขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการไดเดินทางไปศึกษาดูงานการดําเนินการแกไข
ปญหาผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูน ณ สํานักงานโครงการชลประทานเขื่อนน้ําอูน
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

จากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ในสมัยชุดที่ ๒๓/๒ คณะกรรมาธิการไดมีหนังสือ
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี และแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือขอใหพิจารณาทบทวนการอนุมัติ
คาชดเชยใหแกราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โดยขอใหแกไข
ปญหากรณีที่ราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูนที่ยังตกคางไมไดรับเงินคาชดเชย
โดยเร งดวนและในการประชุมคณะกรรมาธิการชุดที่ แลว เมื่ อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔
คณะกรรมาธิการไดมีการพิจารณาความคืบหนาการแกไขปญหาผูไดรับผลกระทบจากการกอสราง
เขื่อนน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โดยมีผูแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายวันชนะ  เข็มรัตน
และประชาชนผูไดรับผลกระทบฯ เขารวมประชุม ในการประชุมดังกลาว ผูแทนจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดรายงานจํานวนรายชื่อของผูไดรับผลกระทบฯ ที่ตองจายคาชดเชย จากที่ไดมีการ
ตรวจสอบแลวมีทั้งสิ้น ๓,๓๕๑ ราย ไดมีการจัดสรรที่ดินใหแลว ๑,๑๑๕ ราย และมีการจายคาชดเชย
แทนการจัดสรรที่ดิน จํานวน ๑๕ ไร ในอัตราไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๑
จํานวน ๘๙๔ ราย ครั้งที่ ๒ จํานวน ๘๘๘ รายครั้งที่ ๓ จํานวน ๑๗๙ ราย แตมีราษฎรที่ตกคางยังไมได



๑๕๐ | การจัดสมัมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

รับเงินคาชดเชยมารองขอเพ่ิมเติมอีก กรมชลประทานรวมกับกรมประชาสงเคราะห จึงไดตรวจสอบ
เรื่องดังกลาวอีกครั้ง และสงเรื่องไปยังคณะกรรมการรวมระหวางภาคราชการและผูแทนเกษตรกร
ที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของรัฐเพ่ือตรวจสอบรวมกัน โดยเสนอไปยังกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เ พ่ือพิจารณาการจายคาชดเชย ครั้ งที่ ๔ อีกจํานวน๕๗๘ ราย และไดมีการเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติแลวในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

ในการประชุมดังกลาว นายวันชนะ  เข็มรัตน ผูแทนประชาชนผูไดรับผลกระทบจาก
การกอสรางเขื่อนน้ําอูนและประชาชนผูไดรับผลกระทบฯ จํานวนหนึ่ง เห็นวาจํานวนเงินคาชดเชยแทน
การจัดสรรที่ดิน จํานวน ๑๕ ไร ในอัตราไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตอครอบครัวนั้น
เปนจํานวนที่นอยเกินไปและไมเปนธรรมกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบฯ โดยเห็นวาควรจาย
ตามราคากลางที่กรมธนารักษพ้ืนที่จังหวัดสกลนครไดรวมประชุมกับราษฎรที่ไดรับผลกระทบฯ
ในอัตราไรละ๓๙,๖๐๐ บาท ซึ่งเปนราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม แตหากรัฐบาลจะจายคาชดเชย
ในอัตราดังกลาวขางตน ในชั้นนี้ประชาชนยินดีรับไปกอน แตยังคงขอสงวนสิทธิที่จะเรียกรองในอัตรา
ไรละ ๓๙,๖๐๐ บาท ซึ่งหากไดรับตามที่เสนอ ประชาชนจะยุติการเรียกรอง และขอใหบันทึกไว
เปนขอเรียกรองที่จะตองเรียกรองกันตอไป

ความเห็นของคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการเห็นวา เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในเบื้องตน

ขอใหประชาชนรับขอเสนอที่รัฐบาลเสนอใหไปกอน เพ่ือใหประชาชนจํานวน ๕๗๘ ราย ไดรับเงิน
คาชดเชย ตามมติของคณะรัฐมนตรี และขอใหกรมชลประทานเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติตาม
เสนอไปกอน สวนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการจะรับขอเสนอของประชาชน และ
ชวยประสานงานผูเกี่ยวของเพ่ือใหการดําเนินการเร็วย่ิงขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีการยุบสภาผูแทนราษฎร เรื่องดังกลาวจึงไมมี
การพิจารณา ตอมานายวันชนะ  เข็มรัตน ไดมีหนังสือรองเรียนตอประธานสภาผูแทนราษฎร
ลงวันที่๘ กันยายน ๒๕๕๔ ขอใหแกไขปญหาราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูน
ที่ตกคางโดยเรงดวน

ประธานสภาผูแทนราษฎร ไดสงเรื่องมายังคณะกรรมาธิการเพ่ือใหพิจารณาคณะกรรมาธิการ
จึงไดเดินทางศึกษาดูงานและรวมประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในวันศุกรที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ณ สํานักงานโครงการชลประทานเขื่อนน้ําอูน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนครโดยมีผูแทนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเขาประชุม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

การศึกษาดูงานกรณีปญหาราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนนํ้าอูน ณ สํานักงาน
โครงการชลประทานเขื่อนนํ้าอูน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

๑. เรื่องเดิม
โครงการเขื่อนน้ําอูน จังหวัดสกลนคร เปนชลประทานขนาดใหญ กอสรางเมื่อป ๒๕๑๑

แลวเสร็จและเริ่มเก็บกักน้ําเมื่อป ๒๕๑๖ กรมชลประทานไดดําเนินการจายเงินคาทดแทนทรัพยสิน
ใหแกราษฎรที่ไดรับผลกระทบทุกรายครบถวนถูกตองแลว การจัดสรรที่ดินแปลงอพยพใหแกราษฎร
ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูน กรมประชาสงเคราะห (เดิม) เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
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๒. สภาพปญหา
การจัดสรรที่ดินใหแกผูไดรับผลกระทบ กรมประชาสงเคราะห (เดิม) ดําเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรี โดยกอตั้งเปนนิคมสรางตนเองลําน้ําอูน จังหวัดสกลนคร และสามารถดําเนินการจัดสรรที่ดิน
(ที่ทํากิน ๑๓ ไร+ที่อยูอาศัย ๒ ไร) ใหแกราษฎรที่ไดรับผลกระทบเพียง ๑,๑๑๕ ราย จากบัญชีราษฎร
ที่ไดรับผลกระทบทั้งหมด จํานวน ๓,๓๕๑ ราย จึงทําใหเกิดปญหาการเรียกรองจากราษฎรเรื่อยมา

๓. ผลการดําเนินการท่ีผานมา
๓.๑ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงและหาแนวทางชวยเหลือราษฎร โดยมีผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนประธานคณะกรรมการ และตัวแทนราษฎรรวมเปนกรรมการ แตในระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ ลงมติเห็นชอบ
หลักเกณฑการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนสรุปวาจะไมมีการจายคาชดเชย
ซ้ําซอนหรือยอนหลัง

๓.๒ เมื่อป ๒๕๔๒ สํานักนายกรัฐมนตรี ไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับราษฎรพบวามีผู ไดรับผลกระทบและยังไมไดรับการชวยเหลือ จํานวน ๑,๐๐๓ ราย
แตในขณะนั้นมารายงานตวัเพียง ๘๙๖ ราย จึงสงบัญชีรายชื่อดังกลาวมาใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เพ่ือพิจารณาใหการชวยเหลือสวนที่เหลืออีก ๑๐๗ ราย หากมารายงานตัวเมื่อใดก็จะสงใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ตอไป (ภายหลังพบวาในกลุม ๘๙๖ ราย มีรายชื่อซ้ําจึงเหลือ ๘๙๕ ราย)

๓.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาดําเนินการชวยเหลือโดยให สปก. ตรวจสอบ
หาที่ดินเพ่ือนํามาใชจัดสรร แตไดรับรายงานวาไมมีที่ดินแปลงวางที่จะนํามาจัดสรรใหแกราษฎรกลุมนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงมอบใหกรมชลประทานนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติในหลักการ
ใชจายเงินชดเชยเพ่ือจัดหาที่ดินเปนกรณีพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินใหแกราษฎรผูไดรับผลกระทบ
จากการกอสรางเขื่อนน้ําอูน

๓.๔ คณะรัฐมนตรีไดประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ลงมติเห็นชอบในหลักการ
ที่ใหความชวยเหลือราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูนและใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไปพิจารณาทบทวนความจําเปนเหมาะสมของแนวทางการชวยเหลือราษฎรอีกครั้ง

๓.๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให สปก. จัดหาที่ดิน
สวนที่เกินสิทธิจากผูถอืครองทําประโยชนในที่ดินเดิม และสวนที่ผูถือครองทําประโยชนในที่ดินเดิมที่ไมมี
คุณสมบัติที่จะไดรับการจัดที่ดินใหไดตามกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดินฯ จังหวัดสกลนคร มาจัดให
แกราษฎรผูไดรับผลกระทบ จํานวน ๘๙๕ ราย ๆ ละ ๑๕ ไร และอนุมัติใชเงินงบประมาณ (งบกลาง)
เพ่ือจายเปนคาชดเชยการสูญเสียโอกาสการทําประโยชนในที่ดินในอัตราไรละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๖ จังหวัดสกลนคร ไดมีหนังสือ ที่ สน ๐๐๐๕/๑๔๘๕๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
รายงานใหกระทรวงเกษตรฯ ทราบวาไดรับหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๔๗ จากตัวแทนของราษฎร
สรุปความวาไดสอบถามราษฎรผูไดรับผลกระทบทุกรายแลว (๘๙๕ ราย) ปรากฏวาราษฎรที่ไดรับ
ผลกระทบจํานวน ๘๕๔ ราย ขอรับเปนเงินไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท แทนที่ดินที่ สปก. จะจัดหาให
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สวนราษฎรที่ไดรับผลกระทบ จํานวน ๔๑ ราย จะขอรับเงินไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท ตามที่เคยเสนอ
คณะรัฐมนตรี

๓.๗ คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๔๗ รับทราบผลการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ทั้งนี้ ใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณ รับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการดวยวา “การจายเงินชดเชยกรณีนี้
ใหยึดหลักการที่จะจาย ในอัตราไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการ
โดยใชงบปกติของ ส.ป.ก.”

๓.๘ ภายหลังจากที่ทางราชการไดจายเงินชดเชยพิเศษใหแกราษฎรกลุม ๘๙๔ ราย
เรียบรอยแลว ทั้งนี้มีตัวแทนราษฎรกลุมตาง ๆ มาย่ืนเรื่องขอใหจังหวัดสกลนคร, กรมชลประทาน,
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือขอใหพิจารณาชวยเหลือ
ผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูน ดังนี้

๑) กลุมที่ไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินไปแลว จํานวน ๘๙๔ ราย
ซึ่งรับเงินชดเชยพิเศษไปแลว รายละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (อัตราไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๕ ไร)
แตเรียกรองขอรับเปนเงินชดเชยพิเศษเพ่ิมเติม

๒) กลุมที่ยังไมไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินที่เคยผานการตรวจสอบ
จากสํานักนายกรัฐมนตรี และราษฎรกลุม ๙๗๑ ราย จังหวัดสกลนครไดมีคําสั่ง ที่ ๑๑๑๕/๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และที่ ๔๖๐๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แตงตั้ง
คณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงและหาแนวทางชวยเหลือ

๓.๙ ผลการตรวจสอบของคณะทํางาน จากคํารองของราษฎร ๑,๕๙๕ ราย พบวา
มีรายชื่อตรงกับบัญชีรายชื่อผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูนของกรมชลประทาน จํานวน
๙๗๑ ราย จึงถือวาเปนผูไดรับผลกระทบที่ควรพิจารณาใหการชวยเหลือตอไป คณะกรรมการฯ
มีมติสมควรใหการชวยเหลือราษฎรกลุม ๙๖๑ ราย (กลุม ๘๗๑ ราย ตรวจสอบแลวพบวาไดรับการ
ชวยเหลือไปแลว ๑๐ ราย) เฉพาะราษฎรที่ไมไดเปนสมาชิกนิคมฯ จํานวน ๗๘๒ รายเทานั้น เนื่องจาก
เห็นวาเปนผูที่ยังไมไดรับการชวยเหลือจากราชการมากอน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีหนังสือ
ที่ กษ ๐๓๐๓/๓๙๙๐ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ขออนุมัติในหลักการใหมีการจายคาชดเชย
เพ่ือจัดหาที่ดินเปนกรณีพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินใหแกราษฎร จํานวน ๘๘๘ ราย (๑๐๖ ราย+๗๘๒
ราย) ในอัตราไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท รายละ ๑๕ ไร เปนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
๑๓๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑

๓.๑๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีหนังสือดวนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๔๙๙๗ ลงวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๑ ขออนุมัติในหลักการใหมีการจายเงินชดเชย เพ่ือจัดหาที่ดินเปนกรณีพิเศษแทน
การจัดสรรที่ดินใหแกราษฎร จํานวน ๑๗๙ ราย ในอัตราไรละ๑๐,๐๐๐ บาท รายละ ๑๕ ไร เปนเงิน
๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๘๕๐,๐๐๐ บาท และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๑

๔. แนวทางแกไขปญหา
เมื่อการจายเงินใหแกราษฎรกลุม ๑๐๖ ราย และกลุม ๙๖๑ ราย เสร็จสิ้นลง ไดมี

ราษฎรที่อางวาตกคางยังไมไดรับการชวยเหลือ (จํานวน ๒,๙๐๐ ราย) มาเรียกรองขอใหจังหวัด
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และกรมชลประทานดําเนินการใหความชวยเหลือ โดยกรมชลประทานไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๒ แจงใหจังหวัดสกลนครทราบวา เห็นดวยที่จะใหมีการชวยเหลือราษฎรที่ตกคางแตแนวทาง
ในการชวยเหลือควรใชแนวทางเมื่อป ๒๕๔๘ คือ ใหจังหวัดสกลนครแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
เพ่ือทําการตรวจสอบสิทธิของราษฎรที่มาย่ืนคํารองในแตละอําเภอวาเปนผูที่มีสิทธิและยังไมเคยไดรับ
การชวยเหลือมากอนใชหรือไม และกรมชลประทานไมขัดของที่จะใหแตงตั้งหัวหนาฝายจัดหาที่ดิน ๕
เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ แตควรใหมีตัวแทนของราษฎรแตละกลุมเขารวมเปนกรรมการดวย การชวยเหลือ
ในครั้งนี้จะตองเปนผูที่มีชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อราษฎรที่ถูกเขตน้ําทวมบริเวณอางเก็บน้ํา
ซึ่งสํานักงานชลประทานที่ ๕ จังหวัดอุดรธานี ไดจัดสงใหแกผูปกครองนิคมสรางตนเองลําน้ําอูน
เมื่อป ๒๕๓๙ จํานวน ๓,๓๕๑ ราย หรือเปนทายาทโดยธรรมของผูที่มีชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อ
ดังกลาว และจะตองเปนผูที่ไมเคยไดรับการชวยเหลือจากทางราชการมากอนหรือไมไดใชสิทธิ
แทนผูที่เคยไดรับการชวยเหลือไปแลวตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผานมา

จังหวัดสกลนคร ไดมีคําสั่ง ที่ ๑๕๑๖๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ แตงตั้ง
คณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงและหาแนวทางชวยเหลือราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการกอสราง
เขื่อนน้ําอูน โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร (นางวิตยา  ประสงควัฒนา) เปนประธานคณะทํางาน
ซึ่งคณะทํางานฯ ไดประชุมหารือ รวม ๘ ครั้ง สรุปไดดังนี้

๑ . บัญชี รายชื่ อราษฎรที่ ถู ก เขตน้ํ าท วมบริ เวณอาง เก็บน้ํ า  จํ านวน ๓,๓๕๑ ราย
ตรวจสอบแลวมีราษฎรที่ถูกเขตน้ําทวมบริเวณอางเก็บน้ํา ตามบัญชีจริง ๓,๒๓๘ ราย

๒. ราษฎรหรือทายาทโดยธรรมของผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางฯ ที่คณะรัฐมนตรี
ไดเคยมีมติใหการชวยเหลือไปแลว และราษฎรผูที่ไดรับผลกระทบที่ยังไมเคยไดรับการชวยเหลือมากอน
รองขอรับการชวยเหลือเพ่ิมจากเดิมไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปนไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท ตามที่ไดเคยย่ืน
เสนอไว เนื่องจากระยะเวลาการชวยเหลือไดลวงเลยมาเปนเวลานาน

๓. มีราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูน แตไมมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อ
ราษฎรที่อยูเขตน้ําทวมบริเวณอางเก็บน้ํา (๓,๓๕๑ ราย) รองขอรับการชวยเหลือเพ่ิมเติม ดังนี้

๓.๑ กลุมราษฎรที่ไดรับผลกระทบที่อยูบริเวณขอบอางเก็บน้ํา
๓.๒ กลุมราษฎรที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งเปนสมาชิกของนิคมสรางตนเองลําน้ําอูน แตยังไมได

รับจัดสรรที่ดินทํากินตามสิทธิรายละ ๑๕ ไร หรือไดรับการจัดสรรยังไมครบตามสิทธิ
จังหวัดสกลนคร ไดมีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๓(๐๕)/๙๒๔๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

แจงผลการดําเนินการแกไขปญหากรณีราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูนที่ตกคาง
ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือพิจารณาดําเนินการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบ ดังนี้

๑. อนุมัติใหมีการจายเงินชดเชยเปนกรณีพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินใหแกราษฎรผูไดรับ
ผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนน้ําอูนหรือทายาทของบุคคลดังกลาวในกรณีที่บุคคลนั้นเสียชีวิต
ตามบัญชีรายชื่อที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการรวมระหวางภาคราชการและผูแทนเกษตร
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ที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการของรัฐ จํานวน ๕๗๘ ราย ๆ ละ ๑๕ ไร ในอัตราไรละ
๑๐,๐๐๐ บาท วงเงิน ๘๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒. แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรร
ที่ดินใหแกราษฎรกลุมนี้และกํากับการจายเงินใหเปนไปอยางถูกตอง เรียบรอย ไมใหเกิดการจายเงิน
ซ้ําซอนดวยวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิหรือทายาทของบุคคลดังกลาว
โดยถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เปนหลักฐานในการจายเงิน

๓. ในการจายเงินใหระบุในเอกสารการจายเงินดวยวา “ขาพเจาตกลงและยินยอมรับเงิน
ชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดิน ในอัตราไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท และจะไมมาเรียกรองขอรับเงินชดเชย
พิเศษเพ่ิมเติมหรือขอรับการชวยเหลืออยางอื่นจากทางราชการอีก”

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. ผูที่มีรายชื่อที่เปนผูมีสิทธิจะไดรับเงินคาชดเชย ขอใหกรมชลประทานผูรับผิดชอบเรงรัด

ใหมีการจายโดยเร็ว
๒. ขอใหสํานักชลประทานที่ ๕ เรงจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ

และใหมารับเงินตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการโดยเร็วถารายใดเขาสูกระบวนการของศาล
ในการพิสูจนสิทธิก็ใหรอคําสั่งศาล สวนรายใดที่ไมมีปญหาก็ใหดําเนินการไปกอนไมตองรอ

๓. สําหรับขอเรียกรองของราษฎรที่ตองการใหทางรัฐบาลอนุมัติการจายเงินใหในอัตราไรละ
๓๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมาธิการจะไดทําหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือขอใหพิจารณา ดังนี้

๑. ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนและมีมติใหมีการจายคาชดเชยพิเศษแทนการจัดสรร
ที่ดินทํากินใหราษฎรจากที่เคยมีมติจัดสรรที่ดินทํากินใหรายละ ๑๕ ไร (ที่ทํากิน ๑๒ ไรที่อยูอาศัย ๓ ไร)
เปนอัตราไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคาที่ดินในปจจุบัน

๒. หากขอเรียกรองตาม (๑) ไดรับการทบทวนก็ขอใหไมตัดสิทธิราษฎรหรือทายาทของ
ผูที่มีสิทธิใหไดรับเพ่ิมอีกไรละ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมาธิการจะไดติดตามการทํางานของ
กรมชลประทาน และการพิจารณาทบทวนของคณะรัฐมนตรีวาจะมีการทบทวนในเรื่องดังกลาวหรือไม
และไดแจงใหผูรองเรียนทราบถึงการดําเนินการของคณะกรรมาธิการ

นายสุคนธ  พลบุบผา / นิติกรชํานาญการ
ผูสรุปผลการศึกษาดูงาน



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๕๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การศึกษาดูงานการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ณ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วันจันทรท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

…………………………………………….

ผูเขารวมประชุม
๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
๒. พันเอก นที  ศุกลรัตน รองประธาน กสทช.
๓. พลโท พีระพงษ  มานะกิจ กรรมการ กสทช.
๔. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสงา กรรมการ กสทช.
๕. นายประเสริฐ  ศีลพิพัฒน กรรมการ กสทช.
๖. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค กรรมการ กสทช.
๗. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.
๘. นางสาวมณีรัตน  กําธรกิจการ เลขานุการ กสทช

ผลการศึกษาดูงาน
คณะกรรมาธิการ ไดมีการติดตามการดําเนินงานของ กสทช. มาโดยตลอด และทราบวา

กสทช. จะมีการจัดประชุมผูประกอบการวิทยุชุมชน จึงไดเดินทางมาศึกษาดูงานเพ่ือรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับความคืบหนาในการดําเนินงานของ กสทช. สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
กสทช. ชุดนี้พ่ึงไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ซึ่งกอนที่จะปฏิบัติหนาที่ไดนั้น

มีหลักในการดําเนินงาน คือ การจัดทําแผนแมบทในการดําเนินงานดานตาง ๆ แบงออกเปน
๑) แผนแมบทการจัดสรรคลื่นความถี่ อยูระหวางการดําเนินการ
๒) แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม อยูระหวางการดําเนินการ
๓) แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซึ่งไดจัดทําฉบับรางขึ้นมาแลว

และผานความเห็นชอบจาก กสทช. ขั้นตอนตอไปคือการจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
สิ่งที่ กสทช. ตองเผชิญเมื่อมารับตําแหนง คือ ปญหาของวิทยุชุมชน รวมถึงสื่อผานเคเบิ้ล

ตาง ๆ จะสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตให ใชคลื่นความถี่  ในชวงตนเดือนมกราคม กสทช.
จึงไดมีการประชุมและมีมติใหมีการขยายระยะเวลาการอนุญาตออกไปอีก ๓๐๐ วัน เพ่ือให กสทช.
มีเวลาในการพิจารณากําหนดแนวทาง หลักเกณฑในการอนุญาต กระบวนการจัดหมวดหมู และ
กระบวนการกํากับดูแล

การขยายระยะเวลาการอนุญาตใหกับสถานีวิทยุตาง ๆ นั้น จะขยายเวลาใหเฉพาะสถานีที่มี
การขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งเปนการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล ของพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ



๑๕๖ | การจัดสมัมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งตามที่ไดสํารวจ พบวามีสถานีวิทยุโทรทัศนที่ไดรับความคุมครองประมาณ
๖,๖๐๐ สถานี

หลังจากมีการบังคบัใชพระราชบญัญตัิองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สถานีวิทยุที่ไมไดลงทะเบียนไว
พบวามี ๗๘๘ สถานีที่สํารวจไดวาผิดกฎหมาย กรณีการตั้งสถานีโดยไมไดรับอนุญาต กสทช.
จะดําเนินการโดยมีหนังสือกลาวโทษไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผลการดําเนินการปจจุบัน มีการ
จับกุมแลว ๒๐ สถานี สวนสถานีอื่น ๆ ไดขึ้นทะเบียนไวเพ่ือสืบสวนสอบสวนตอไป นอกจากนี้ยังมีกรณี
ของสถานีวิทยุที่เปดขึ้นมาในชวงเกิดอุทกภัยโดยไมไดรับอนุญาต แตเปนสถานีที่เปดขึ้นเพ่ือชวยเหลือ
สังคม กสทช. ไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาวและมีมติวาควรชะลอการดําเนินการจับกุม
โดยไดมีหนังสือถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหชะลอการจับกุม สวนสถานีวิทยุใดที่ เคยแจง
ความประสงคขอใบอนุญาตออกอากาศชั่วคราวไวแลว ๖,๖๐๐ สถานี กสทช. ไดแจงใหมาแจง
ความประสงคภายใน ๗๕ วัน ซึ่งขณะนี้ไดดาํเนนิการเสรจ็สิ้นแลว ปจจุบันใน ๖,๖๐๐ สถานีที่ขออนุญาต
ออกอากาศชั่วคราวอยางถูกตอง กสทช. ยังไมสามารถจัดสรรคลื่นความถี่ใหไดทั้งหมด เนื่องจาก
คลื่นความถี่มีไมเพียงพอ ซึ่งการดําเนินงานบริหารคลื่นความถี่นั้น กสทช. จะนํา ๖,๖๐๐ สถานี มาจัด
หมวดหมู เพ่ือการกํากับดูแล ดังนี้ ๑) หมวดหมูการใหบริการชุมชน (ไมแสวงผลกําไรทางธุรกิจ)
๒) หมวดหมูการใหบริการสาธารณะ (ไมแสวงผลกําไรทางธุรกิจ) และ ๓) หมวดหมูการใหบริการธุรกิจ
(ผานกระบวนการประมูล)

การขยายระยะเวลา ๓๐๐ วัน ซึ่ง กสทช. ไดกําหนดขึ้นนั้น จะขยายใหกับกลุมที่ขึ้นทะเบียน
ออกอากาศในสมัย กทช. ไมเกี่ยวของกับแผนแมบท เพ่ือให กสทช. ไดสรางหลักเกณฑในการจัดสรร
คลื่นความถี่ขึ้น วาจะจัดแบงหมวดหมูอยางไร และตองดําเนินการในแตละหมวดหมูอยางไร การเดินทาง
ไปจัดประชุมของ กสทช. ในพ้ืนที่ตาง ๆ เพ่ือเปนการสรางความรูความเขาใจใหสถานีวิทยุตาง ๆ
ตลอดจนเปนการแจงใหทราบวาการดําเนินการใด ๆ กสทช. จะปฏิบัติตามกฎหมายและไมมีการ
เลือกปฏิบัติ

๔. กรณีปญหาวิทยุชุมชนที่ไมอนุญาตใหจดทะเบียนเพ่ิมเติม โดยจะอนุญาตเฉพาะรายเกา
ที่เคยขึ้นทะเบียนไว จะทําใหเกิดการซื้อขายคลื่นความถี่ในราคาสูง แตหากมีการอนุญาตใหจดทะเบียน
เพ่ิมจะชวยแกปญหาการซื้อขายกันได

หากมีสถานีวิทยุเพ่ิมขึ้น ๑ สถานี จะทําใหเกิดปญหา คือ จากเดิม ๑ สถานีจะใชระยะทาง
สงสัญญาณออกอากาศ ๑๐ กิโลเมตร เมื่อมีสถานีเพ่ิมขึ้น ระยะทางในการสงสัญญาณออกอากาศ
จะลดลงเหลือ ๕ กิโลเมตร สงผลใหมีคลื่นแทรกกันเปนจํานวนมาก การขึ้นทะเบียนเปนการจํากัด
จํานวนสถานี  ใหลดลง โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา การออกนโยบายดานเทคนิค
จึงตองมีความละเอียดรอบคอบ ไมเพียงแตทําตามกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. กรณีที่ กสทช. ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางแผนแมบทหรือ
หลักเกณฑตาง ๆ ขอให กสทช. สงรางแผนแมบทหรือหลักเกณฑดังกลาวใหกับคณะกรรมาธิการและ
คณะกรรมาธิการจะขอไปรวมแสดงความคิดเห็นดวย



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๕๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

๒. กรณีการใชคลื่นที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ควรปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย หรือควรมี
การสรางความรูความเขาใจระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคสวนตาง ๆ เพ่ือใหดําเนินการใหถูกตอง

๓. ความรับผิดชอบของสถานีวิทยุในการเสนอขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะกรณีใบประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งใหความสําคัญนอยมาก คณะกรรมาธิการตองการให กสทช. ใหความสําคัญ เพ่ือใหเนื้อหา
สาระที่ออกไปเปนประโยชนกับประชาชน ผูประกาศจึงควรมีใบประกอบวิชาชีพ

๔. การหาแนวทางแกไขและปองกันการซื้อขายคลื่นความถี่วิทยุชุมชน เนื่องจากเมื่อ กสทช.
ไมอนุญาตใหจดทะเบียนใหม จะทําใหเกิดการซื้อขายในราคาสูง กสทช. จึงควรคํานึงถึงและ
ออกมาตรการในการปองกันใหชัดเจน

๕. กสทช. ควรมีการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ทั้ งวิทยุ โทรทัศน  เกี่ยวกับการ
ออกหลักเกณฑตาง ๆ ตลอดจนควรมีการประกาศใหชัดเจนและบอยครั้งมากขึ้น

นางสาวปติกานต  สอนดี / วิทยากรชาํนาญการ
ผูสรุปผลการศึกษาดูงาน



๑๕๘ | การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

การเดินทางศึกษาดูงานการสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ระหวางวันท่ี ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
ณ จังหวัดแมฮองสอน

ผลการศึกษาดูงาน
๑. การเดินทางศึกษาดูงานการสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ณ องคการบริหาร
สวนตําบลถ้ําลอด อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

๑.๑ การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลถ้ําลอดเกี่ยวกับการสงเสริมการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในตําบลถ้ําลอด โดยองคการบริหารสวนตําบลถ้ําลอดไดดําเนินการกิจกรรม
ตาง ๆ ดังนี้

๑) โครงการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการลงคะแนน โดยใหความรู
เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ ขอกําหนด
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพ่ิมเติมและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๖

๒) กิจกรรมการประชาสัมพันธการเลือกตั้งและการใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๕๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

๓) กิจกรรมการเปดโอกาสใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศองคการ
บริหารสวนตําบลถ้ําลอด เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขารับฟงการประชุม
สภาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลถ้ําลอด พ.ศ. ๒๕๕๑

๔) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนระดับตําบล ในการจัดทําประชาคมเพ่ือจัดทํา
และทบทวนแผนพัฒนาสามป โดยไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

๕) การฝกอบรมตามโครงการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและทะเบียน
พาณิชย

๖) โครงการองคการบริหารสวนตําบลถ้ําลอดเคลื่อนที่พบประชาชนประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยจัดทําขึ้นเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
เพ่ือรับทราบปญหาตาง ๆ ของประชาชนในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๗) โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประจําป ๒๕๕๔ โดยจัดฝกอบรมเพ่ือใหความรูแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหาร สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลและผูนําชุมชนตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การบริหารงานและ
เทคโนโลยีตางๆ

๘) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในโอกาสวันสําคัญ อาทิ โครงการ
ปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กิจกรรมประเพณีเขาพรรษา โครงการ
วันผูสูงอายุตําบลถ้ําลอด กิจกรรมประเพณีปใหม กิจกรรมปลูกตนไมในวันแม กิจกรรมตักบาตร
ในวันแม เปนตน โดยองคการบริหารสวนตําบลไดมีการดําเนินการทุกป ซึ่งใชงบประมาณไมมาก
สวนใหญเปนการขอความรวมมือจากประชาชน การปลูกตนไมชาวบานและนักเรียนมาชวยกันปลูก
และดูแลรักษารวมกัน

๑.๒ ปญหาเกี่ยวกับสัญชาติในเขตตําบลถ้ําลอด
ประชาชนที่มาอาศัยอยูตําบลถ้ําลอดสวนใหญเปนชนเผาไทใหญและมูเซอ ซึ่งทางองคการ

บริหารสวนตําบลถ้ําลอดไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๒๓
โดยไดแจงใหประชาชนมาดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยเฉพาะคนที่มาอาศัยอยูกอนป
พ.ศ. ๒๕๒๘ แตปญหาสําคัญที่ยังไมสามารถดําเนินการใหสัญชาติไดคือประชาชนไมใสใจมาดําเนินการ

๑.๓ เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ระเบียบการจายและจํานวนผูสูงอายุในปจจุบัน
การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามนโยบายของรัฐบาล คือ อายุ ๖๐ ป จาย ๖๐๐ บาท อายุ

๗๐ ป จาย ๗๐๐ บาทและอายุ ๘๐ ป จาย ๘๐๐ บาท ตามลําดับ องคการบริหารสวนตําบลถ้ําลอด
มีวิธีการจาย ๒ ระบบ คือ การจายโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารและนําไปจายใหที่บาน
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๑.๔ ปญหาของตําบลถ้ําลอด
๑) การออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากิน จากความคิดเห็นของชาวบานพบวา ชาวบาน

ตองการใหมีการแกไขทั้งระบบ ตองการเอกสารสิทธิเพ่ือแบงพ้ืนที่ปากับที่ดินทํากิน โดยหากมี
กฎหมายรองรับใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถออกเอกสารสิทธิไดจะทําใหมีความสะดวก
นอกจากนี้การแบงพ้ืนที่ปากับที่ดินทํากินจะทําใหประชาชนไมทําลายปาและไมเกิดความขัดแยงระหวาง
หนวยงานภาครัฐกับชาวบาน

๒) น้ําที่ใชในการอุปโภคบริโภคและน้ําที่ใชในการเกษตรมีความขาดแคลนไมเพียงพอ
ชาวบานตองการใหสรางเขื่อนและกระจายน้ําใหหมูบานตางๆ

๓) การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบถาวรและย่ังยืน
๔) การสรางถนน เนื่องจากการสัญจรที่ลําบากซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดทําหนังสือ

เสนอขอสรางถนนแตก็ยังไมไดรับอนุมัติ
๕) ปญหาดานเศรษฐกิจ ตองการใหสงเสริมสินคาชุมชน เปนสินคา OTOP ใหเขาสู

ตลาดโลก มีการพัฒนาตลาดรองรับสินคา จัดหาแหลงทุนมารับซื้อสินคาของชาวบาน
๖) ปญหาอุทกภัยเกี่ยวกับน้ํากัดเซาะที่นาทําใหที่นาของชาวบานไดรับความเสียหาย

๒. การเดินทางศึกษาดูงานการสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ณ โรงเรียน
บานหวยแหง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
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๒.๑ แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตย
จากการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดโรงเรียนบานหวยแหง นายพิมุข  ชาญธนะวัฒน ครูใหญโรงเรียน

บานหวยแหง ซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชนในหมูบาน ไดใหขอมูลวา ในการพัฒนาประชาธิปไตย
ในโรงเรียนและการปลูกฝงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในชุมชนนั้น ไดมีการดําเนินการ
โดยการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มีการสรางความสัมพันธกับคนในชุมชน มีการใหความรูผานสื่อตางๆ
ตัวอยางเชน การสื่อสารผานรายการเสียงตามสาย การเย่ียมผูนําชุมชน เปนตน โดยใหความรูดานวิถี
การดําเนินชีวิต พรอมกับมีการรับฟงความคิดเห็นของคนในชุมชน ซึ่งการกระทําใดๆ จะตองอยูใน
กฎระเบียบ เนื่องจากหลักประชาธิปไตยนั้นจะมีกฎเกณฑ ซึ่ งครูและชาวบานจะตองปฏิบัติ
ตามเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ความเขาใจวาหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหลักการปกครอง
ที่ใหอิสรเสรี โดยที่จะกระทําสิ่งใดก็ไดนั้น เปนความเขาใจที่ผิด สวนการพัฒนาประชาธิปไตยและ
การดําเนินงานภายใตระบอบประชาธิปไตยภายในโรงเรียนนั้น ครูใหญจะคอยพูดคุยและรับฟง
ความคิดเห็นของครูทุกคน และมอบหมายงานตางๆ ใหครูทุกคนไดมีสวนรวมและรับผิดชอบ
ตามความถนัดและตามความสามารถ

โรงเรียนบานหวยแหง มีครูผูรับผิดชอบดานการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งมี
แนวทางการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตแกนักเรียน การใหนักเรียนมีความใสใจในสิ่งแวดลอม
ตลอดจนการใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ตัวอยางเชน กิจกรรม
การเลือกตั้งประธานนักเรียน จากการสมัครของผูสมัครรับเลือกตั้งและจากการเสนอชื่อ ทั้งนี้ กิจกรรม
ดังกลาว ผูสมัครรับเลือกตั้งจะหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเปนแนวทางเดียวกันกับการสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ การดําเนินงานใดๆ จะมีการประชุมคณะนักเรียน
ทุกเดือน ๆ ละ ๑ – ๒ ครั้ง นอกจากกิจกรรมการเลือกตั้งแลว มีกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งจะเปดโอกาส
ใหนักเรียนประชุมกันและแสดงความคิดเห็นวาจะจัดกิจกรรมอยางไร และจะมีการดําเนินการอยางไรบาง
สวนแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน นายพิมุข  ชาญธนะวัฒน ครูใหญโรงเรียนบานหวยแหง
มีความคิดเห็นวาการดําเนินงานดานประชาธิปไตยจะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

๒.๒ ปญหาดานประชาธิปไตยในชุมชน
การเลือกตั้งผูนําชุมชน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งไมไดรับการ

เลือกตั้งเปนผูนําชุมชน พรอมประชาชนผูสนับสนุนไดประทวง โดยแจงวาจะทําการรื้อบานและ
ยายไปอยูที่อื่น ซึ่งปจจุบันมีผูยายไปแลวจํานวน ๑ หลัง การกระทําดังกลาวถือเปนความเขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ไมถูกตอง ซึ่ งหากชุมชนมีความเขมแข็งและมีความเขาใจหลักการในระบอบ
ประชาธิปไตยอยางแทจริง ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไมไดรับการเลือกตั้งและประชาชนผูสนับสนุนจะตอง
ไมยายที่อยูอาศัย และจะตองคอยตรวจสอบการทํางานของผูสมัครที่ไดรับการเลือกตั้ง หรือ ผูนําชุมชน
คนใหม ทั้งนี้ เปนหนาที่ของครูที่จะใหความรูความเขาใจแกคนในชุมชน
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๒.๓ ปญหาของโรงเรียนบานหวยแหง
๑) อาคารเรียนซึ่งสรางมากวา ๒๐ ป ขณะนี้ไดทรุดตัวลง และอาจถลมลงมาทับครู

และนักเรียนได ซึ่งอาคารเรียนดังกลาวยังคงใชเปนอาคารเรียนสําหรับเด็กนักเรียน ทั้งนี้ ทางโรงเรียน
บานหวยแหงไดของบประมาณการสรางอาคารถาวรไปยังเขต เพ่ือสรางอาคารเรียนจํานวน ๓ หอง
โดยของบประมาณจํานวน ๑.๗ ลานบาท

๒) การเปลี่ยนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการบอยครั้ง ทําใหเกิดการพัฒนา
ดานการศึกษาไมตอเนื่อง

๒.๔ เรื่องรองเรียนจากประชาชน
เรื่องรองเรียนจากครูโรงเรียนบานหวยแหง กรณีบิดาถูกวิสามัญฆาตกรรม จากการปฏิบัติ

หนาที่ของตํารวจตระเวนชายแดน กรณีการวิสามัญกลุมผูลําเลียงยาเสพติดที่เขตตําบลถ้ําลอด
อําเภอปางมะผา ในกรณีนี้มีผูเสียชีวิต จํานวน ๓ คน

๓. การเดินทางศึกษาดูงานการสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ณ ท่ีวาการอําเภอ
ปางมะผา

๓.๑ ปญหายาเสพติด
การปราบปรามมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบหลายฝายสนธิกําลังระหวางทหาร ตํารวจและ

อาสาสมัครรักษาดินแดน (อ.ส.) และฝายปกครองรวมกันปฏิบัติงาน ปญหาคือแนวชายแดนอําเภอ
ปางมะผาจะติดกับสหภาพพมาพ้ืนที่เปนภูเขาสูง การสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดทหารจะชวยดูแล
ตามแนวชายแดน สําหรับปญหายาเสพติดในพ้ืนที่จะมีชาวชนเผาซึ่งอายุกวา ๔๐ ปขึ้นไป ยังมีการสูบฝน
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ปลูกฝนกันอยู และมีการลักลอบปลูกตามเชิงเขา เมื่อปลายปที่แลวไดมีการทําลายไรฝนเปนจํานวนกวา
๑๐ ไร จุดที่อันตรายในการลําเลียงยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบาน คือ ชองคายหลวงจึงตองมีการ
ประสานขอมูลระหวางทหาร ตํารวจเพ่ือปราบปรามมาตลอด เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๒ มีการลอซื้อยาบาได
กวา ๔๐๐,๐๐๐ เม็ด โดยการลอซื้อของ ปปส. โดยการสนธิกําลังกันระหวางทหาร ตํารวจและ อปพร.
รวมกัน

๓.๒ ปญหาการขอสัญชาติ
อําเภอปางมะผาจะดําเนินการตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๒๓

และพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยผูขอตองมีการขอเพ่ิมชื่อกอน จากนั้นจึงมี
การแปลงสัญชาติ ซึ่งทางอําเภอไดมีการเรงรัดให ถามีการเสนอขอมาตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ถามีหลักฐานเอกสารครบถวนก็จะรับรองสัญชาติไทยให แตจากที่ไดดําเนินการมา บางรายที่มีปญหา
เพราะหลักฐานเอกสารไมครบตองมีการรวมรวบขอมูลประกอบ นอกจากนี้ ยังพบขอมูลบางราย
สวมสิทธิ์คนอื่นสวมตวัทําบตัรประชาชนซึง่ถาพบก็จะไมออกให จํานวนขอมูลผูขอสัญชาต ิมี ๙๐ – ๑๐๐
ราย ถารายใดขอมูลเอกสารหลักฐานครบถวนก็จะออกสัญชาติให แตปญหาบางรายขอมูลไมครบ
และเจาตัวไมติดตามดําเนินการตอเรื่องจึงตกคาง ในการติดตอประสานงานเพ่ือขอสัญชาติไทย
ทางอําเภอมีขาราชการและลูกจางที่พูดภาษาถิ่นไดเพ่ือประโยชนในการติดตอกับชาวชนเผาตาง ๆ
นอกจากนี้ในกรณีที่รายใดไมมีหลักฐานประกอบการขอสัญชาติเพียงพอ ทางอําเภอก็อนุโลมใหมีการ
สืบพยานบุคคลโดยใหผูใหญบานหรือกํานันเปนผูรับรองวาอยูในประเทศไทย ๑๐ ปขึ้นไป แตปญหา
คือกรณีที่มีในบางทองที่ผูรับรองเปนผูใหญบานไมถึง ๕ ป จึงรับรองลูกบานไมได
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๓.๓ ปญหาในการปฏิบัติราชการและแนวทางแกไข
๑. ปญหาดานงบประมาณ การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงมีไมเพียงพอ เนื่องจากในการเดินทางไป

ปฏิบัติหนาที่และตรวจตราความเรียบรอยของผูปฏิบัติราชการในเขตอําเภอปางมะผา พ้ืนที่สวนใหญ
เปนภูเขาสูงทุรกันดารเสนทางคมนาคมไมสะดวก ดังนั้น ยานพาหนะ จึงมีความสิ้นเปลืองน้ํามันมากกวา
การใชเสนทางราบตามปกติ ซึ่งที่ผานมากระทรวงมหาดไทยจะจัดสรรเงินงบประมาณสําหรับจัดซื้อ
เชื้อเพลิงสําหรับเติมยานพาหนะในการเดินทางเฉลี่ยเทาอําเภอที่มีพ้ืนที่เปนที่ราบทําใหงบประมาณ
สวนนี้ไมเพียงพอ จึงขอใหคณะกรรมาธิการชวยพิจารณาสนับสนุนอภิปรายในสภาเพ่ือจัดหา
ใหเพียงพอ

๒. ยานพาหนะไมเพียงพอตอการใชงานเนื่องจากรถยนตที่ใชอยูปจจุบันตองซอมแซมบอยตอง
เสียคาใชจายในการซอมบํารุงมาก จึงขอใหกระทรวงมหาดไทยจัดซื้อใหมเปนรถยนตประเภท
กระบะยกสูงขับเคลื่อน ๔ ลอ เนื่องจากพ้ืนที่สวนใหญเปนภูเขาสูงและกันดารเพ่ือความรวดเร็วและ
สะดวกตอการเดินทางปฏิบัติราชการในทองที่อําเภอปางมะผาและการเดินทางไปยังอําเภออื่นหรือ
จงัหวัดแมฮองสอน

๓. การสรางขวัญกําลังใจใหแกขาราชการ และการบริหารงานบุคคล ขอใหขาราชการชั้นผูใหญ
ในกระทรวงหรือผูมีอํานาจไดพิจารณาใหเปนไปโดยสรางความเปนธรรม ไมใหเปนไปโดยการวิ่งเตนเสน
สายในกรณีที่จะมีการโยกยายหรือพิจารณาขั้นเงินเดือน ขอใหเปนไปโดยความเหมาะสมจําเปนและ
เปนธรรมแกขาราชการผูปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละอดทนวิริยะอุตสาหะจริง ๆ

สําหรับแนวทางการแกปญหาในเบื้องตนของอําเภอปางมะผา กรณีงบประมาณในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ มีไมเพียงพอ ทางอําเภอจะขอแรงชาวบานมาชวย เชนกรณีการกอสรางอาคารศูนย
การเรียนรูในชุมชน ทางราชการใหเงินงบประมาณเพียง ๘๐,๐๐๐ บาท แตงบกอสรางจริง ๆ เกินจึงตอง
ขอแรงงานชาวบานอาสามาชวย

สวนการของบสนับสนุนอาชีพของอาสาสมัครรักษาดินแดน (อ.ส.) ปที่แลวไดรับงบประมาณ
สนับสนุนมาทางอําเภอไดนํามาจัดทําเปน

๑. การทําโครงการจัดหาแหลงอาหาร เชน ปลูกผักเพ่ือทําอาหาร
๒. การจัดทําสนามดินปูนโดยใชแรงงาน (อ.ส.)
๓. การของบประมาณมาซอมแซมยานพาหนะ (รถยนต) จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเกา

และชํารุด
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ความคืบหนาคดีกรณีการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจตระเวนชายแดนในกรณีที่มีขาววามีการ
วิสามัญกลุมผูลําเลียงยาเสพติดที่เขตตําบลถ้ําลอด อําเภอปางมะผา มีผูเสียชีวิต ๓ ศพ เปนชาวบาน
อยูระหวางดําเนินการตามกฎหมาย โดยความเห็นสวนตัวของนายอําเภอเห็นวา ตชด.นาจะทํางาน
ผิดพลาดแตถึงอยางไรก็ตองรอดูผลการพิจารณาสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจอัยการและศาล
จะพิจารณาเนื่องจากไมพบหลักฐานวาผูตาย ๓ ศพ มียาเสพติดไวในครอบครองจริงหรือไม นายอําเภอ
จึงไดมอบขอมูลการจับกุมและการสอบสวนประกอบภาพถายแผนวิดีทัศน (CD) ใหแกคณะกรรมาธิการ
เพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. พ้ืนที่สวนใหญเปนภูเขามีธรรมชาติสวยงามและมีศิลปวัฒนธรรมของชนเผาตาง ๆ
หลากหลายเปนเอกลักษณเฉพาะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาทองเที่ยวในเชิงอนุรักษได แตปญหา
คือทางอําเภอขาดการประชาสัมพันธที่ดี จึงทําใหนักทองเที่ยวสวนใหญไมมีขอมูลการทองเที่ยวของ
อําเภอปางมะผา คณะกรรมาธิการเห็นวาหากตองการใหมีการเผยแพรมากกวานี้ ตองมีการประสาน
ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเพ่ือขอใหชวยประชาสัมพันธ

๒. ขอใหอําเภอปางมะผา จัดกิจกรรมโดยใหประชาชนในพ้ืนที่จัดตั้งเปนชมรมทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๕ อําเภอจะจัดทําโครงการปลูกสวนดอกไมในบริเวณที่วาการ
อําเภอเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาแวะถายรูป และเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
อีกชองทางหนึ่ง

๔. การเดินทางศึกษาดูงานการสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ณ ท่ีวาการ
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
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คณะกรรมาธิการเดินทางเขาศึกษาดูงาน ณ ที่วาการอําเภอปายเพ่ือรับฟงการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับการสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตลอดจน การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในระดับอําเภอ จึงทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับอําเภอปาย
ดังที่กลาวมาในขางตน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของอําเภอปาย สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้

รายไดหลักของอําเภอปายไดมาจากการทองเที่ยว และอําเภอไดใหการสนับสนุนดานการ
ทองเที่ยวอยางเต็มที่ นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตลอดจนเนนการ
แกไขปญหายาเสพติดที่คอนขางจะมีอยูมากในอําเภอปาย และไดกลาวถึงปญหาของการดําเนินงาน
ของอําเภอปาย เกี่ยวกับเรื่องปญหาการสรางถนน เชน การเดินทางจากตําบลโปงสามายังอําเภอปาย
ซึ่งมีระยะทางเพียงประมาณ ๖๐ กิโลเมตร แตตองออมไปยังจังหวัดเชียงใหม ทําใหเกิดความลําบาก
ในการเดินทาง และพ้ืนที่สวนใหญอยูในเขตพ้ืนที่อุทยานจึงตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมปาไม
แมจะดําเนินการย่ืนเรื่องไปแลวแตก็ยังไมไดรับคําตอบ

๔.๑ ปญหาการดําเนินงานของเทศบาลอําเภอปาย
- ปญหาระบบน้ําประปา เนื่องจากอําเภอปายมีการขยายตัวแบบกาวกระโดดและ

มีผูประกอบกิจการรีสอรทมีมากขึ้นทําใหระบบน้ําประปามีไมเพียงพอ ซึ่งทางอําเภอปายไดมีโครงการ
ขยายระบบน้ําประปาดังกลาวและตองใชงบประมาณจํานวนมาก

- ปญหาเกี่ยวกับขยะ เนื่องจากมีนักทองเที่ยวมีมากขึ้น และแมวาอําเภอปายจะมีการศึกษา
ถึงผลกระทบในการทําพ้ืนที่กําจัดขยะแหงใหมจนไดรับงบประมาณในดานการกําจัดขยะมาจํานวน
๕๐ ลานบาทแลว แตประชาชนที่อยูในพ้ืนที่ไมยอมรับจึงไมสามารถสรางได

- ปญหาดานงบประมาณ อําเภอปาย เปนเมืองที่ไดรับความนิยมดานการทองเที่ยวอยางสูง
จึงตองการงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาพ้ืนที่ใหสามารถรองรับการทองเที่ยว เชน การปรับ
ภูมิทัศน การปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ เชน การปรับพ้ืนที่ทั้งสองฝงของแมน้ําปาย เพ่ือปองกัน
การกัดเซาะของแมน้ํา เปนตน

๔.๒ ปญหาการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจของสถานีตํารวจภูธรอําเภอปาย
- ปญหาดานการจับกุมยาเสพติด เนื่องจากอําเภอปายเปนแหลงใหญในการคนพบยาเสพติด

และการจับกุมนั้นตองใชหมายศาลในรื้อคน ตรวจสอบ ซึ่งการขอหมายศาลนั้นมีความยากลําบากและ
ศาลแตละที่ไมมีมาตรฐานในการควบคุมการอนุญาตหรือไมอนุญาตในการขอแตละครั้ง รวมทั้ง
การเดินทางในการไปขอหมายศาลนั้นมีความยากลําบากและตองใชเวลา ซึ่งถาหากใชการรับสง
ทางโทรสารไดจะเปนการดีและสามารถลดระยะเวลาการเดนิทาง อีกทั้ง ยังเพ่ิมความรวดเรว็ในการแกไข
ปญหาได

- ปญหาการแยกอํานาจภายในทองถิ่นไมชัดเจน มีการซ้ําซอนดานการทํางานในระดับ
ทองถิ่นกอใหเกิดปญหาตอการปฏิบัติงาน

- ควรสงเสริมใหอําเภอปายเปนเมืองทองเที่ยว หรือจัดใหเปนเมืองพิเศษ
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สําหรับปญหาการขอสัญชาติในพ้ืนที่อําเภอปายวา การขอสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ ของ
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ในป ๒๕๕๔ อําเภอปายไดอนุมัติสัญชาติไปแลว จํานวน ๗ ราย
อยูในระหวางดําเนินการ ๘ ราย รอคํารองระหวางย่ืนหลักฐานการตรวจ DNA และหลักฐานทางเอกสาร
จํานวน ๔ ราย

อําเภอปาย เปนสังคมเกษตรกร ชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก เมื่ออําเภอปาย
กลายเปนเมืองทองเที่ยวที่กลาวไดวา เปนเมืองทองเที่ยวแบบกาวกระโดดและประชาชนในชุมชน
ทองถิ่นปรับตัวไดไมทัน อําเภอปายจึงมีความพยายามที่จะแกไขปญหาดังกลาว โดยเชิญผูนําชุมชน
เพ่ือมาแสดงความคิดเห็นวา อําเภอปายในอนาคตควรจะเปนไปในทิศทางใด แมวาจะมีการสรางรีสอรท
รานคาจํานวนมาก จนทําใหราคาที่ดินของอําเภอปายมีราคาสูง เปนแรงจูงใจในการขายที่ดิน อยางไร
ก็ตาม อําเภอปายนั้นก็ยังคงมีความเขมแข็งดานชุมชน และอําเภอปายไดสงเสริม รวมทั้งสรางการมี
สวนรวมของชุมชนตอการทองเที่ยวปาย โดยเนนการใชวัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณของหมูบาน
ตาง ๆ และการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน สตรอเบอรรี่ เขามามีสวนสนับสนุนดานการทองเที่ยวของ
อําเภอปาย

-------------------------------
นายสุคนธ  พลบุบผา / นิติกรชํานาญการ

นางสาวปติกานต  สอนดี / วิทยากรชาํนาญการ
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ / วิทยากรปฏิบตัิการ

นางสาวศิริรัตน  อยูฉัตร / นักวิชาการรัฐศาสตรฯ
ผูสรุปผลการศึกษาดูงาน
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การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๖๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การศึกษาดูงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการอุทยานสัตวปา
อีสานตอนบน ขอนแกน – อุดรธานี (สวนสัตวเขาสวนกวาง)

และศึกษาดูงานเกีย่วกับการปลูกปาทดแทนในตาํบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน

วันศุกรท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ผูเขารวมประชุม
๑. นายจารึก เหลาประเสรฐิ นายอําเภอเขาสวนกวาง
๒. นายประยุทธ นาวาเจรญิ รองผูอํานวยการองคการสวนสัตว
๓. นายอาคม มณีกุล ผูอํานวยการอทุยานสตัวปาอีสานตอนบน

ขอนแกน-อุดรธาน ี(สวนสตัวเขาสวนกวาง)

ผลการศึกษาดูงาน
๑. การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการกอสรางสวนสัตวเขาสวนกวาง

ณ สวนสัตวเขาสวนกวาง
คณะกรรมาธิการ ใหความสนใจเกี่ยวกับการดําเนินการของภาครัฐที่อาจมีผลกระทบ

ตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและศึกษาผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการการกอสรางสวนสัตวเขาสวนกวางนั้น คณะกรรมาธิการไดเชิญบุคคล
ที่เกี่ยวของในการดําเนินการกอสรางสวนสัตวเขาสวนกวาง ไปชี้แจงถึงการดําเนินการและการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่ ง ไดรับการชี้แจงเบื้องตนจากสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวา โครงการกอสรางสวนสัตวเขาสวนกวางนี้ไมอยูในกําหนด
ที่จะตองศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขึ้นอยูกับทางสวนสัตวเขาสวนกวางเองวามีความประสงค
จะศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม รวมทั้งไดรับคําชี้แจงจากที่ปรึกษาโครงการวา การกอสราง
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สวนสัตวเขาสวนกวางนี้ไมไดเกี่ยวของกับชุมชน จึงไมไดมีการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ไมไดมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางถูกตอง

พ้ืนที่สวนสัตวเขาสวนกวางตั้งอยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน และพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยไดมีการทําบันทึก
ความเขาใจ หรือ MOU ระหวาง ๔ หนวยงาน ไดแก กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช องคการสวนสัตว และจังหวัดขอนแกน ซึ่งการดําเนินการในการกอสรางนั้น จะตองทําการ
ขออนุญาตการใชพ้ืนที่ โดยการขออนุญาตนั้นจะตองใหขอมูลในสวนของการทําประชาพิจารณ ซึ่งไดมี
การทําประชาพิจารณในการประชุมกลุมองคการบริหารสวนตําบล กํานัน และผูใหญบาน ผลจากการ
ทําประชาพิจารณนั้นไดมีการลงความเห็นใหกอสรางสวนสัตวเขาสวนกวาง พรอมกับมีการลงรายชื่อ
ผูเห็นดวย สําหรับการทํารายงานเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนั้น ทางสวนสัตวไดมีการสํารวจและ
จัดทํารายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประกอบการออกแบบ
การสรางสวนสัตว เพียงแตไมไดมีการทํารายงานการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สําหรับการกอสรางสวนสัตวเขาสวนกวางนั้น มีระยะเวลาการดาํเนินการ ๕ ป กลาวคือตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ โดยจะมีการดําเนินการสวนสัตวเปน ๒ สวน กลาวคือ สวนระบบปด
(Zoo Zone) ซึ่งจะเปนพ้ืนที่ในการจัดแสดงสัตว และสวนในการศึกษาและวิจัยสัตวเพ่ือคืนสัตวสูปา
สําหรับแผนการดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๕๕ นั้น ทางสวนสัตวไดรับงบประมาณประมาณ
๙๐ ลานบาท ซึ่งจะนําไปใชในการกอสรางรั้วรอบสวนสัตวเพ่ือเปนเขตปองกันไฟปา เพ่ืออนุรักษพ้ืนที่
อาหารของสัตว และเพ่ือเตรียมความพรอมในการปลอยสัตวสูปา ทั้งนี้ยังมีการเปดโอกาสใหชาวบาน
สามารถเขามาหาฟนหรือเห็ดปาในพ้ืนที่สวนสัตวได แตก็มีปญหาและอุปสรรคคือ สุนัขของชาวบาน
เขามาไลกัดกวางในสวนสัตว ชาวบานบางคนที่เขามาหาฟนหรือเห็ดปาไดมีการขโมยทรัพยสินของ
สวนสัตวไปดวย เปนตน นอกจากนี้ ทางสวนสัตวไดมีการรวมมือกับประชาชนในพ้ืนที่โดยรับซื้อพืชผล
ทางการเกษตรของประชาชนเพ่ือนํามาเปนอาหารของสัตวในสวนสัตว โดยพ้ืนที่โดยรอบของสวนสัตว
ที่ชาวบานทํามาหากินอยูนั้น เปนพ้ืนที่ ส.ป.ก. รวมทั้งใหประชาชนในพ้ืนที่ไดมีพ้ืนที่ในการจําหนายสินคา
ในพ้ืนที่ของสวนสัตว และมีการรับชาวบานและเยาวชนในพ้ืนที่เพ่ือมาทํางานในสวนสัตวดวย



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๗๑

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. คณะกรรมาธิการแสดงความกังวลถึงการบริหารจัดการแหลงน้ําในอนาคตซึ่งอาจมีปญหา

ขาดแคลนน้ําไดหากไมมีการศึกษาและวางแผนที่ดีเพียงพอ ดังนั้น กอนดําเนินการใด ๆ สวนสัตว
ตองมีการศึกษาผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมเสียกอน

๒. คณะกรรมาธิการแสดงความเปนหวงกรณีการกอสรางรั้วที่อาจมีผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของประชาชนได และอาจเปนประโยชนเฉพาะคนบางกลุมเทานั้น รวมทั้งพ้ืนที่กอสรางสวนสัตว
ซึ่งอยูคอนขางไกลตัวเมืองและเดินทางเขาสูสวนสัตวลําบาก

๓. คณะกรรมาธิการ แสดงความเปนหวงในประเด็นของการมีสวนรวมของประชาชน
ในการดําเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบวา ตองใหประชาชนไดมีสวนรวม เสมือนชาวบานไดเปน
เจาของรวมในสวนสัตว ไมใชเปนเพียงการขอความรวมมือจากประชาชน และการดําเนินการใด ๆ
ก็ใหดําเนินการโดยถือประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก อยาใหการเมืองมาแทรกแซง รวมทั้ง
ใหทางสวนสัตวมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับแผนการดําเนินการของสวนสัตวเปนระยะ ๆ
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๒. การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ในพ้ืนท่ีปาโคกสูง - บานดง ตําบลโนนสมบูรณ
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน

สืบเนื่องจากชาวบานในพ้ืนที่ปาโคกสูง - บานดง ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง
ไดรองเรียนมายังคณะกรรมาธิการ ผานนางมุกดา พงษสมบัติ กรรมาธิการ ซึ่งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรในพ้ืนที่ เนื่องจากในพ้ืนที่ปาโคกสูง – บานดง ตําบลโนนสมบูรณ มีการปลูกปายูคาลิปตัส
ซึ่งสงผลกระทบใหสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ถูกทําลาย มีความแหงแลง ชาวบานไมสามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได จึงขอใหคณะกรรมาธิการพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา โดยใหยกเลิกพ้ืนที่ปา
ยูคาลิปตัสในพ้ืนที่ เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณและระบบนิเวศใหกับพ้ืนที่ ตลอดจนแกไขปญหาเรื่อง
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินของชาวบานเพ่ือใหชาวบานสามารถมีพ้ืนที่ทํากินไดอยางถูกตอง

ภาพรวมของพ้ืนที่ปาโคกสูง – บานดง และแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
อุทยานแหงชาติภูเกา – ภูพานคํา วา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ กําหนด
ใหปาโคกสูง - บานดง เนื้อที่ประมาณ ๑๑๖,๑๓๔ ไร ตั้งอยูที่ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลนางิ้ว อําเภอเขา
สวนกวาง และตําบลศรีสุขสําราญ ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน เปนสมบัติของชาติ
โดยลักษณะภูมิประเทศมีระดับความสูงเฉลี่ยของพ้ืนที่ประมาณ ๒๐๐ เมตร และยอดเขาสูง
ระดับน้ําทะเล ๕๐๐ - ๖๐๐ เมตร เหนือระดับน้ําทะเล บริเวณเทือกเขาจะทําหนาที่เปนพ้ืนที่ลุมน้ํา
ซึ่งระบายน้ําลงมาทางลาดเขาดานทิศตะวันออก ทางน้ําสายหลักของบริเวณนี้คือ ลําน้ําพอง
ซึ่งจะไปบรรจบกับลําน้ําชีที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ชั้นดินในพ้ืนที่เชิงเขา มีชั้นดินบาง
ประกอบดวย ทรายแปง ดินเหนียว หินทรายแปง และมีหินรวนปนทราย ชนิดของปาและสภาพปา
ประกอบดวย ปาเต็งรัง  ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง และในอดีต พ้ืนที่บริ เวณนี้ เปน พ้ืนที่ปา
ซึ่งรัฐใหสัมปทานทําไมกระยาเลยแกเอกชน สภาพปาทั่วไปจึงไมพบไมยืนตนขนาดใหญ สภาพปา
บางแหงมีลักษณะเปนปาปลูกทดแทน ชนิดพรรณไมที่ปลูกทดแทน คือ ไมยูคาลิปตัส พ้ืนที่ทั่วไป
สภาพปาถูกบุกรุกทําลายเพ่ือทําการเกษตร สําหรับประโยชนที่ไดรับจากปา ทางตรง คือ เปนแหลง
อาหาร เปนแหลงยารักษาโรค และแหลงผลิตผลจากปา สวนทางออม คือ มีความสําคัญย่ิงตอการ
ดํารงชีพของมนุษย เชน เปนแหลงตนน้ําลําธาร แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา และเปนแหลงพันธุกรรม
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ของพืชและสัตว รักษาความสมดุลของสิ่งแวดลอม สําหรับปญหาอุปสรรค คือ ขาดงบประมาณ
ในการบํารุงและดูแลรักษา ปจจุบัน สวนปาโคกสูง - บานดง อยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษที่ ๘ (ขอนแกน) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แตอยูในการปกครองของ
สํานักจัดการพ้ืนที่อนุรักษที่ ๗ (กรมปาไม)

แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษอุทยานแหงชาติภูเกา – ภูพานคํา
๑. สรางเครือขายอบรมราษฎร ที่อยูรอบเขตอุทยานแหงชาติภูเกา - ภูพานคํา ในโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมธรรม
ในอุทยานแหงชาติ สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๔ ไดมีการอบรมทั้งสิ้น ๑๐ รุน

๒. จัดตั้งหนวยอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีกลุมอาสาสมัครฯ
นามะเฟอง ตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู และกลุมอาสาสมัครฯ กุดกวางสรอย ตําบลบานถิ่น
จังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งจะทําหนาที่คอยสอดสองดูแลกรณีเกิดไฟปา หรือมีการลักลอบตัดไม

๓. มีการจัดชุดลาดตะเวน สนธิกําลังกับหนวยพิทักษ หนวยปองกัน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในพ้ืนที่

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเกา – ภูพานคํา เชน ๑) ปญหาไฟปา
ซึ่งเกิดจากการลาสัตวและการเก็บหาของปา ๒) การลาสัตว เพ่ือนําสัตวไปจําหนายและนํามาบริโภค
๓) การลักลอบตัดไม เพ่ือนําไปขายใหนายทุนและนํามาสรางบาน ๔) การบุกรุกพ้ืนที่ทํากิน

เพ่ือใชทําการเกษตรและขยายพ้ืนที่ทํากิน ๕) การเก็บหาของปา เพ่ือนําไปขายและนํามาบริโภค
และ ๖) ปญหาความขัดแยงระหวางเจาหนาที่และชุมชน ซึ่งเกิดจากความไมเขาใจของชุมชน
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และพฤติกรรมของเจาหนาที่บางคนที่อาจไมเหมาะสม
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แนวทางการแกไขปญหา ดังนี้ ๑) การใชสื่อประชาสัมพันธผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศ
๒) จัดอบรมโดยการสรางจิตสํานึก ๓) จัดตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครพิทักษปา ๔) การใชทรัพยากร
แตพอประมาณ ๕) จัดกิจกรรมรวมกันระหวางเจาหนาที่กับชุมชน ๖) สรางความสัมพันธระหวาง
เจาหนาที่กับชุมชน ๗) เจาหนาที่และชุมชนเมื่อพบเห็นการกระทําผิดรวมกันวากลาวตักเตือน และ
๘) รวมกันประชุมเพ่ือหาแนวทางแกไขรวมกันระหวางเจาหนาที่และชุมชน

พ้ืนที่ปาเตรียมการสงวนปาโคกสูง - บานดง เปนพ้ืนที่ปาเตรียมการที่กําลังประกาศเปนพ้ืนที่
อุทยานแหงชาติภูเกา - ภูพานคํา สําหรับการเปนปาเตรียมการนั้น พิจารณาจากการเปนพ้ืนที่
ปาสวยงาม เปนปาธรรมชาติ มีภูเขาสูงชัน เปนพ้ืนที่ลุมน้ํา ปจจุบันปาเตรียมการโคกสูง-บานดง
อยูในการดูแลรวมกันของกรมปาไมและกรมอุทยาน เนื่องจากกรมปาไมมีหนาที่ดูแลปาเตรียมการ
และปาสงวนแหงชาติ สวนกรมอุทยานมีหนาที่ดูแลอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา สําหรับ
ที่มาของการปลูกปายูคาลิปตัสในพ้ืนที่นั้น สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในชวง พ.ศ.๒๕๓๑
ใหปลูกไมโตเร็วเพ่ือกันพ้ืนที่สําหรับการสัมปทาน ซึ่งมีการใชพ้ืนที่ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร
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การศึกษาดูงานการสงเสรมิการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ณ จังหวัดสรุาษฎรธานี
ระหวางวันท่ี ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

----------------------------
ผลการศึกษาดูงาน

คณะกรรมาธิการเดนิทางศึกษาดูงานการสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ณ จังหวัด
สุราษฎรธานี เพ่ือรับฟงการบรรยายสรุปในประเด็นตาง ๆ สรุปไดดังนี้

เทศบาลเมืองนาสาร อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี
กิจกรรมของเทศบาลเมืองนาสารเกี่ยวกับการสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ

ประชาชน ดังนี้
๑) กิจกรรมนาสารใสใจหวงใยการเลือกตั้ง
๒) กิจกรรมรณรงคเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
๓) กิจกรรมอบรมระเบียบกฎหมายที่ประชาชนควรรูในการติดตอประสานงานและบูรณาการ

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔) กิจกรรมการเลือกตั้งประธานชุมชน
๕) การจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทุกเดือน
๖) การบริหารจัดการน้ําประปาประจําหมูบานโดยประชาชนมีสวนรวม
๗) การจัดทําหนังสือวารสารเมืองเงาะ ๒ เดือน /ครั้ง
๘) การจัดทําปายอักษรวิ่งประชาสัมพันธบริเวณหนาเทศบาล
๙) การเผยแพรขาวสารของเทศบาลผานสถานีวิทยุชุมชน และเสียงตามสาย

กิจกรรมทั้งหลายเหลานี้เปนการดําเนินการเพ่ือใหเกิดการสื่อสารกับประชาชน และเกิดการ
ระดมความคิดเห็นในการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาเมืองนาสาร

การจัดการปญหาเงาะโรงเรียนที่มีราคาตกต่ํา ในอดีตเงาะโรงเรียนของนาสารซึ่งเปนเงาะ
ที่อรอยที่สุด มีราคาตกต่ํา ชาวสวนไดนําเงาะมากองและโคนตนทิ้ง แตเมื่อ ๒ – ๓ ปที่ผานมา เทศบาล
ไดของบประมาณมาจัดตั้งโรงงานแปรรูปเงาะ ซึ่งไดงบประมาณมา ๔๐ ลานบาท ปจจุบันไดดําเนินการ
สรางจนแลวเสร็จ แตยังมีปญหาเกี่ยวกับระบบน้ําที่จะตอเขาโรงงาน สาเหตุที่ลาชาเนื่องจากการ
เกิดปญหาน้ําทวม นอกจากนี้ไดวางแผนไววาจะมีการแปรรูปมันขี้หนู สับปะรด มะละกอเพ่ิมเติม

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. ปญหานํ้าทวม

๑.๑ การรถไฟแหงประเทศไทย มีการกอสรางเสนทางเดินรถไฟบริเวณชุมชนสะพานหนึ่ง
และทําทอระบายน้ําขนาดเล็กทําใหน้ําไหลไมสะดวก ซึ่งเดิมมีลําคลองเปนชองระบายน้ํา ประมาณ
๘ เมตร ไหลผานจากฝงตะวันออกมาฝงตะวันตกผานทางรถไฟ เมื่อการรถไฟไดทําการกอสราง
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และเปลี่ยนเปนทอระบายน้ํา ซึ่งมีขนาดเล็ก เมื่อฝนตกลงมาทําใหน้ําระบายไมทัน ทําใหเกิดปญหา
น้ําทวมขังบานเรือนของชาวบาน จึงตองการใหการรถไฟแหงประเทศไทยแกปญหาโดยทําทอระบายน้ํา
ใหมีขนาดใหญขึ้น

๑.๒ เทศบาลมีภารกิจมาก แตไดงบประมาณนอยลงทุกป ชวง ๒-๓ ปที่ผานมามีฝนตก
เปนปริมาณมาก แรงและเร็ว ทําใหเกิดภัยธรรมชาติตามมา ปที่ผานมามีน้ําทวมในฤดูรอน และ
สภาพคลอง หนองน้ํามีสภาพตื้นเขินทําใหการระบายน้ําเปนไปอยางลาชา จึงตองมีโครงการปรับปรุง
ขุดลอกคูคลอง ระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม ซึ่งปจจุบันไดจัดทําโครงการขุดลอกคลองฉวาง
เพ่ือปองกันน้ําทวม โครงการแกมลิง ๒๕ ไร เปนตน เสนอตอจังหวัดและตองการใหคณะกรรมาธิการ
ชวยผลักดันใหเปนรูปธรรม

๒. การคมนาคมทางรถไฟ
ชาวบ านตองการ ให ขยายสถานีปลายทางรถด วน พิ เศษ (สปริน เตอร )  เสนทาง

กรุงเทพ – สุราษฎรธานี ใหไปสิ้นสุดที่สถานีทุงสง โดยหยุดรับผูโดยสารจากสถานีนาสาร บานสอง
จันดี และปลายทางทุงสง เนื่องจากชาวบานไมสะดวกในการเดินทางเพ่ือไปขึ้นรถที่สถานีสุราษฎรธานี
และเดินทางกลับ ซึ่งมีระยะทางกวา ๒๐๐ กิโลเมตร ชาวบานไดเคยรองตอการรถไฟแหงประเทศไทย
แตการรถไฟแหงประเทศไทยไดใหรถไฟขบวนรถกรุงเทพ – ยะลามาแทน ซึ่งเปนขบวนที่มีระยะทางไกล
ผูโดยสารมีจํานวนมากทําใหไมสามารถจองตั๋วได จึงตองการขอขบวนรถดวนพิเศษ (สปรินเตอร)
เสนทางกรุงเทพ – สุราษฎรธานี ขยายใหมาสิ้นสุดที่ปลายทางทุงสง และจอดรับผูโดยสารตามเสนทาง
ขางตน

๓. ปญหาเกี่ยวกับการสาธารณสุข
การขาดแคลนแพทย และเครื่องฟอกไต ปจจุบันแพทยจากโรงพยาบาลประจําจังหวัดลาออก

เปนจํานวนมากไปทําธุรกิจอื่น ทําใหเกิดความขาดแคลน การใชเครื่องฟอกไตมีราคาไมแพง แตขาดแคลน
แพทยที่จะดูแล รัฐบาลควรจัดการใหมีบุคลากรดานการแพทยใหเพียงพอตอการใหบริการกับประชาชน

๔. ปญหาการศึกษา
๔.๑ คานิยมของผูปกครองในการสงบุตรหลานไปเรียนในเขตเมือง ทําใหเด็กไมเรียนตอเนื่อง

กับสถานศึกษาของเทศบาล
๔.๒ นโยบายของรัฐบาลที่มุงใหเด็กเรียนอาชีวศึกษา ๗๐% สามัญ ๓๐% แตปจจุบัน

มีเด็กจบมัธยมศึกษาปที่ ๓ เรียนตออาชีวะไมถึง ๒๐ % เนื่องจากเห็นวาถูกกีดกันทางการศึกษา
การขอเขาไปแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนมัธยม จะไมไดรับความรวมมือ

๔.๓ นักศึกษาที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใชเวลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีตอเปนเวลา ๓ ป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในสายสามัญพบวาตองใชเวลาเรียน
เพ่ือใหสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวาผูที่เรียนมาทางสายสามัญ ๑ ป ทําใหไมเปนแรงจูงใจ
ใหเลือกเรียนสายอาชีวศึกษา

๔.๔ ปญหายาเสพติด การดําเนินคดีตามกฎหมาย กับเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป เปนปญหา
สําคัญ มีความยุงยากในการดําเนินการของเจาหนาที่ตํารวจ เด็กที่ไมเรียนหนังสือซึ่งกอคดีที่เกี่ยวของ
กับยาเสพติด ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจดําเนินการไดยาก ตรงจุดนี้ยังเปนปญหาวาจะแกไขอยางไร



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๗๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

๕. การสงเสริมการทองเท่ียว
ตองการของบประมาณเพ่ือเปดเสนทางทองเที่ยวประวัติศาสตรเชิงนิเวศ บริเวณบานชองชาง

บอน้ําพุรอน ซึ่งอําเภอนาสารมีแหลงทองเที่ยวจํานวนมาก และมีศักยภาพที่จะพัฒนาได จึงตองการ
ใหสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินการ (เคยไดรับงบสนับสนุน ๕,๐๐๐ บาท ๒ ป) ตลอดจน
สงเสริมแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ ดวย

โรงเรียนวัดถ้ําสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสรุาษฎรธานี
ปญหาจากการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใตชวงเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๔ ทําใหพบปญหา

ที่ควรไดรับการแกไข ดังนี้
๑. ปญหาน้ําทวมถนนสายหลักทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑ สุราษฎร – ตะกั่วปา

ตรงบริเวณกิโลเมตรที่ ๓๙ – ๔๐ เนื่องจากถนนสาย ๔๐๑ ไดกั้นทางน้ํ าซึ่ งหากมีการสราง
ทอระบายน้ําลอดตรงบริเวณดังกลาวจะเปนการลดปญหาที่เกิดขึ้นได

๒. เสนทางจราจรหลีกเลี่ยงน้ําทวมจากภาคใตสูกรุงเทพฯ ใชเสนทางแยก กิโลเมตรที่ ๓๕
(แยกจากถนนหมายเลข ๔๐๑) ซึ่งใชเดินทางเลี่ยงน้ําทวมจากอําเภอบานนาเดิมผานอําเภอเคียนซา
อําเภอพุนพิน อําเภอคีรีรัฐนิคม ไปเชื่อมสาย ๔๑ บริเวณแยกนายพัน อําเภอพุนพิน เพ่ือเดินทางไป
หากมีการซอมแซมถนนสาย กิโลเมตรที่ ๓๕ ถึงวัดถ้ําสิงขรจะชวยแกปญหาการระบายรถได

ทั้งนี้ แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว ไดนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีแลว
ของสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. ดานการพัฒนาการเมือง ในสังคมไมควรมีการพูดถึงประเด็นความขัดแยงทางความคิดและ

อุดมการณ เนื่องจากจะเปนการตอกยํ้าความขัดแยง
๒. ระบบการศึกษาของไทย ควรมีสถานศึกษาที่รองรับนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายอยางเพียงพอ และควรมีสถานที่ทํางานเพ่ือรองรับผูจบการศึกษาทุกคน เพ่ือให
ผูไดรับการศึกษาจบแลวมีงานทํา เนื่องจากผูที่ไมไดเขาเรียนในจังหวัดสุราษฎรธานีตองออกมาทํา
สวนยาง ซึ่งมีรายไดมากกวาผูที่จบการศึกษาแลว

นางสาวปติกานต  สอนดี / วิทยากรชาํนาญการ
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ / วิทยากรปฏิบตัิการ

ผูสรุปผลการศึกษาดูงาน



๑๗๘ | การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๗๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การศึกษาดูงานตางประเทศ



๑๘๐ | การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๘๑

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การศึกษาดูงานตางประเทศของคณะกรรมาธกิารการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน

ระหวางเดือนตลุาคม ๒๕๕๔ – เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

วัน / เดือน / ป เรื่อง สถานท่ี

ระหวางวันท่ี
๙ – ๑๓

กุมภาพันธ
๒๕๕๕

ศึกษาดูงานดานระบบงานรัฐสภา
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน

การมีสวนรวมของประชาชน และเจรจาธุรกิจ
เพ่ือกระชับความสัมพันธไมตรี

สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา

ระหวางวันท่ี
๑๙ – ๒๙
มิถุนายน
๒๕๕๕

ศึกษาดูงานดานระบบงานรัฐสภา
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน

การมีสวนรวมของประชาชน

ราชอาณาจักรสวีเดน
ราชอาณาจักรนอรเวย

และราชอาณาจักรเดนมารก



๑๘๒ | การจัดสมัมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๘๓

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การเดินทางศึกษาดูงาน
ดานระบบงานรัฐสภา การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน

การมีสวนรวมของประชาชน และเจรจาธุรกิจเพ่ือกระชับความสัมพันธไมตรี
ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา

ระหวางวันท่ี ๙ – ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

ผลการศึกษาดูงาน
๑. การศึกษาดูงานดานรัฐสภาสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ณ กรุงเนปดอว

คณะกรรมาธิการเดินทางศึกษาดูงาน รัฐสภาสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ณ กรุงเนปดอว
โดยคณะกรรมาธิการดานการกีฬา วัฒนธรรม และการประชาสัมพันธ สภาสหภาพพมา เปนผูแทน
ใหการตอนรับคณะเดินทางศึกษาดูงาน โดยคณะกรรมาธิการไดแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ดังน้ี

คณะกรรมาธิการดานการกีฬา วัฒนธรรม และการประชาสัมพันธ แหงรัฐสภาสหภาพพมา
คณะกรรมาธิการการกีฬา วัฒนธรรม และการประชาสัมพันธ รัฐสภาแหงสหภาพพมา

เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เปนคณะกรรมาธิการในระดับสหภาพ คณะกรรมาธิการ
ประกอบดวย กรรมาธิการ จํานวน ๑๕ คน ซึ่งมาจากชนเผา ๗ เผา และมาจากสมาชิกพรรคการเมือง
๕ พรรค การทํางานของคณะกรรมาธิการไมยึดติดกับพรรคการเมือง เชื้อชาติ และอุดมการณ



๑๘๔ | การจัดสมัมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

การดําเนินงานดานสื่อสารมวลชน
คณะกรรมาธิการ มีหนาที่รับผิดชอบดูแลเบื้องตนสื่อสารมวลชน สําหรับสถานการณ

สื่อมวลชนในพมา ยังไมไดรับความเปนอิสระมากนัก เนื่องจากรัฐบาลชุดที่ผานมาไดควบคุมสื่อ
อยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการไดพยายามกํากับดูแลและใหความเปนอิสระกับสื่ อมวลชน
ตามความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และกําลังรางกฎหมายวาดวยสื่อสารมวลชน ซึ่งเมื่อบังคับใช
จะทําใหสื่อมวลชนในพมา มีอิสรภาพมากขึ้น

ประชาธิปไตยในพมา
พมากําลังดําเนินการเพ่ือความปรองดองในชาติ ซึ่งมีความคืบหนาในการเจรจาสันติภาพ

ยุติการสูรบ ถึงขั้นลงนามในสัญญา แตเนื่องจากการตอสูของชนกลุมตาง ๆ ภายในพมา ดําเนินมานาน
กวา ๖๐ ป การแกไขปญหาดังกลาวจึงตองใชเวลา ซึ่งรัฐบาลพมาไดพยายามใจเย็น อดทน และใจกวาง
เพ่ือรับกลุมตาง ๆ เขามา โดยมีเปาหมายเพ่ือสันติภาพ

พมากําลังเขาสูระบอบประชาธิปไตย
ที่แทจริงและเปนรูปธรรม โดยมีการจัดการ
เลือกตั้งทั่วไป และในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
จะมีการเลือกตั้งซอมทัว่ไป เนื่องจากมีตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลง จํานวน ๔๘
ตําแหนง ในการเลือกตั้งซอมทั่วไปดังกลาว
จะมีนางอองซาน ซูจี จากพรรคสันนิบาต
แหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย" หรือเอ็นแอลดี
(National League for Democracy: NLD)
รวมลงแขงขันรับเลือกตั้ง

พรรคคอมมิวนิสตในพมาไมมี แตยังคงมีคอมมิวนิสตตามแนวชายแดนที่ดําเนินการใตดิน
และมีพรรคคอมมิวนิสตพมาในตางประเทศ

นโยบายดานการตางประเทศ พมามีนโยบายในการพัฒนาความสัมพันธอันดีกับตางประเทศ
โดยไมฝกใฝฝายใด และจะเปนสมาชิกที่ดีของภูมิภาคและสหประชาชาติ

ปญหายาเสพติด ปญหายาเสพติดในพมา สวนใหญจะเกี่ยวของกับกลุมที่ตอตานรัฐบาล และ
กลุมผูถืออาวุธบางกลุม ที่มีการคาขายยาเสพติด พมาไมสนับสนุนยาเสพติด และมีความหวังวา
เมื่อมีการเจรจายุติการสูรบกับกลุมผูถืออาวุธแลว จะชวยลดปญหายาเสพติดได อยางไรก็ตาม
ประเทศในภูมิภาคจะตองรวมมือกันอยางจริงจังและจริงใจ เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดใหหมดไป

การคา การลงทุน และแรงงานพมา ปจจุบัน พมากําลังดําเนินนโยบายใหตางชาตเิขามาลงทนุ
ภายในประเทศ เชน กอสรางทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรม เปนตน โครงการดังกลาวลวนเปน
โครงการขนาดใหญมาก พมาจึงเตรียมรับแรงงานชาวพมาจากประเทศไทยกลับเขามาทํางาน
ภายในประเทศ



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๘๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

ในการนี้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม
ของประชาชน ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง ฯ
มีกรอบภารกิจ แบงออกเปน ๓ ดาน ไดแก ดานการพัฒนาการเมือง ดานการสื่อสารมวลชน และ
ดานการมีสวนรวมของประชาชน โดยมีการดําเนินงานประชุม ศึกษาดูงาน และจัดสัมมนา เพ่ือเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการเมือง การมีสวนรวมของประชาชน และประชาธิปไตย สําหรับประชาธิปไตย
ที่แทจริง ประชาชนตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการประเทศ ในการจัดประชุม คณะกรรมาธิการ
ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิเชน สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สภาพัฒนาการเมือง
เปนตน เขารวมประชุม เพ่ือชี้แจงขอมูลขอเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง
โดยคณะกรรมาธิการมีเปาหมายจะสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมตรวจสอบคุณธรรม
และจริยธรรมของนักการเมือง



๑๘๖ | การจัดสมัมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

การดําเนินงานดานการสื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชนของประเทศไทย มีความเปนอิสระ แตยังมีปญหาบางสื่อที่นําเสนอเนื้อหา

ที่ไมเหมาะสม ซึ่งการควบคุมเนื้อหาทําไดลําบาก ประเทศไทยกําหนดหามนักการเมืองเปนเจาของสื่อ
เพ่ือไมใหนักการเมืองใชสื่อเปนประโยชนในทางการเมือง การควบคุมสื่อสารมวลชนประเทศไทย
สวนใหญจะควบคุมดูแลโดยสภาวิชาชีพ ทําหนาที่ตรวจสอบกันเอง ซึ่งการตรวจสอบจะมีผลสําเร็จ
มากหรือนอย ขึ้นอยูกับความเขมแข็งของสภาวิชาชีพ

การมีสวนรวมของประชาชน
ประเทศไทยในอดีตเคยมีทรัพยากรมาก และมีโครงการลงทุนนอย การทําโครงการจึงไมได

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากนัก แตเมื่อเวลาผานไป ทรัพยากรเหลือนอย และมีโครงการมากขึ้น
การจะดําเนินโครงการ จึงตองสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และใหประชาชนเขามามีสวนรวม
มากขึ้น



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๘๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

๒. การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานในภูมิภาคของสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ณ เขตยางกุง
คณะกรรมาธิการเดินทางศึกษาดูงาน ณ เขตยางกุ ง โดยมีมุขมนตรี  พรอมดวย

คณะผูบริหารเขตยางกุง ใหการตอนรับคณะเดินทางศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนขอมูล และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานในภูมิภาคของสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ดังน้ี

คณะผูบริหารเขตยางกุง
รัฐสภาสาธารณรัฐแหงสหภาพพมากําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน

๓๓๐ คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากกองทัพ ในสัดสวน ๑ ใน ๔ สวนการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา ทุกเขต/รัฐ ไมวาจะมีขนาดใหญหรือเล็ก จะเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาได เขต/รัฐ ละ ๑๒ คน และ
มีสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากกองทัพ จํานวน ๕๖ คน

สภาผูแทนราษฎรของพมา แตกตางจากสภาผูแทนราษฎรของประเทศไทย กลาวคือ เมื่อ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพมาไดรับการเลือกตั้ง ไมวาจะมาจากพรรคการเมืองใด และไมวา
พรรคการเมืองจะมีสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งมากหรือนอย สมาชิกทุกคนที่เขามารับตําแหนง
จะทํางานรวมกัน โดยไมมีฝายคาน อยางไรก็ตามเรื่องดังกลาวเปนสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมา แตจะมี
การเลือกตั้งซอมทั่วไปในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งมีสมาชิกพรรค NLD ของนางอองซาน ซูจี
เขารวมแขงขันรับเลือกตั้ง อาจจะเกิดพรรคฝายคานขึ้นหรือไม เรื่องดังกลาวเปนเรื่องในอนาคต



๑๘๘ | การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

การบริหารเขต/รัฐ
พมาแบงเขตการปกครองในระดับภูมิภาคออกเปน ๗ เขต (Region) ๗ รัฐ (States)

โครงสรางการบริหารภูมิภาค จะมีสภาเขต/รัฐ ซึ่งคลายกับสภาในระดับสหภาพ แตมีขนาดเล็กกวา
สําหรับเขตยางกุง มีสมาชิกสภาเขตยางกุง ทั้งหมด ๑๒๓ คน ประกอบดวย ผูแทนจากอําเภอตาง ๆ
ผูแทนจากทหาร และผูแทนจากพลเมือง

ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ดูแลเขตยางกุง จัดสงกําลังมาจากกระทรวงมหาดไทย ขึ้นตรงกับ
อธิบดีกรมตํารวจ ไดรับเงินเดือนจากสวนกลาง แตอํานาจในการบังคับบัญชาขึ้นอยูกับสวนภูมิภาค

การจัดเก็บภาษีของเขต/รัฐ จะตองนําสงสวนกลางทั้งหมด โดยสวนกลางจะทําหนาที่จัดสรร
ใหทุกเขต/รัฐ สําหรับปงบประมาณของพมาจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม และเริ่มตนปงบประมาณในวันที่
๑ เมษายน กระบวนการพิจารณางบประมาณของเขตยางกุง ลําดับแรก จะมีคณะกรรมการทําหนาที่
พิจารณา และขออนุมัติงบประมาณจากสวนกลาง จากนั้น สภาเขตยางกุงจึงจะพิจารณาการใชจาย
งบประมาณดังกลาว เพ่ือใหเกิดประโยชนกับประชาชนในเขต และหากงบประมาณไดรับอนุมัติ
ไมเพียงพอ เขตยางกุงสามารถเสนอขออนุมัติเพ่ิมเติมจากสวนกลาง

การคาและการลงทุน
เขตยางกุงเปนเมืองเศรษฐกิจ มีทาเรือน้ําลึก และสนามบินนานาชาติ สวนกรุงเนปดอว

เปนเมืองราชการ สําหรับสินคาที่พมาสงออกใหกับประเทศไทย ไดแก กาซธรรมชาติ สินคาการเกษตร
อาหารทะเล และอัญมณี สวนสินคาที่นําเขาจากประเทศไทย ไดแก เครื่องอุปโภคและบริโภค
ชาวพมานิยมสินคาจากประเทศไทย เนื่องจากมีคุณภาพดี แตปจจุบันจีนไดมีการแขงขันสินคา
ในตลาดพมาเพ่ิมมากขึ้น

กรณีนักธุรกิจ ที่ประสงคจะเขามาลงทุนในเขตยางกุง หากเปนนโยบายระดับประเทศ จะมี
คณะกรรมการการลงทุน  (Myanmar Investment Commission หรือ MIC) จากส วนกลาง
เปนผูรับผิดชอบ หรือกรณีที่มีการติดตอกับเขตยางกุงโดยตรง เขตยางกุงจะทําหนาที่สนับสนุน
โดยใหคําปรึกษาบางสวน หรือสงเรื่องพรอมความเห็นไปยังสวนกลาง



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๘๙

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

ในการนี้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม
ของประชาชน ไดใหขอมูลเกี่ยวกับหลักการกระจายอํานาจจากสวนกลาง ซึ่ง แตละจังหวัด
จะแบงการปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักการกระจายอํานาจจากสวนกลาง โดยสวนกลางจะใหอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดเก็บภาษีบางสวน เพ่ือนําไปใชบริหารภายในเขตและพัฒนา
ภายในทองถิ่น

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการเดินทางศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา เนื่องจากเห็นวา

พมากําลังมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเริ่มมีการเจรจาสันติภาพภายในประเทศ
จึงสนใจและตองการศึกษาเรียนรูแนวทางการพัฒนาดังกลาว สําหรับขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากการ
ศึกษาดูงานลวนเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และความสัมพันธอันดี
ระหวางไทยกับพมา อันจะนําไปสูความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาคใหมีความเขมแข็งตอไป

----------------------------------------------------

นางสาวอภิสรา  ทัดภูธร / นิติกรปฏิบตัิการ
นางสาวศิริรัตน  อยูฉัตร / นักวิชาการรัฐศาสตรฯ

ผูสรุปผลการศึกษาดูงาน



๑๙๐ | การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|



การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ | ๑๙๑

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

การศึกษาดูงานดานระบบงานรัฐสภา
การพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน

การมีสวนรวมของประชาชน ณ ราชอาณาจักรสวีเดน
ราชอาณาจักรนอรเวย และราชอาณาจักรเดนมารก

ระหวางวันท่ี ๑๙ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑. การศึกษาดูงานดานระบบงานรัฐสภา การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน การมีสวนรวมของ
ประชาชน ณ ราชอาณาจักรสวีเดน

๑.๑ การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา ราชอาณาจักรสวเีดน
คณะกรรมาธิการเขาพบและรับฟงการบรรยายสรุปจากคณะบุคคล ดังนี้
๑. Mr. Per  Bill Vice Chairman of The Standing Committee on the Constitution
๒. Mr. Hans  Ekstom Member of The Committee on the Constitution

คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ของรัฐสภาสวีเดน
คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ของรัฐสภาสวีเดน ทํางานรวมกับฝายการเงินการคลังและ

กฎหมายของประเทศ และมีหนาที่ในการควบคุมดูแลดานรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพ การเงิน และสื่อ
ของประเทศ ในแตละปทางคณะกรรมาธิการจะมีการรางกฎหมายออกมาประมาณ ๔๐ ฉบับ ซึ่งถือวา
เปนคณะกรรมาธิการที่มีการรางกฎหมายออกมามากที่สุดของรัฐสภาสวีเดน

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
ไดรวมแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึงซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐสภาสวีเดน
ดังนี้
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แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในนโยบายและโครงการตาง ๆ ของรัฐสภาสวีเดน
ราชอาณาจักรสวีเดนเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในกระบวนการตรากฎหมาย
โดยในขั้นแรกนั้นรัฐสภาจะมีการนําเสนอรางกฎหมายไปยังภาคสวนตาง ๆ ของประเทศ ประมาณ
๑๐๐ องคกรที่มีความหลากหลาย เชน มหาวิทยาลัย องคกรแรงงาน ฯลฯ เพ่ือใหองคกรเหลานั้น
ไดแสดงความคิดเห็น หากพบวารางกฎหมายเหลานั้นมีขอผิดพลาดประการใด รัฐสภาจะไดนํา
รางกฎหมายนั้นมาปรับปรุงแกไข เมื่อไดนํามาแกไขแลวจะนํารางกฎหมายที่แกไขนั้นไปใหประชาชน
ทําประชาพิจารณอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงมีการนํารางกฎหมายดังกลาวเขารัฐสภาเพ่ือตราเปนกฎหมายตอไป
เชน การรางกฎหมายเกี่ยวกับการลาสุนัขปา ซึ่ งมีทั้ งฝายที่สนับสนุนและคัดคาน นอกจากนี้
ราชอาณาจักรสวีเดนเปนประเทศที่มีความเกาแกในการเคารพการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
และความเสมอภาคของประชาชน และรัฐบาลเองตองมีความโปรงใส ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบ
การทํางานของรัฐบาลได

บทบาทของสตรีในสังคมและในรัฐสภาของสวีเดน ตลอดจนนโยบายและแนวทาง
การสงเสริมบทบาทของสตรี ราชอาณาจักรสวีเดนมีสตรีเขามาทํางานดานการเมือง ประมาณ
๔๐ – ๕๐ % ปจจุบันมีสตรีที่อยูในรัฐบาลประมาณ ๔๗ % โดยในป ค.ศ. ๑๙๒๐ ราชอาณาจักรสวีเดน
มีสตรีคนแรกที่เขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในป ค.ศ. ๑๙๔๐ ราชอาณาจักรสวีเดนมีสตรี
คนแรกที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และในป ค.ศ. ๑๙๘๐ ราชอาณาจักรสวีเดนมีสตรีคนแรกที่ดํารง
ตําแหนงประธานรัฐสภา แตทั้งนี้ราชอาณาจักรสวีเดนยังไมมีสตรีที่ขึ้นมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
แตบทบาทของสตรีในภาคสังคมของราชอาณาจักรสวีเดนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ประเด็น
ที่นาสนใจ คือ เมื่อกอนการลงมติในรัฐสภาของสวีเดนจะไมมีการกําหนดเวลาลงมติที่แนนอน
ทําใหมีการประชุมและลงมติในชวงค่ําหรือดึกบอยครั้ง ซึ่งสงผลกระทบตอสตรีที่มีครอบครัวที่ทํางาน
ตรงนี้ทําใหไมมีเวลาอยูกับครอบครัวหรือดูแลบุตร แตปจจุบันเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว รัฐสภาสวีเดน
ไดกําหนดเวลาลงมติที่แนนอน คือ ไมเกิน ๑๖.๐๐ นาฬิกา ทําใหสตรีที่ทํางานตรงนี้ไดมีเวลา
ไปรับบุตรของตนจากโรงเรียนและมีเวลาอยูกับครอบครัวมากย่ิงขึ้น
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นโยบายและแนวทางการสนับสนุนภาคการเกษตรของราชอาณาจักรสวเีดน ประชากรสวีเดน
ทํางานในภาคการเกษตรนอยกวา ๒ % สําหรับนโยบายและแนวทางการดูแลประชาชนที่ทํางาน
ภาคการเกษตร ภาครัฐยึดแนวทางการปฏิบัติตามที่สหภาพยุโรป (EU) ไดกําหนด ซึ่งเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งยุโรป และเปนไปตามขอกําหนดขององคการการคาโลก (WTO)

๑.๒ เขาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงสต็อกโฮลม ราชอาณาจักรสวีเดน

คณะกรรมาธิการเขาเย่ียมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงสต็อกโฮลม ราชอาณาจักรสวีเดน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม
ของประชาชน เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาของคณะกรรมาธิการ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการ
ดําเนินงานของคณะกรรมาธิการตอไป

๒. การศึกษาดูงานดานระบบงานรัฐสภา การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน การมีสวนรวมของ
ประชาชน ณ ราชอาณาจักรนอรเวย
๒.๑ การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา ราชอาณาจักรนอรเวย

คณะกรรมาธิการเขาพบและรับฟงการบรรยายสรุปจากคณะบุคคล ดังนี้
๑. Mr. Per-Kristian  Foss รองประธานรัฐสภา คนที่สอง และ สมาชิกของ The Standing

Committee on Scrutiny and Constitutional Affairs
๒. Mrs. Marit  Nybakk รองประธานรัฐสภา คนที่สาม และ สมาชิกของ The Standing

Committee on Scrutiny and Constitutional Affairs
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คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบและการรางรัฐธรรมนูญ ของรัฐสภานอรเวย
ราชอาณาจักรนอรเวยใหความสําคัญสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน และสื่อมวลชน

ของนอรเวยมีอิสระมาก สําหรับดานเศรษฐกิจของนอรเวยนั้นมีสินคาสงออกที่สําคัญ ๒ ประเภท คือ
พลังงาน และปลาทะเล ดานปญหาคนวางงานของนอรเวยนั้นต่ํามาก คือ มีคนวางงานไมถึง ๔ %
ซึ่งถือวาต่ําที่สุดในกลุมประเทศยุโรป และนอรเวยยังมีความตองการแรงงานตางชาติอีกมาก สําหรับ
ปญหาสําคัญที่ภาครัฐพบอยู มี ๒ ปญหา คือ ปญหาแรก ประชากรนอรเวยถือวามีคุณภาพและอายุยืน
ทําใหรัฐตองจัดหางบประมาณจํานวนมากมาชวยเหลือและสนับสนุนกลุมผูสูงอายุนี้ และปญหาที่สอง
เนื่องจากธุรกิจดานพลังงานและปโตรเลียมของนอรเวยใหผลตอบแทนดีมาก จนทําใหธุรกิจดานอื่น
ที่ไมเกี่ยวกับปโตรเลียมนั้นมีสภาพซบเซา เกิดชองวางดานคาครองชีพของประชาชน สําหรับโครงสราง
การเมืองการปกครองและรูปแบบรัฐสวัสดิการของนอรเวยนั้น ราชอาณาจักรนอรเวยไดมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อ ค.ศ. ๑๘๑๔ ซึ่งราชอาณาจักรนอรเวยจะมี ๒ ภาคสวนสําคัญในการผลักดัน
ประเทศ คือ รัฐบาลและกลุมองคกรที่ไมใชองคกรของรัฐ (NGO) และราชอาณาจักรนอรเวย
ไดใหความสําคัญกับบทบาทสตรี โดยมีสัดสวนการจางงานสตรีประมาณ ๘๗ % ดานการจัดสวัสดิการ
นั้น จะมีการจัดโรงเลี้ยงเด็ก โรงเรียน โรงพยาบาล ใหกับประชาชน ซึ่งกลุมสตรีจะมีบทบาทมาก
ในเรื่องสวัสดิการสวนนี้ ดานเศรษฐกิจของนอรเวยนอกจากมีการสงออกพลังงานและการประมงแลว
นักการเมืองของนอรเวยเปนนักการเมืองที่มีวินัยทางการเงินสูงมากอีกดวย แมวานอรเวยจะมีรายได
จากการสงออกพลังงานจํานวนมาก แตภาครัฐก็นําเงินรายไดจากสวนนี้มาใชเพียง ๔ % สวนที่เหลือนั้น
ภาครัฐจะเก็บเอาไวเพ่ือนําไปลงทุนในรูปแบบของกองทุนน้ํามันสํารองไวเพ่ืออนาคตของประเทศ
ซึ่งงบประมาณหลักในการบริหารประเทศนัน้จะมาจากเงินภาษีที่เกบ็จากประชาชนและการประกอบการ
ในประเทศ ดานประชาธิปไตยของนอรเวยนั้น นอรเวยใหความสําคัญมากกับความเปนอิสระ และ
สิทธิเสรีภาพของนักการเมือง สื่อมวลชน และกลุมองคกรที่ไมใชองคกรของรัฐ (NGO) ซึ่งทั้งสาม
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ภาคสวนนี้จะทํางานและคอยตรวจสอบระหวางกัน และแมกระทั้งเหตุการณกอการรายในราชอาณาจักร
นอรเวย เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งทางการสามารถจับกุมผูตองหาไดแลวและมีหลักฐานชัดเจน
ถึงการกอการรายของผูตองหา แตกระนั้นศาลก็คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูตองหา โดยเปดโอกาส
ใหผูตองหาไดตอสูคดีในชั้นศาลได

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
ไดรวมแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึงซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐสภา
นอรเวย ดังนี้

แรงงานตางชาติและแรงงานตางชาติผิดกฎหมายในราชอาณาจักรนอรเวย ราชอาณาจักร
นอรเวยประสบปญหาเรื่องแรงงานตางชาติผิดกฎหมายเชนกัน โดยเฉพาะแรงงานอพยพลี้ภัยสงคราม
ซึ่งตอนนี้ทางการนอรเวยมีนโยบายที่จะไมรับผูอพยพลี้ภัยสงครามจากประเทศอิรักแลว เพ่ือลดจํานวน
ผูอพยพลี้ภัยสงครามในประเทศซึ่งมีจํานวนมากในปจจุบัน ดานแรงงานสวนอื่นในราชอาณาจักรนอรเวย
ที่ถูกกฎหมายนั้น เนื่องจากการเปนสมาชิกกลุมสหภาพยุโรป ซึ่งมีการเคลื่อนยายแรงงานไดอยางอิสระ
ในกลุมประเทศสหภาพยุโรปดวยกัน ทําใหมีแรงงานจากประเทศตาง ๆ ในกลุมสหภาพยุโรปเขามา
ทํางานที่ราชอาณาจักรนอรเวยจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมประเทศสแกนดิเนเวียดวยกัน และ
คนตางชาติที่เขามาทํางานในราชอาณาจักรนอรเวยจะไดรับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานจากรัฐทันทีที่มี
การจางงานเกิดขึ้นตามกฎหมาย และหากมีการทํางานครบ ๔๐ ป จะไดรับสวัสดิการและสิทธิตาง ๆ
เชนเดียวกับคนนอรเวย เชน เงินเกษียณ เปนตน

บทบาทและการทํางานกลุมองคกรท่ีไมใชองคกรของรัฐ (NGO) ในราชอาณาจักรนอรเวย
การจัดตั้งกลุมองคกรที่ไมใชองคกรของรัฐ (NGO) ในราชอาณาจักรนอรเวยนั้น ไมตองมีการลงทะเบียน
ซึ่งกลุม NGO ในราชอาณาจักรนอรเวย จะไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากทางรัฐบาลดวย
สําหรับเงินสนับสนุนที่ราชอาณาจักรนอรเวยใหกับกลุม NGO ของประเทศไทยนั้นลดนอยลง เนื่องจาก
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ|

ราชอาณาจักรนอรเวยถือวาประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว แตขณะนี้ราชอาณาจักรนอรเวย
ใหความสนใจเกี่ยวกับประเทศที่กําลังพัฒนาเกี่ยวกับประชาธิปไตยมาก โดยเฉพาะกลุมประเทศแอฟริกา
และประเทศพมา ซึ่งลาสุด นางอองซาน ซูจี ไดเดินทางมาราชอาณาจักรนอรเวยเพ่ือรับรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพดวย

๑.๒ เขาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงออสโล ราชอาณาจักรนอรเวย

คณะกรรมาธิการเขาเย่ียมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงออสโล ราชอาณาจักรนอรเวย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม
ของประชาชน เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาของคณะกรรมาธิการ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการ
ดําเนินงานของคณะกรรมาธิการตอไป

๓. การศึกษาดูงานดานระบบงานรัฐสภา การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน การมีสวนรวมของ
ประชาชน ณ ราชอาณาจักรเดนมารก

๓.๑ การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา ราชอาณาจักรเดนมารก
คณะกรรมาธิการเขาพบและรับฟงการบรรยายสรุปจากคณะบุคคล ดังนี้
๑. Ms. Liv Holm  Andersen Chairman of The Municipal Affairs Committee
๒. Mr. Finn  Skrives  Frandsen Secretary of The Municipal Affairs Committee
๓. Ms. Ane  Elmose Secretary of The Municipal Affairs Committee
คณะกรรมาธกิารกิจการเทศบาล ของรฐัสภาเดนมารก
ราชอาณาจักรเดนมารกกอตั้งมารวม ๑,๒๐๐ ป มีพระมหากษัตริยเปนประมุข รัฐสภาของ

เดนมารกกอตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๘๔๙ โดยในชวงแรกของการกอตั้งรัฐสภา กษัตริยจะใชอํานาจ
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

ในการบริหารประเทศผานทางวุฒิสภา ซึ่งอํานาจของวุฒิสภาในสวนนี้มีเหนือกวาอํานาจของสภาลาง
ที่ตัวแทนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน จนกระทั่งป  ค.ศ. ๑๙๐๑ ไดมีการเปลี่ยนแปลง
โดยลดอํานาจของวุฒิสภาลงใหมีเทากับอํานาจของสภาลาง และมีการเปดโอกาสใหประชาชนที่มี
ความรูความสามารถดานการเมืองการปกครองไดมีโอกาสเขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากย่ิงขึ้น
ไมไดผูกขาดอยูแตเฉพาะพวกขุนนางเกา สําหรับในปจจุบัน ประชากรของเดนมารกมีคุณภาพและ
การศึกษาที่สูงขึ้น และมีชาวเดนมารกที่เขาไปมีบทบาทในเวทีโลกหลายคน อยางเชน ผูอํานวยการ
องคการ NATO สําหรับการบริหารงานของทองถิ่นกับรัฐบาลสวนกลางนั้น เทศบาลของราชอาณาจักร
เดนมารกมีอิสระที่จะบริหารจัดการงบประมาณและจัดสวัสดิการในทองถิ่นของตน ตัวอยางสวัสดิการ
ของเดนมารก เชน การใหความชวยเหลือผูที่ตกงานใหมีงานทํา การใหความชวยเหลือแกกลุมเด็ก
และคนชรา รวมถึงการปฏิรูปสังคมเดนมารกตามกรอบการพัฒนากลุมประเทศสหภาพยุโรป ในป
ค.ศ. ๒๐๒๐ ซึ่งเนนที่การพ่ึงพาอาศัยกันในกลุมประเทศสหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
ไดรวมแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึงซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐสภา
เดนมารก ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติของเดนมารกในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีการ
สงกองกําลังรักษาสันติภาพไปยังพ้ืนท่ีตาง ๆ เชน อัฟกานิสถาน ราชอาณาจักรเดนมารกมีนโยบาย
ที่จะใหกองกําลังทหารของตนที่เขาไปปฏิบัติหนาที่ในอัฟกานิสถานถอนกองกําลังออกมาภายในป
ค.ศ. ๒๐๑๔ สําหรับแนวทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนั้น กฎหมายของเดนมารกมีชองทาง
ใหประชาชนเขาชื่อเสนอเรื่องรองเรียนตอรัฐสภาได อยางเชนกรณีที่ประชาชนรวบรวมรายชื่อ
เพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลถอนกองกําลังออกจากอัฟกานิสถาน และความใกลชิดระหวางสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและประชาชนของเดนมารกมีมาก ซึ่งประชาชนสามารถนัดเวลาเขาพบเพ่ือย่ืนขอรองเรียน
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ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดงาย และสามารถเสนอเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบ
ในเรื่องนั้น ๆ ไดโดยตรง และหากประเด็นที่ประชาชนรองเรียนมาเปนเรื่องสําคัญและนาสนใจ
จะมีการถายทอดการประชุมใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบดวย

สวัสดิการของกลุมคนชรา ประชากรเดนมารกจะมีการเกษียณเมื่ออายุ ๖๗ ป ซึ่งภาครัฐ
จะมีเงินบํานาญประมาณ ๒๕,๐๐๐ ดอลลาหตอป ใหกับกลุมคนเกษียณ และยังมีการลดหยอนภาษี
ใหกับสตรีที่ไมมีสามีที่ตองเลี้ยงบุตรเพียงลําพังดวย

๓.๒ เขาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมารก
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
| นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธกิาร

คณะกรรมาธิการเขาเย่ียมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักร
เดนมารก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมี
สวนรวมของประชาชน เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาของคณะกรรมาธิการ อันจะกอใหเกิดประโยชน
ตอการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการตอไป

นายธนพจน  พุทธรักษ / นิติกรปฏบิัตกิาร
ผูสรุปผลการศึกษาดูงาน
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
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รายนามเจาหนาท่ีกลุมงานคณะกรรมาธกิาร
การพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

๑. นางสาวชิดชนก  ภูรนันทน วิทยากรชํานาญการพิเศษ
บังคับบัญชาขาราชการในกลุมงาน

๒. นางสาวปรชัญาภรณ  อมรเวช นิติกรชํานาญการพิเศษ
๓. นายสุคนธ  พลบุบผา นิติกรชํานาญการ
๔. นางสาวปติกานต สอนดี วิทยากรชํานาญการ
๕. นางสาวอภิสรา  ทดัภูธร นิติกรปฏิบตัิการ
๖. นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ วิทยากรปฏิบตัิการ
๗. นายธนพจน  พุทธรักษ นิติกรปฏิบตัิการ
๘. นางสาวยุรี  สุขเฟองแสง เจาพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน
๙. นางสาวตรีทิพยนิภา  ธานี เจาพนักงานบนัทึกขอมูลปฏิบัติงาน

๑๐. นางสาวศริิรตัน  อยูฉัตร นักวชิาการรัฐศาสตรฯ




